


 

 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร 
ด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการกระท า
กิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการขององค์การมหาชน และกองทุน
ต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ หลาย
หน่วยงาน อีกท้ังแต่ละหน่วยงานยังมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น ๒ คณะ 
ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
และคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมายแล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ทั้งนี้ ส าหรับผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 
ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖) คณะกรรมาธิการได้ด าเนินงานทั้งในส่วนของการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องร้องเรียนและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และการเดินทางไปศึกษา  
ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดสัมมนาเพ่ือเป็นเวทีระดมความ
คิดเห็นในการสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ท้ายนี้  คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของ
หน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป ในนามคณะกรรมาธิการขอขอบคุณหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
ตลอดจนกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 
 
 
 (นายเชน  เทือกสุบรรณ) 
 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  
 สภาผู้แทนราษฎร 



ค ำน ำ 
 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยสภาเลือกและ
ตั้งจากบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑๕ คน ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการและตั้งไว้
เป็นการถาวรตลอดอายุของสภา เพ่ือกระท ากิจการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
การบริหารจัดการขององค์การมหาชน และกองทุนต่าง ๆ แล้วรายงานต่อสภาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
โดยคณะกรรมาธิการถือเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของ
สภามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ทั้งนี้  ในส่วนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ที่มีนายเชน  เทือกสุบรรณ เป็น
ประธานคณะกรรมาธิการ (ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖) และ
นายสินิตย์  เลิศไกร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ (ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ 
ธันวาคม  ๒๕๕๖) นั้น คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๒๔ เรื่อง และเรื่องค้างการ
พิจารณา ๕ เรื่อง ซึ่งนอกจากการด าเนินงานในส่วนของการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ แล้ว 
คณะกรรมาธิการยังได้ด าเนินงาน ทั้งในส่วนของการจัดสัมมนาและการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมาธิการจึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น ๒ คณะ เพ่ือท า
หน้าที่ ในการพิจารณากลั่นกรองหรือศึกษาเรื่องหนึ่ ง เรื่ องใด อันอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการหรือที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือ
พิจารณา ซึ่งการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ท้ายนี้ ในนามคณะผู้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดจนกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ  
ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ทุกท่าน  ที่มีส่วน
สนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนในการ
น าไปศึกษาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในโอกาส
ต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารกิจการองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน และกองทนุ 
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ยเลขานกุารคณะก

นายรังสรรค   ม
โฆษกคณะกรรม

นัธุ 
ร 

รมาธิการ ณ วันที

 
ราศจากศัตร ู
มาธิการ คนที ่๓ 

 
ตรยสุนันท 
มาธิการ คนที ่๖ 

 
สัพโส 
ะกรรมาธิการ 

 
มณีรัตน 
มาธิการ 

ท่ี ๙ ธันวาคม ๒๒๕๕๖ 



รายนาม

นาย
รองปร

นา
เลขานุ

นายว

 

มคณะอนุกร
ในคณะกรร

 

ยวินัย  ภัทรป
ระธานคณะอนุก

ายวิษณุ  ตัณฑ
นการคณะอนกุ

 

วรเศรษฐ  อิสส
อนุกรรมาธิก

 

รรมาธกิารพิจ
รรมาธิการกจิกา

 

ประสิทธ์ิ 
นกรรมาธิการ 

 
ฑวิรุฬห 
กรรมาธิการ 

 
สสระย่ังยืน 
การ 

จารณาและสอ
ารองคกรตามร

นางศิริว
ประธาน

น
รองประธ

นา
ผูชวยเลขาน

นายณัฐพ
อ

สอบสวนเรือ่ง
มรัฐธรรมนญู รัฐ

 

ศริวรรณ  ปราศจ
นคณะอนุกรรม

 

นายจุติ  ไกรฤก
ธานคณะอนกุร

 

างศุภวัลย  ศุภ
านุการคณะอนุก

พงศ  พันธเกยีร
อนุกรรมาธิกา

 

งรองเรียน ต
ฐัวิสาหกิจ อง

 
ศจากศัตรู 

รมาธิการ 

 
กษ 
รรมาธิการ 

 
ศภศิริ 
นกรรมาธิการ 

 
ยรติไพศาล 
ร 

ตามท่ีคณะกรร
งคการมหาชน แ

นายอนรัุ
รองประธาน

นายไชยว
อนุ

นางเนต
อนุ

รรมาธกิารมอบ
และกองทนุ 

 

รักษ  ต้ังปณิธา
านคณะอนกุรร

ชยวัฒน  ไตรยสุ
นุกรรมาธิการ 

ตรสิริ ธนนฐิติพ
นุกรรมาธิการ 

บหมาย 

 

ธานนท 
รมาธิการ 

 
สุนันท 

 
พัฒน 



 

นาย
รองปร

น
ผูชวยเลข

นา

ในคณะกรร

ยสรวุฒิ  เน่ือง
ระธานคณะอนุก

 

นางฐิตตะวัน  เฟ
ขานุการคณะอ

 

นายปรชีา  ตรสุี
อนุกรรมาธิก

รายน
รรมาธิการกจิกา

 
งจํานงค 
นกรรมาธิการ 

 
เฟองฟู 

อนุกรรมาธิการ 

 
สวรรณ 

การ 

นามคณะอนกุ
ารองคกรตามร

วาทีร่อยต
ประธาน

นา
รองประธ

พลต
ท่ีปรึกษ

นาย
อ

นกรรมาธกิารติ
มรัฐธรรมนญู รัฐ

 

ยตรี พงศพันธ 
นคณะอนุกรรม

 

นายพัฒนา  สัพ
ธานคณะอนกุร

 

ลตรี ธํารง รัตนอ
ษาคณะอนุกรร

ยรุทธิรงค  สุน
อนุกรรมาธิกา

 

ติดตามสถานก
ฐัวิสาหกิจ อง

 
สุนทรชยั 

รมาธิการ 

 
สพโส 

รรมาธิการ 

 
นอุดม 

รมาธิการ 

 
สนกุล 

ร 

นการณ 
งคการมหาชน แ

 

นายจิ
เลขานุการ

นายเทิดศัก
ท่ีปรึกษาค

นายสราวุ
อนุ

และกองทนุ 

จิรายุ  หวงทรพั
รคณะอนุกรรม

 

ศักด์ิ  โลหะพพัิฒ
คณะอนุกรรม

 

วุฒิ  สิงหกลา
นุกรรมาธิการ 

 
พัย 
มาธิการ 

 
พัฒนกลุ 

มาธิการ 

 
างพล 



สำรบัญ 
 หน้ำ 
สำรจำกประธำนคณะกรรมำธิกำร 

ค ำน ำ 

รำยนำมคณะกรรมำธิกำร 
รำยนำมคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
รำยนำมคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 

บทที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 ความส าคัญของระบบกรรมาธิการ ๑ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการ ๒ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ๓ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียนฯ ๔ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ ๔ 

บทที่ ๒ สรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร ๖ 
 เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๖ 
 เรื่องค้างการพิจารณา ๒๑ 
 ประมวลภาพการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ๒๓ 

บทที่ ๓ สรุปผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องร้องเรียน ๒๗ 
 ตำมที่คณะกรรมำธิกำรมอบหมำย 

 เรื่องท่ีคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๒๗ 
 เรื่องค้างการพิจารณา ๓๖ 
 ประมวลภาพการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๔๐ 

บทที่ ๔ สรุปผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสถำนกำรณ์ ๔๓ 
 เรื่องท่ีคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๔๓ 
 เรื่องค้างการพิจารณา ๕๑ 
 ประมวลภาพการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๕๓ 

บทที่ ๕ สรุปผลกำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมำธิกำร ๕๖ 
 สรุปผลกำรศึกษำดูงำนในประเทศ ๕๖ 

 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ๕๖ 
 ณ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ๖๒ 
 ณ กองทุนหมู่บ้านดอนปีน จังหวัดเชียงใหม่ ๖๙ 
 ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดหนองคาย ๗๔ 

  



 หน้ำ 

 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๗๗ 
 ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔ 
 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเกาะสมุย  ๘๗ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙๐ 
 ณ สถาบันการบินพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๙๓ 
 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙๗ 
 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี ๑๐๑ 
 ณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี ๑๐๘ 
 ณ องค์การสุรา กรมสรรพาสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑๔ 
 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสุมทรสาคร ๑๒๐ 
 ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ๑๒๖ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 สรุปผลกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ๑๓๐ 
 ณ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก  ๑๓๐ 

และสาธารณรัฐอิตาลี 
 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ๑๓๘ 
 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย  ๑๔๕ 

สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณเช็ก 
 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ๑๕๓ 
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๖๑ 

บทที่ ๖ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดัสัมมนำของคณะกรรมำธิกำร  ๑๖๕ 

ภำคผนวก 
 รายชื่อหน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ 
 รายชื่อที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ  
 และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
 รายชื่อที่ปรึกษาไม่มีค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมาธิการ 
 รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการ 
 รายชื่อที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
  ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย 

 คณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ 
 รายชื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
  



 

บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจหน้าที่
ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ของอ านาจอธิปไตย โดยมีหน้าที่ส าคัญในการออกกฎหมาย รวมทั้ง
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารตามหลักการถ่วงดุลอ านาจ (Check and 
Balance) แต่เนื่องด้วยสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนมาก ประกอบกับระยะเวลาในการประชุม  
แต่ละครั้งไม่มากพอที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๕ ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระท ากิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 ดังนั้น กรรมาธิการจึงหมายถึงบุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้นประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ เพ่ือ
กระท ากิจการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อ
สภาเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยคณะกรรมาธิการเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในระบบรัฐสภาที่จะท าให้
การด าเนินงานของสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ควำมส ำคัญของระบบกรรมำธิกำร 
 ๑. ช่วยแบ่งเบาภาระของสภา เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาได้เพ่ิมมากขึ้นเป็น
ล าดับ และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสภาไม่อาจพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบ จึง
จ าเป็นต้องมอบหมายให้คณะกรรมาธิการช่วยเหลือพิจารณากลั่นกรองเพ่ือสภาจะได้วินิจฉัยปัญหา 
หรือกิจการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งยังประหยัดเวลาให้สภาอีกด้วย 
 ๒. ท าให้ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีที่สภามีปัญหาที่จะต้องพิจารณา และต้อง
อาศัยความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยเฉพาะก็สามารถแต่งตั้งบุคคลนั้นประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการได้ 
 ๓. ท าให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะปัญหาต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบอย่างแท้จริงจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ทั้งได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายโดยใกล้ชิด 
 ๔. สามารถติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้สภาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำร 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถจ าแนกประเภทของ
คณะกรรมาธิการได้หลายประเภท อาทิเช่น คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และ
คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการสามัญ หมายถึง กรรมาธิการที่สภา
เลือกและตั้งจากบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาเท่านั้น ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการและตั้งไว้เป็นการถาวร
ตลอดอายุของสภา ซึ่ง ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ 



๒ 
 

 
 

สภาผู้แทนราษฎรมีคณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน ๓๕ คณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการ 
จ านวน ๑๕ คน ซึ่งคณะกรรมาธิการแต่ละคณะดังกล่าวจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่แตกต่างกัน โดย
คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และกองทุน ถือเป็น
คณะกรรมำธิกำรสำมัญของสภำผู้แทนรำษฎร (จำกทั้งหมด ๓๕ คณะ) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
กระท ำกิจกำรพิจำรณำสอบสวน หรือศึกษำเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรขององค์กำร
มหำชนและกองทุนต่ำง ๆ 
 ทั้งนี้ จากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีขอบเขตอ านาจ
กว้างขวาง อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก าหนดให้
คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการภายใน
เวลาที่ก าหนดเพ่ือพิจารณาต่อไป 

องค์ประกอบของคณะกรรมำธิกำร 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง  
นายเชน เทือกสุบรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และตั้งกรรมาธิการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. นายเชน  เทือกสุบรรณ   เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  
๒. นายอัศวิน  วิภูศิริ   เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ  
๓. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ  
๔. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ  
๕. นายสถาพร  มณีรัตน์   เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ  
๖. นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗. นายอนุรักษ ์ ตั้งปณิธานนท์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
๘. นายพัฒนา  สัพโส   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
๙. นายสนอง  เทพอักษรณรงค์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์   เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายสมพล  เกยุราพันธุ์   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายจุติ  ไกรฤกษ์   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายประชา  ประสพดี   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นายมานพ  จรัสด ารงนิตย์  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 
  



๓ 
 

 
 

กำรเปลี่ยนแปลงกรรมำธิกำรในคณะ 
 ๑. นายประชา  ประสพดี  ขอลาออกจากต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เนื่องจาก
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สภาผู้แทนราษฎร 
จึงมีมติตั้งนำงเยำวนิตย์  เพียงเกษ  เป็นกรรมำธิกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
 ๒. นายสถาพร  มณีรัตน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ เสียชีวิต สภาผู้แทนราษฎร  
จึงมีมตต้ัิงนำยรังสรรค์  มณีรัตน์ เป็นกรรมำธิกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 
 ต่อมานายเชน  เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ และนายจุติ  ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง ส่งผลให้กรรมาธิการว่างลง สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติ 
ตั้งนายสินิตย์  เลิศไกร และนายไชยวัฒน์  ไตรยสุนันท์ เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ต่อมา
ในการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง 
นายสินิตย์  เลิศไกร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และตั้งกรรมาธิการเพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  

๑. นายสินิตย์  เลิศไกร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  
๒. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ หนึ่ง 
๓. นายอัศวิน  วิภูศิริ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สอง 
๔. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สาม 
๕. นายอนุรักษ ์ ตั้งปณิธานนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ สี่ 
๖. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ห้า 
๗. นายไชยวัฒน์  ไตรยสุนันท์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ หก 
๘. นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๙. นางเยาวนิตย์  เพียงเกษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายพัฒนา  สัพโส เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
๑๑. นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๒. นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายรังสรรค์  มณีรัตน์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๔. นายสมพล  เกยุราพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นายมานพ  จรัสด ารงนิตย์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมำธิกำร 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่ประชุม
ได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างและกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยมีมติตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการขึ้น ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามที่
คณะกรรมาธิการมอบหมาย และคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการ 
ทั้ง ๒ คณะดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง หรือศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ ของคณะกรรมาธิการหรือที่ประธานคณะกรรมา ธิการมอบหมายแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
 



๔ 
 

 
 

 ๑. คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องร้องเรียน ตำมท่ีคณะกรรมำธิกำร
มอบหมำย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ว่าอยู่ในอ านาจด าเนินการของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะทางวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
  (๒) ศึกษารายละเอียด และสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา 
  (๓) สรุปประเด็น รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อเสนอแนะทางวิชาการและกฎหมาย  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณา 
  (๔) ติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการที่แจ้งต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
  (๕) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมาธิการ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย 

 รำยชื่อคณะอนุกรรมำธิกำร 
๑. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๓. นายจุติ  ไกรฤกษ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
๔. นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายวรุธ  สวุกร เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๗. นางศุภวัลย์  ศุภศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๘. นายสถาพร  มณีรัตน์ เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๙. นายไชยวัฒน์  ไตรยสุนันท์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายพงศกร  ตันติวณิชชานนท์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 กำรเปลี่ยนแปลงอนุกรรมำธิกำรในคณะ 
  ๑. นายสถาพร  มณีรัตน์  โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ เสียชีวิต คณะกรรมาธิการ 
จึงมีมติตั้งนำยณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศำล เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๒. นายพงศกร  ตันติวนิชชานนท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ขอลาออก 
คณะกรรมาธิการจึงมีมติตั้งนำยวรเศรษฐ์  อิสสระย่ังยืน เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ๓. นายวรุธ  สุวกร  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ขอลาออก คณะกรรมาธิการ 
จึงมีมติตั้งนำงเนตร์สิริ  ธนนฐิติพัฒน์ เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 ๒. คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสถำนกำรณ์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมาธิการ เพ่ือน าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 



๕ 
 

 
 

  (๒) ศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (๓) สรุปประเด็น รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อเสนอแนะทางวิชาการและกฎหมาย  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานต่อคณะกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณา 
  (๔) ติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการที่แจ้งต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
  (๕) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมาธิการ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย  
 รำยชื่อคณะอนุกรรมำธิกำร  

 ๑. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์  สุนทรชัย เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
 ๓. นายพัฒนา  สัพโส เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
 ๔. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางฐิตตะวัน  เฟ่ืองฟู เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๖. ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายชยัน  สมนิยาม เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๘. นายเทิดศักดิ์  โลหะพิพัฒนกุล เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๙. พลตรี ธ ารง  รัตนอุดม เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายอมรพันธุ์  อร่ามวัฒนานนท์ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 กำรเปลี่ยนแปลงอนุกรรมำธิกำรในคณะ 
 ๑. นายชยัน  สมนิยาม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ติดภารกิจ คณะกรรมาธิการ
จึงมีมติต้ัง นำยปรีชำ  ตรีสุวรรณ เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

๒. ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ ติดภารกิจ 
คณะกรรมาธิการจึงมีมติต้ัง นำยรุทธิรงค์  สุ่นกุล เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

๓. นายอมรพันธุ์  อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ติดภารกิจ 
คณะกรรมาธิการจึงมีมติต้ัง นำยสรำวุธ  สิงหกลำงพล เป็นอนุกรรมำธิกำร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
  



 
 
 
 
 

สรุปผล 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

  



๖ 
 

 
 

บทที่ ๒ 
สรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร 

 

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๖) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ 
ทั้งสิ้น ๒๙ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๒๕ เรื่อง และเรื่องค้าง 
การพิจารณา (เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งผลให้กรรมาธิการทั้งคณะพ้นจาก
ต าแหน่ง) ๔ เรื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. เรื่องท่ีคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว จ ำนวน ๒๔ เรื่อง 
เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 

๑. เรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศ 
ไม่ต่อสัญญาเช่ าที่ ดินตลาดนัดจตุจั กรให้
กรุงเทพมหานคร  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้มีการประชุม
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) โดยเชิญ 
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทยควรมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าไปบริหารตลาดนัดจตุจักร โดย
ควรแบ่งกลุ่มผู้เช่าแผงค้าให้ชัดเจน ว่าเป็นผู้เช่ากลุ่ม
ใด รายละเอียดของสัญญาเช่าเป็นอย่างไร และการ
บริหารงานในช่วงแรกควรก าหนดแนวทางที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ เช่ารายเดิมน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหา 
๒. การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
ควรร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารตลาดนัดจตุจักรในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  
๓. ควรมีมาตรการจัดระเบียบสภาพแวดล้อม และ
แผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักร เพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม 
๔. ควรก าหนดขั้นตอนในการท าสัญญาและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าเช่าแผงค้าในตลาดนัด
จตุจักรให้มีความชัดเจน เ พ่ือให้ผู้ค้าที่สนใจ
สามารถเข้าไปค้าขายในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 

๒. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตและการ
อนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
และการจัดสรรโควตา (Quota) การผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทนให้กับผู้ผลิตเอกชน รวมถึงการ
ก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการ
ให้ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ให้มีความชัดเจน โปร่งใส เพ่ือแก้ไข



๗ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้มีการประชุม
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๒. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๓. เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับกิจการพลังงาน 
๔. เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ 
ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการได้ประสานความ

ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสัมมนา
ร่วมกันเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจขอ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเพ่ือ
รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการดังกล่าว อันจะน าไปสู่การหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งได้จัด
สัมมนาและสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแจ้งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือ
ด าเนินการต่อไปแล้ว 

 

ปัญหากรณีผู้มีใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามสัญญา 
และน าใบอนุญาตนั้นมาจ าหน่ายต่อ เ พ่ือหา
ผลประโยชน์จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีความพร้อม  
แต่ไม่มีใบอนุญาต 
๒. รัฐควรแก้ไขกฎ ระเบียบซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพ่ือให้
ผู้ผลิตที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ 
รวมทั้งควรมีนโยบายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
๓. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานทดแทน หากไม่ด าเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญาควรยกเลิกใบอนุญาตเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นเข้าด าเนินการแทน โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส ารวจข้อมูลว่าผู้ผลิต
ไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตด าเนินการตามสัญญาแล้วกี่
ราย ยังไม่ได้ด าเนินการตามสัญญากี่ราย เนื่องจาก
สาเหตุใด ทั้งนี้ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
  

๓. เรื่องผลการด าเนินงาน และมาตรการใน
การบริหารจัดการพลังงานภายในประเทศ 
รวมถึงผลกระทบจากการแปรรูป บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๔ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๑๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ครั้งที่ 
๑๑ วันพฤหัสบดีที่  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕,  
ครั้ งที่  ๑๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ และครั้ งที่  ๕๑ วันพฤหัสบดีที่  ๗ 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมาธิการเห็นด้วยถึงความจ าเป็นที่ต้องมี
การปรับขึ้ นราคาก๊ าซธรรมชาติ  NGVเ พ่ื อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แต่การก าหนด
ราคาขายจากเดิม ๘.๕๐ บาทต่อกิโลกรัมเป็น 
๑๔.๕๐ บาทต่อกิโลกรัมนั้น เป็นการปรับขึ้นราคา
ที่มากเกินไปเกรงว่าประชาชนจะแบกรับไม่ไหว 
โดยเห็นว่าราคาก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เหมาะสม
น่าจะประมาณ ๑๒ บาทต่อกิโลกรัม 
 



๘ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
มีนาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม 
 

๒. เนื่ องจากการประกอบธุรกิจของ  ปตท.
เกี่ยวข้องกับพลังงานและความมั่นคงของประเทศ
และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงควร
ตระหนักถึงบทบาทด้านการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน และการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นหลัก มากกว่าการตอบสนอง 
กลุ่มผู้ถือหุ้นและการแสวงหาผลก าไร 
๓. ปตท. ควรเร่งขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) สถานีบริการแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล  
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือรองรับความต้องการ
ที่เพ่ิมข้ึน 
๔. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า และการพัฒนาพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนเพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

๔. เรื่องผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ 
และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ิมเพ่ือ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง รวมถึง
แนวทางในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แบบออนไลน์ของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๖ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓๙ 
วั นพฤหั สบดีที่  ๘  พฤศจิ กายน  ๒๕๕๕ )  
โดยเชิญ ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรจัดสรรโควตาในการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลให้มีความเป็นธรรม โดยค านึงถึงการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม และ
การกระจายรายไดเ้ป็นหลัก 
๒. ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างจริงจัง เป็น
ระบบ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและผู้บริโภค 
๓. คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ติดตามการ
ด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือ
ติดตามการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 

๕. เรื่องร้องเรียน กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรีได้รับความเสียหายจากธุรกิจสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๗ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๘ 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรด าเนินการสอบวินัยกับ
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เพ่ือป้องปรามไม่ให้
กระท าผิดซ้ าอีก 
 



๙ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) โดยเชิญ 
นายบุญเลิศ วงศ์ยะรา และคณะ (ผู้ร้องเรียน) 
เข้าร่วมประชุม 

 

๒. ผู้ร้องเรียนควรร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเพ่ือเป็นช่องทางในการด าเนินคดีกับ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าให้เกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี 

ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการได้ยุติการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้ แ ทน ราษฎร และมอบหมายให้ โฆษก
คณะกรรมาธิการแถลงข่าวเตือนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศด้วย 
 

๖. เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาในการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ รวมถึงการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนกีฬามวย  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่  ๑๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕) โดยเชิญ  
นายพูลสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร และนายสัน 
โกศล (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  กองทุนกีฬามวยควรประชาสัม พันธ์ ถึ ง 
แนวทางการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกองทุน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไข
ที่จะได้รับสวัสดิการจากกองทุน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. กองทุนกีฬามวยควรน างบประมาณที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

๗. เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณี 
นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งเตือนให้ช าระ
ค่าปรับทางปกครอง  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่  ๑๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕) โดยเชิญ 
นางสาวปพัชสรณ์ พลภูวษิตย์  (ผู้ร้องเรียน)  
เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผู้ ร้องเรียนควรด าเนินการยื่นค าร้องไปยัง 
ฝ่ายปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
ขอลดค่าปรับ 
๒. เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้ด าเนินการอุทธรณ์ต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ ได้รับแจ้ง จึงเป็นเหตุให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีค าสั่งโทษปรับทางปกครองดังนั้น  
ผู้ร้องเรียนควรด าเนินการตามกระบวนการให้
ถูกต้องก่อน คือยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนพรรค
การเมือง ให้ครบกระบวนการ หลังจากนั้นให้  
ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอลดค่าปรับต่อไป 
 



๑๐ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๘. เรื่อง การบริหารจัดการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ทั้งในด้านความปลอดภัย การให้บริการ และ
การบริหารงานในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงกรณี
ความล่าช้าในการซ่อมบ ารุงอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 
จนท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า
ใต้ดินได้ตามปกต ิ
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๑ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕) โดยเชิญ 
ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผู้จัดการบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
โดยได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงความคืบหน้า 
ในการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินในอนาคต 
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT ในประเด็นที่เก่ียวข้องแล้ว 

๙. เรื่อง การให้บริการทางด่วนและระบบช าระ
เงินค่าบริการของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ(Easy Pass) รวมถึงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๓ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๒๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓๐ 
วันพฤหัสบดี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการทาง
พิเศษอัตโนมัติ (Easy pass) ให้มากขึ้น 
๒. บริ เวณช่องทางพิเศษอัตโนมัติ  ควรทาสี
สะท้อนแสงบนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษอัตโนมัติมองเห็นได้ชัดเจน และเข้า
ช่องทางได้ถูกต้อง 
๓. ควรมีระบบตรวจจับสัญญาณผู้ใช้บัตรทาง
พิเศษอัตโนมัติแบบ ๒ ขั้น ทั้ งระยะใกล้และ
ระยะไกล เพ่ือแจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่ให้ผู้ใช้บริการ
เข้าช่องทางผิด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณหน้าด่านทางพิเศษได้ 
๔. ควรคืนเงินประกันให้แก่ผู้ใช้บริการบัตรผ่าน
ทางพิเศษ (Easy pass) โดยอัตโนมัติเพ่ือลดความ
ยุ่งยากในการขอคืนเงินประกันของผู้ใช้บริการ 
๖. การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยควรเ พ่ิม
ช่องทางจ าหน่ายบัตรผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และ
ช่องทางเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษ เช่น ร้านสะดวก
ซื้อ และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
 



๑๑ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๑๐. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราก าลัง
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 
๒,๔๓๘ อัตรา  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๓๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 ๑. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 ๒. ตัวแทนลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 ๓. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กลุ่มลูกจ้างเฉพาะงาน ที่มีอายุงานติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ควรได้รับการบรรจุเข้าเป็น
พนักงานโดยอัตโนมัติ ส่วนลูกจ้างที่มีอายุงาน 
น้อยกว่า ๑๐ ปี ควรเปิดโอกาสให้มีการสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้าเป็นพนักงาน โดยน าทักษะ 
ความช านาญและประสบการณ์การท างานมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย 
๒.  กลุ่มทายาทของพนักงานการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยที่ประสบภัยจากเหตุความไม่สงบ 
หรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่ งมี
จ านวน ๓๒ คน เห็นควรให้บรรจุเข้าเป็นพนักงาน 
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
๓.  กลุ่ มบุคคลภายนอก เห็นควรให้สรรหา
บุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุเข้าเป็นพนักงาน เฉพาะ
ในสาขาที่ขาดแคลนหรือเป็นคุณวุฒิพิเศษเท่านั้น 
เช่น วิศวกรรม บัญชี เป็นต้น 
๔. ควรศึกษาความเป็นไปได้ กรณีการสอบ
คั ด เ ลื อ กบุ คคลภายนอก  เ พ่ื อ เป็ นลู กจ้ า ง
เฉพาะงานก่อนในเบื้องต้น แล้วจึงปรับเป็น
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในภายหลัง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดสรรบุคคลเป็นพนักงาน 
และยังส่งเสริมให้ลูกจ้างเฉพาะงานได้มีโอกาสเป็น
พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยมากขึ้น 
 

๑๑. เรื่องปัญหาและความพร้อมในการด าเนิน
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกฤดูกาล ๒๕๕๕/
๒๕๕๖ และปัญหาในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก รวมถึงสภาพ
คล่องและปัญหาหนี้ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ที่เกิดจากนโยบายการ
พยุ งราคาสินค้า เกษตรของรั ฐบาล  และ
รายละเอียดการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๖   
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงตั้งข้อสังเกตต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารเ พ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
๑. ธนาคาร ธกส. ในฐานะผู้จ่ายเงิน รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจ าน าข้าว
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการร่วมกัน เพ่ือจะได้
รับทราบถึงภาพรวมการด าเนินโครงการและ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนิน



๑๒ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๓ ครั้ง (ครั้งที่  ๓๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓๖ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔๘ 
วันพฤหั สบดีที่  ๑๔  กุ มภา พันธ์  ๒๕๕๖ )  
โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. อธิบดีกรมศุลกากร 
๓. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
๔. ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า 
๕. ผู้ อ า นวยการองค์ กา รตลาด เ พ่ื อ

เกษตรกร 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๗. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
 

โครงการ อันจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนิน
โครงการเกิดความโปร่งใสด้วย เพราะมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลระหว่างหน่วยงาน  
๒. ภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรับ
จ าน าข้าวควรเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเกิด
ความโปร่งใส เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้
งบประมาณจ านวนมาก อีกทั้งยังกระทบต่อ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติใน 
วงกว้าง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการตั้ งข้อสังเกตว่า
ปัจจุบันการตรวจสอบการด าเนินโครงการดังกล่าว
ท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอ และไม่ได้
รั บความร่ วมมือจากหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง
เท่าท่ีควร 
๓. การตรวจสอบการด าเนินโครงการดังกล่าวควร
มี หน่ ว ย ง าน  เ ช่ น  กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาร่วมตรวจสอบ
ด้วย เนื่องจากเห็นว่าคณะอนุกรรมการในระดับ
จังหวัด อาจละเว้นการตรวจสอบการด า เนิน
โครงการดังกล่าว 

 
๑๒. เรื่อง แผนการด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการ รวมถึงการก าหนดเส้นทางการบินของ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๔๑  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)  
โดยเชิญ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ ให้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
และมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้มี
ความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยบนเครื่องบินให้มากขึ้น 
 

๑๓. เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องในพ้ืนที่ เกาะสมุย และเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม  
๒๕๕๕  
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรเร่งรัดการก่อสร้าง
สายส่งกระแสไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ าระบบแรงดันไฟฟ้า
ขนาด ๑๑๕,๐๐๐ โวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 



๑๓ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๔๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐มกราคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ  
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม 

ขนอม-สถานีไฟฟ้าเกาะสมุยที่ ๒ ให้บรรลุผลของ
โครงการเพื่อเป็นการรองรับปริมาณความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่เกาะสมุย 
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรส่งเสริมให้ก่อสร้าง
สายส่งเคเบิลกระแสไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ า (Submarine 
Cable) เพ่ือแก้ไขปัญหาเสาสายส่งกระแสไฟฟ้า
เหนือพ้ืนดินที่บดบังทัศนียภาพของพ้ืนที่เกาะสมุย
และเกาะพะงันอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
ของประเทศไทย 
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรหล่อคอนกรีตครอบ
บริเวณจุดเชื่อมของสายส่งกระแสไฟฟ้าและสาย
เคเบิลใต้ดิน จุดต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ท่ีง่ายต่อการตรวจสอบจุดการเกิดไฟฟ้า
ขัดข้องหรือลัดวงจรและสามารถแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว 
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรน าอุปกรณ์ตรวจจับ
ความผิดปกติของระบบการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทยเพ่ือให้
เกิดความทันสมัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑๔. เรื่องนโยบายและแนวทางในการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และแนวทางใน
การสร้างเส้นทางรถไฟไปยังพ้ืนที่ภาคอีสาน
ตอนกลาง รวมถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่
บริเวณนิคมรถไฟมักกะสัน  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดย ๒ ครั้ง(ครั้งที่ ๔๖ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖และครั้งที่ 
๔๗ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โดย
เชิญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เข้าร่วมประชุม 
 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งการ
ขนส่งทางรางและการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ต้อง
ก าหนดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย
เดียวกัน อีกทั้งต้องมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.  กา รก่ อส ร้ า งรถ ไฟความ เ ร็ ว สู ง คว ร ให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายและการ
บริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการที่
สะดวก ปลอดภัย ทั้งในพ้ืนที่ชนบท เมือง และ
ระหว่างประเทศ 
๓. เนื่องจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงใช้
งบประมาณในการก่อสร้างจ านวนมาก ดังนั้น



๑๔ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ประเด็นส าคัญที่ต้องให้ความสนใจคือเรื่องความ
คุ้มทุนของโครงการดังกล่าว ทั้งความคุ้มทุนด้าน
เศรษฐกิจโดยพิจารณาจากจ านวนผู้ใช้บริการ 
ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ และ
ความคุ้มทุนด้านสังคม โดยพิจารณาจากการขยาย
ฐานการผลิต การกระจายความเจริญจากเมืองสู่
ชนบท เป็นต้น 
 

๑๕. เรื่องแผนงานการตรวจสอบการเก็บ
ข้าวเปลือกตามโครงการรับจ าน าข้าว  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดย ๑ ครั้ง(ครั้งที่ ๔๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โดย
เชิญ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ใหข้้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ที่ผ่านมาการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าว
ของ สตง. มีข้อจ ากัดทั้ งด้านงบประมาณและ
บุคลากร ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบโครงการได้
อย่างครอบคลุม จึงเห็นควรให้มีการสุ่มตรวจทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของข้าวที่จัดเก็บในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
โดยร่วมมือกับคณะกรรมาธิการ และสื่อมวลชน ซึ่ง
จะช่วยให้การด าเนินโครงการดังกล่าว มีความ
โปร่งใสมากขึน้ 
๒. การตรวจสอบข้าวตามโครงการนั้น ควรให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบ DNA ของข้าว และ
การตรวจสอบของ surveyor ที่มีมาตรฐานในระดับ
สากล เนื่องจากการตรวจสอบข้าวเป็นเรื่องยาก 
รวมถึงปัจจุบันการปนเปื้อนข้าวมีมากและยากต่อ
การพิสูจน์ 
 

๑๖. เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาและความ
เสียหายอันเกิดจากข้อสอบและระบบการสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๔๙ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ และผู้ร้องเรียน เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จ
แล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ 
(องค์การมหาชน) ควรตรวจข้อสอบและระบบการ
สอบให้เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นอีก 
๒. การเก็บค่าธรรมเนียมการสอบกับนักเรียนจะ
เป็นภาระต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้น เห็น
ควรให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เสนอของบประมาณในส่วน
ดังกล่าวกับสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือลดภาระของ
ผู้ปกครองและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่



๑๕ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
 

๑๗. เรื่อง การบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ
ไทย และการแก้ไขปัญหากรณีการซ่อมบ ารุง
ท่อก๊าซธรรมชาติของสหภาพพม่า ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าภายในประเทศไทย ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่  ๕๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้ ว่ าการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย  
เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าไม่ได้
เกิดเป็นครั้งแรก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปี 
และอยู่ในแผนระยะยาวที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรมีมาตรการ
รองรับกรณีดังกล่าว และควรจัดหาพลังงานส ารอง
เพ่ือทดแทนพลังงานที่ขาดหายไป 
๓. ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้
ประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบที่จะได้รับจากกรณี
ดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึง 
๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควร
ประสานกับผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดา
นา คือบริษัท TOTAL ให้หยุดจ่ายก๊าซในช่วงที่มี
ปริมาณการใช้ไฟน้อย 
๕. ควรเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
ควบคู่กับการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม 
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ 
เช่น พลังลม พลังน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ
พลังงานนิวเคลียร์  อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด 
 

๑๘. เรื่องสถานการณ์ราคายางพาราของ
ประเทศและมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกยางพารา  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่ าว ๑ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ายางพารา
และส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้
มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออก เช่น ถนน
ยางพารา ถุงมือแพทย์ที่ท าจากยางพารา ที่นอน
ยางพารา และสนามฟุตซอลจากยางพารา เป็นต้น 
๒. ควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราทั้งมาตรการในระยะสั้น และมาตรการ
ในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น มาตรการ



๑๖ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๒. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓ .  ผู้ อ า น ว ยกา ร ส า นั ก ง า นกองทุ น

สงเคราะหก์ารท าสวนยาง 
๔. ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

แทรกแซงราคายางพาราเห็นว่ามีความจ าเป็น 
ที่จะต้องด าเนินการต่อไปควบคู่กับมาตรการอ่ืน ๆ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควร
พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมว่าจะช่วยเหลือ
เกษตรกรในด้านใด อย่างไรบ้ าง เ พ่ือไม่ ให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ า อีกทั้ งไม่ให้กระทบต่อภาระ
งบประมาณของภาครัฐมากจนเกินไป 
 

๑๙. เรื่องปัญหาไฟฟ้าดับในพ้ืนที่๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๕๘ วันพุธ
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
๒. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๓. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๔. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ทั้ง
มาตรการระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
๒. ควรพัฒนาสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศให้เป็นสาย
ส่งแรงสูง ขนาด ๕๐๐ เควีหรือมากกว่า เพ่ือ
ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับที่ อาจจะเกิดขึ้ น อีก 
โดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้ ซึ่งบางช่วงมี
ลักษณะเป็นคอขวด ท าให้มีความเสี่ยงสูง 
๓. ควรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลั ง ง านทดแทนให้มากขึ้ น  เช่น  พลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า และก๊าซ
ชีวภาพ เป็นต้น  
๔. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า
เ พ่ิม เติมหรือไม่  ใน พ้ืนที่ ใด  และควรชี้ แจ ง
ข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบและเห็นถึงความ
จ าเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย 
๕. ควรมีมาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตซื้อ
ขายไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีผู้มีใบอนุญาตไม่
ผลิตไฟฟ้าแต่น าใบอนุญาตไปขายต่อ ส่งผลให้ผู้ที่
ต้องการจะผลิตไฟฟ้าไม่สามารถด าเนินการได้  
๖. ควรพัฒนาเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและใช้
ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่มีให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ภาคใต้ควรน าทรัพยากรที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ 
เช่น น้ ามันปาล์มมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
๗. ควรประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานให้มากขึ้น เช่น โครงการ
ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ และการ
รณรงค์เพ่ือประหยัดพลังงาน เป็นต้น 



๑๗ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๘. เวลาเกิดเหตุต้องสื่อสารให้ชัดเจน โดยควรแจ้ง
รายละเอียดว่าจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จอย่างไร 
เ มื่ อ ใ ด  ห รื อ ห า ก แ ก้ ปั ญ ห า ไ ม่ เ ส ร็ จ ต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและเตรียมตัวรับปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 

๒๐. เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับการประมูล
เช่าที่ดินแปลงโรงเลื่อยบางโพ ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้ 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่ องดังกล่าว ๑ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๕๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. ประธานกรรมการบริหารกิจการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

๒. ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้ว   ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
มีความประสงค์ให้การด าเนินโครงการพัฒนาที่ดิน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และเห็นควรให้ติดตามการด าเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในประเด็นดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสต่อไป 

๒๑. เรื่องหลักเกณฑ์และการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้อนุญาตใช้พ้ืนที่เขตทางพิเศษ
เ พ่ือจัด เป็นลานกีฬา  และ พ้ืนที่ ส าธารณ 
ประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร ของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖และ ครั้งที่ 
๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๒. ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 
๓. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรุงเทพมหานครและการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ควรประชุมเพ่ือหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา
ดั งกล่ าวร่ วมกัน โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
๒. การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เขตทางพิเศษเพ่ือจัดเป็น
ลานกีฬา และพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ควร
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการที่
ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร 
ควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ ควบคุมการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  รวมทั้ งเพ่ือป้องกันการหา
ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๒๒. เรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ตรวจสอบการ
บริหารรายได้ การบริหารงานการบริหาร
ทรัพย์สิน การใช้พ้ืนที่ของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยของนายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน และ
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ (ผู้เสนอญัตติ) 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๖๑ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ  
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
โดยคณะกรรมาธิการมีข้อสรุปว่า การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยมีรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ ๗ เส้นทาง และมีทรัพย์สินในการบริหาร
จัดการจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
จึงควรตรวจสอบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของ
การทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ติดตามการ
ด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

๒๓. เรื่ องมาตรการเยียวยาและบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) 
ร ว ม ถึ ง แน วทา ง ใ นก า ร แก้ ไ ข แ ละ ฟ้ืน ฟู
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลลง
ทะเล จังหวัดระยอง  
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๖๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๒. ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล 
จ ากัด (มหาชน)  

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ปัญหาการปรับเพ่ิมราคาก๊าซ LPG ในปัจจุบัน
เกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้ก๊าซ LPG ผิดประเภท 
เช่น น าก๊าซ LPG ที่ใช้ในภาคครัวเรือนไปใช้ใน
ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคา
ถูกกว่า ดังนั้น จึงควรแก้ปัญหาการน าก๊าซ LPG 
ไปใช้ผิดประเภทอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ของภาครัฐในการจ่ายเงินชดเชยราคาก๊าซ และจะ
ท าให้การแก้ไขปัญหาราคาก๊าซ LPG เป็นระบบ
ยิ่งขึ้น 
๒. ควรน าก๊าซ LPG ที่น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่าก๊าซ LPG ที่ผลิตและจัดหาได้
ภายในประเทศไปใช้ในธุรกิจปิโตรเคมี เนื่องจากมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้มากกว่า ส่วนก๊าซ LPG ที่ผลิตและ
จัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่า (ราคา
ประมาณ ๕๕๐ เหรียญต่อตัน) ควรน ามาใช้ใน
ภาคครัวเรือน ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่ ง จ ะท า ใ ห้ ร า ค า ก๊ า ซ  LPG ใ น ป ร ะ เ ท ศ มี
เสถียรภาพ และลดภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงิน
ชดเชยราคาก๊าซ LPG ด้วย 
๓. การปรับเพ่ิมราคาก๊าซ LPG ควรด าเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และควรท าความเข้าใจกับ
ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบด้วย นอกจากนี้ 



๑๙ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
นโยบายด้านพลังงานของรัฐควรมีความชัดเจนว่า
จะด าเนินการไปในทิศทางใด เพ่ือให้ประชาชน
สามารถปรับตัวได้ทัน 
๔. ควรเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริ งต่ าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เช่น ปริมาณน้ ามันดิบที่รั่วไหลลง
ทะเล ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้ก าจัด
คราบน้ ามัน รวมถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นทั้งต่อ
ระบบนิเวศน์และต่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 
๕. ควรติดตามผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และควรมี
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ ามันดิบ
รั่วไหลลงทะเล เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุซ้ าอีก 
ทั้ งนี้  คณะกรรมาธิ การ เห็ นควร ให้ ติ ดตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG 
และเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลลงทะเลอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
 

๒๔. เรื่องร้องเรียนกรณี การไฟฟ้านครหลวง 
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงลงไปในที่ดินโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  
  
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๕๙ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
 (๑) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  
 (๒) ผู้อ านวยการเขตบางแค 
 (๓) นายวัชรพุฒิ  วงษ์ถ้วยทอง ผู้ร้องเรียน 
 (๔) นายสุพจน์  ทองเย็น ทนายความ 
ผู้ร้องเรียน 
 

คณะกรรมำธิกำรมีมติยุติกำรพิจำรณำเรื่อง
ดังกล่ำว เนื่องจากขาดข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณา โดยเฉพาะเอกสารรังวัดที่ดินตามข้อ
ร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
ในเขตทางสาธารณะหรือไม่ และมีขนาดเท่าใด 
ประกอบกับผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมาธิการ เพ่ือขอถอนเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว เนื่องจากจะน าไปฟ้องร้องด าเนินคดีใน
ชั้นศาลต่อไป 

๒๕. เรื่องผลการด าเนินงาน และแนวทาง 
ในการบริหารจัดการ รวมถึ งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กยศ.ควรสร้างจิตส านึกและวินัยทางการเงิน
ให้กับผู้กู้ยืม รวมทั้งความรับผิดชอบในการคืนเงิน
กู้ยืมแก่กองทุน เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป 



๒๐ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๗๒ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กย
ศ.) เข้าร่วมประชุม 
 

๒. กองทุนควรตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาของ
สถานศึกษาว่าเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของกองทุนเงินหรือไม่ 
๓. กองทุนควรมีแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้กู้ยืมเงนิแก่นักเรียน นักศึกษาสาย
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงานรองรับ
การขยายตัวของตลาดแรงงาน ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ 
๔. ควรแยกประเภทของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ผู้
กู้ยืมช าระหนี้คืนกับค้างช าระหนี้กองทุน รวมทั้ง
กลุ่มผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาแล้วมีรายได้และยังไม่มี
รายได้เ พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุน 
 

  



๒๑ 
 

 
 

๒. เรื่องค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ำนวน ๔ เรื่อง 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๑. เรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยคืนแก่ทายาทเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เดิมของนายสมสกุล ณ ระนอง (ผู้ร้องเรียน) 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ 
๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ
นายสมสกุล  ณ ระนอง (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วม
ประชุม 
 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
จัดท าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
และให้นายสมสกุล  ณ ระนอง (ผู้ร้องเรียน) จัดส่ง
ข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักฐานในการเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของพระยาประดิพัทธ
ภูบาล หลวงสุนทรโกษา ให้กับคณะกรรมาธิการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยและผู้ร้องเรียนได้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับคณะกรรมาธิการแล้ว 
 

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย
และระเบียบของราชการที่ได้เอ้ือประโยชน์แก่
องค์การเภสัชกรรมท าให้เกิดปัญหาการแข่งขัน
ไม่เป็นธรรม ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาในประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ 
๔๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ และ
ครั้ งที่  ๖๕ วันพฤหัสบดีที่  ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๖) โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
 (๑) ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
 (๒) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 (๓) แพทย์หญิง กิติมา  ยุทธวงศ์ และ  
นายเชิญพร  เต็งอ านวย (ผู้ร้องเรียน) 
 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
ดังนี้  
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาแนวทาง 
ในการขจัดอุปสรรค ความล่าช้าของกระบวนการ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาของผู้ผลิตยา 
๒. ผู้ร้องเรียนควรหาข้อมูลที่แสดงถึงข้อได้เปรียบ
หรือสิทธิ พิ เศษขององค์การเภสัชกรรมจาก
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เห็นว่า
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและท า
ให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม 
 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอเอกสารเพ่ิมเติมจาก 
ผู้ร้องเรียน 
 

๓. เรื่องปัญหาการจ่ายเงินให้เกษตรกร และ
แนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนในโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๖/๕๗  
 
 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
ดังนี้  
 



๒๒ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๖๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) โดยเชิญ 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เข้าร่วมประชุม 

๑ . ธ ก ส .  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ว ร
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงรายละเอียด
และขั้นตอนในการจ่ายเงินตามโครงการรับจ าน า
ข้าวให้ทั่วถึง ชัดเจน  เช่น การจ่ายเงินล่าช้า
เนื่องจากสาเหตุใด และเกษตรกรจะได้รับเงิน
ในช่วงใด เป็นต้น 
๒. คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ติดตามปัญหาการ
จ่ายเงินในโครงการรับจ าน าข้าว เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

๔. เรื่องร้องเรียน กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 
หมำยเหตุ: คณะกรรมาธิการได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ 
๗๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
โดยเชิญ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ และนางน้อมจิตต์  
สถิตานนท์ และคณะ (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วม
ประชุม 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยคณะกรรมาธิการเห็นควรให้ผู้ร้องเรียนและ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ได้ประชุมเพ่ือหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้อง เรี ยนดั งกล่ าวร่ วมกัน และแจ้ งผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมาธิการรับทราบเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอผลการเจรจา 

 
  



๒๓ 
 

 
 

ประมวลภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร 
 

  



๒๔ 
 

 
 

  



๒๕ 
 

 
 

  



๒๖ 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

สรุปผล 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียน
ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 

  



๒๗ 
 

 
 

บทที่ ๓ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
ตำมที่คณะกรรมำธิกำรมอบหมำย 

 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภา
ผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการหรือที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย ทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่อง
ที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ๑๓ เรื่อง และเรื่องค้างการพิจารณาของคณะอนุ
กรรมาธิการ ๓ เรื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  เรื่องท่ีคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว ๑๓ เรือ่ง ดังนี้ 
เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 

๑. เรื่องติดตามผลการด าเนินงานและมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารที่อยู่ 
ในการก ากับดูแลของรัฐ รวมถึงพิจารณากรณี
ลูกหนี้น าทรัพย์สินตีช าระหนี้กับธนาคารกรุงไทย 
โดยมีข้ อตกลงว่ าลู กหนี้ ส ามารถไถ่ ถอน
ทรัพย์สินดังกล่าวได้ แต่ธนาคารกลับไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงดังกล่าว 
 
หมำยเหตุ: คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๓ 
วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๕) โดยได้แจ้งผลการ
พิจารณาไปยั งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือ
ด าเนินการรวมทั้งรายงานผลการพิจารณาให้
คณะกรรมาธิการรับทราบแล้ว 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  ธนาคารควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว และควรค านึงถึงการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารเพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
๒.  การด าเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยควรค านึงถึงความเสียหายและผลกระทบ
ที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ เช่น การปลอดช าระเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
การให้สินเชื่อเพ่ือซ่อมแซมบ้านเรือน หรือฟ้ืนฟู
กิจการ และการอนุมัติสินเชื่อโดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตราพิเศษให้กับลูกค้าที่ขาดสภาพคล่อง รวมถึง
การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับ
ลูกค้า เป็นต้น 
๓.  ธนาคารควรหารือกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ 
เพ่ือให้รับประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยรวมถึงภัย
ธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์การรับ
ประกันภัยที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค้า 
 ส่วนกรณีลูกหนี้น าทรัพย์สินตีช าระหนี้แล้ว 
ไม่สามารถไถ่ถอนได้นั้น ผู้แทนธนาคารกรุงไทย
ชี้แจงว่า เนื่องจากลูกหนี้ไม่ขอไถ่ถอนตามเวลาที่



๒๘ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ก าหนด ต่อมาทายาทของลูกหนี้ขอไถ่ถอนในราคา
ปกติโดยไม่รวมดอกเบี้ย คณะกรรมการของ
ธนาคารจึงมีมติปฏิเสธการขอไถ่ถอนทรัพย์สิน
ดังกล่าว 
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการรับฟังค าชี้แจงแล้วมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  ธนาคารควรแจ้งเตือนลูกหนี้ ให้ ไถ่ถอน
ทรัพย์สินก่อนสิทธิของลูกหนี้จะหมดลง และควร
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้กับลูกหนี้ทราบด้วย 
๒.  ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบของ
ธนาคารเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้กรณีไม่สามารถ 
ไถ่ถอนทรัพย์สินตามเวลาที่ก าหนดได้ 
 

๒.  เรื่องการด าเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ ากัด ในการจัดการและประมวลผล
ข้อมูลเครดิต รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ในการประกอบธุ รกิ จข้ อมู ล เครดิ ตตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
หมำยเหตุ: คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๕ วันที่ 
๑ มกราคม  ๒๕๕๕) และได้รายงานผลการ
พิจารณาให้คณะกรรมาธิการรับทราบแล้ว โดย
คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะท างานเกี่ยวกับ
การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบข้อมูลเครดิต 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนค าสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการคุ้มครองของเครดิต เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือกับคณะท างานฯ ในการแก้ไข
ประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
ดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรหา
แนวทางให้ลูกหนี้สามารถต่อสู้หรือถอนข้อมูล
การช าระหนี้ด้วยตนเองได้ 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  เห็นควรให้ปรับลดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลเครดิตของลูกค้าลง (เดิมลูกค้านิติบุคคล
จัดเก็บข้อมูลไม่เกิน ๕ ปี และลูกค้าบุคคลธรรมดา
และบัตรเครดิตจัดเก็บข้อมูลไม่เกิน ๓ ปี) เพ่ือให้
ลูกค้าที่ เคยมีประวัติผิดนัดช าระหนี้สามารถ
ประกอบธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของระยะเวลา 
ในการจัดเก็บข้อมูลเครดิตของลูกค้า) 
๒.  ควรก าหนดยอดค้างช าระขั้นต่ า ซึ่งหากลูกค้า 
ไม่ช าระจะถือว่าผิดนัดช าระหนี้และถูกจัดเก็บใน
ข้อมูลเครดิต เช่น ยอดค้างช าระต่ ากว่า ๕๐๐ บาท 
หรือ ๑,๐๐๐ บาท ไม่ควรจัดเก็บในข้อมูลเครดิต
ว่าผิดนัดช าระ เป็นต้น โดยควรศึกษาความ
เหมาะสมต่อไป 
๓.  ควรมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้อง 
รวดเร็ว ในการจัดส่ งข้อมูลเครดิต และการ
เปิดเผยข้อมูลเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
รวมทั้งควรมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
และโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลเครดิต
ได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 



๒๙ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๔.  สถาบันการเงินควรน าส่งข้อมูลเครดิตของ
ลูกค้าจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น กรมบังคับคดี 
โดยเมื่อลูกค้าได้ช าระหนี้หมด หรือปลดจากบุคคล
ล้มละลายแล้ว สถาบันการเงินต้องน าส่งข้อมูล
ดังกล่าวโดยเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าสามารถด าเนิน
ธุรกรรมทางการเงินต่อได้ 
 

๓.  เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ยกเลิกค าสั่งบริษัท 
ไม้อัดไทย จ ากัด ที่ ๖๑/๒๕๕๔ เรื่อง เลิกจ้าง
พนักงานบริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด จ านวน ๓๔ 
คน ของนายฉลอง รักษาศรี ประธานสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจไม้อัดไทย (ผู้ร้องเรียน) 
 
หมำยเหตุ: คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ 
มกราคม  ๒๕๕๕) โดยได้รายงานผลการ
พิจารณาให้คณะกรรมาธิการรับทราบ และได้
ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ 
นายนริศ  ข านุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ
การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
สภาผู้แทนราษฎร รับทราบแล้ว 
 

พิจำรณำแล้วเสร็จ โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
มติไม่รับพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว  เนื่องจากได้
พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วในคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ในสมัย 
ชุดที่ ๒๓ (๒) ที่มีนายเฉลิมชาติ  การุญ เป็น
ประธานคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ เ รื่ อง
ร้องเรียนดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้พิจารณาเพ่ือ
ยกเลิกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ
ของคณะกรรมาธิการ 

๔.  เรื่องผลการด าเนินงาน และการบริหาร
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ รวมถึงแนวทาง
และผลดีผลเสียในการรวมกองทุนทั้ ง  ๓ 
กองทุนเป็นกองทุนเดียวกัน 
 
หมำยเหตุ :คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๖ วันที่ ๗ 
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕) (ครั้ งที่  ๗ วันที่  ๑๔ 
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕) (ครั้ งที่  ๘ วันที่  ๒๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) และ (ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๕ 
กันยายน  ๒๕๕๕)  
 
 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การรวมกองทุน ทั้ง ๓ กองทุนเข้าด้วยกันนั้น 
อาจส่ งผลกระทบต่ อระบบสวั สดิ กา รของ
ประชาชน เนื่องจากแต่ละกองทุนมีที่มาของ
เงินกองทุน และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
แตกต่างกัน 
๒. เห็นควรหาแนวทางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
การรักษาพยาบาลและปรับปรุงมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลของ ๓ กองทุนสุขภาพดังกล่าว
ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านสิทธิ
ประโยชน์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และกลไก
การไปใช้บริการ 
 
 



๓๐ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบและ
หลักเกณฑ์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการรับบริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐานของประชาชนแล้ว เช่น สิทธิ
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่ง และการให้สิทธิกับผู้ป่วยเอดส์
และโรคไตเรื้อรังให้สามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ที่จ าเป็นอย่างมีมาตรฐานและเกิดความ
เท่าเทียมกัน เป็นต้น 
 

๕.  เรื่องผลการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 
หมำยเหตุ  คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๕ วันที่ 
๙  ตุ ล าคม  ๒๕๕๕)  และได้ รายงานผล 
กา ร พิ จ า รณ า ให้ คณะกร รม า ธิ ก า ร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การด าเนินงานของกองทุนทั้ง ๓ กองทุน
ดังกล่าวยังมีความซ้ าซ้อน อีกทั้งมีระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรเงิน
ให้กับหมูบ่้านและชุมชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ 
๒. การก าหนดนโยบายของรัฐบาลควรมีความ
ชัดเจนว่าจะจัดสรรเงินให้กับหมู่บ้านและชุมชน
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรเงินของ
กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันยังมีความ
ซ้ าซ้อนกันอยู่ รวมทั้งควรก าหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน เพ่ือไม่ให้หมู่บ้าน
และชุมชนเกิดความขัดแย้งกัน 
๓. กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน) และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน : SML) ควรจัดสรรเงิน
งบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการ
อนุมัติโครงการแล้ว และหากไม่สามารถโอนเงินได้ 
ควรแจ้งให้หมู่บ้านและชุมชนแต่ละแห่งทราบว่าอยู่
ระหว่างด าเนินการหรือมีปัญหาติดขัดในส่วนใด 
๔.  ควรด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การยักยอกทรัพย์ การจัดสรรเงิน 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการ
ปลอมแปลงเอกสาร โดยควรมีระเบียบวิธีการ
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เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน มีมาตรการเพ่ือป้องกันและ
เอาผิดกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 

๖.  เรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่าย
พิจารณาสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัท ล้านนาบุรี 
รีสอร์ท จ ากัด ที่เป็นไปอย่างล่าช้า และท าให้
ลูกค้าได้รับความเสียหายทางธุรกิจ 
 
หมำยเหตุ: คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๖ วันที่ 
๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๕) (ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕) โดยเชิญกรรมการ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขน าด ย่ อม แห่ ง ป ร ะ เทศ ไท ย  แล ะ 
นายชัยวัฒน์   อินทรช านาญ (ผู้ ร้องเรียน)  
เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการพิจารณา
ให้คณะกรรมาธิการและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และผู้ร้องเรียน
เจรจาเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาตาม 
ข้อร้องเรียนดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งผลปรากฏว่า
คู่กรณีทั้ง ๒ ไม่สามารถหาข้อมูลยุติร่วมกันได้ 
๒. คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ผู้ร้องเรียน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ SME Bank โดยควร
ยื่นจดทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง (อาคารหลักประกัน 
จากเดิม ๒ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ) และควรชี้แจง
วัตถุประสงค์การขอวง เงินสิน เชื่ อ เ พ่ิม เติม 
จ านวน ๙ ล้านบาทให้ชัดเจน 
๓. เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขของธนาคารข้างต้น ประกอบกับ SME 
Bank ได้มีหนังสือเลขที่ ธพว. ๑๐๔๗/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณา
ด าเนินการกรณีผู้ร้องเรียนบริษัท ล้านนาบุรี รีสอร์ท 
จ ากัด ว่าธนาคารไม่สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
อีก ๙ ล้านบาท ให้กับผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากขัด
กับระเบียบของธนาคารและที่ผ่านมาธนาคารได้
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยเหลือผู้ร้องเรียนมา
พอสมควรแล้ว คณะอนุกรรมาธิการจึงขอยุติการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 

๗.  เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมใน
การแต่งตั้งโยกย้ายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๗ วันที่ 
๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕) โดยเชิญ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ
นายชัยยุทธ  กลั่นขจร (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วม
ประชุม และได้รายงานผลการพิจารณาให้

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การตรวจสอบทางวินัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนมีโอกาสโต้แย้ง  
อีกทั้งผลการตรวจสอบยังไม่แน่ชัดว่าผู้ร้องเรียนได้
กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
๒. คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้กรรมการ
ผู้ จั ดการใหญ่  บริษัท  ไปรษณีย์ ไทย จ ากั ด 
พิจารณาทบทวนค าสั่งดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนต่อไป โดยได้ท าหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
คณะกรรมาธิการและผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด และผู้ ร้องเรียน

รับทราบเพื่อด าเนินการต่อไปแล้ว 
๘.  เรื่องแนวทางการแก้ไขสูตรค านวณเงิน
บ านาญข้าราชการ และการก าหนดเงินบ านาญ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๘ 
วันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕) และรายงานผล
การพิจารณาให้คณะกรรมาธิการรับทราบแล้ว 
 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขสูตร 
การค านวณบ านาญให้ เหมาะสม เนื่องจาก
ปัจจุบันข้าราชการที่ เป็นสมาชิกของกองทุน  
เมื่อเกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินบ านาญน้อยกว่า
ข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน ส่งผลให้
มีข้าราชการกว่า ๑,๐๐๐ ราย ฟ้องร้องด าเนินคดี
กับกองทุนต่อศาลปกครองแล้ว 
๒. คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้แก้ไขสูตร 
การค านวณบ านาญ จากเดิมที่ก าหนดไว้คือ 
เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย คูณเวลาราชการ 
หารด้วย ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือน
เฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย เป็น ได้รับเงินบ านาญ 
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ หรือ ๙๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย 
๖๐ เดือนสุดท้าย 
๓. หากไม่สามารถแก้ไขสูตรการค านวณบ านาญ
ตามข้อ ๒ ได้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้เปิด
โอกาสให้ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงิน
บ านาญแบบเดิมหรือแบบใหม ่
 ทั้ ง นี้  ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่  
กค ๐๔๐๖.๕/๓๙๗๕๗ ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖ แจ้งว่าข้าราชการ และผู้รับบ านาญจะ
สามารถแสดงความจ านงกลับไปรับบ านาญ
แบบเดิมได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้
สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติ
บ า เหน็ จบ านาญข้ า ร าชการ  พ .ศ .  ๒๔๙๔  
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งปัจจุบันร่าง พรบ. 
ดังกล่าว อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ
จะได้ติดตามการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
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เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๙.  เรื่องร้องเรียนกรณีการขอให้ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทยเพิกถอนค าสั่งยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ 
๕๘๓๒๒ และ ๕๙๘๔๒ เนื่องจากเป็นที่ดินของ
วัดมณีอรัญญิการาม (วัดบ้านน้ าฮอก) 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๙ วันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕) โดยเชิญ กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม และได้รายงานผลการพิจารณาให้
คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบแล้ว 
 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ควรตรวจสอบที่ดินโฉนด
เลขที่ ๕๘๓๒๒ และ ๕๙๘๔๒ ตามข้อร้องเรียน
ดังกล่าวว่าเป็นที่ดินของวัดมณีอรัญญิการาม  
(วัดบ้านน้ าฮอก) หรือไม่ 
๒.  หากผลการตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็น
ที่ดินของวัดมณีอรัญญิการาม (วัดบ้านน้ าฮอก) 
จริง ธนาคารควรเพิกถอนค าสั่งยึดที่คืนดังกล่าว 
ทั้งนี้ ธนาคารได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ
ที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินของวัดมณีอรัญญิการาม
จริง และได้เพิกถอนค าสั่งยึดที่ดินดังกล่าวแล้ว  
 

๑๐.  เรื่องการด าเนินงาน การบริหารจัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมถึงปัญหา 
และอุปสรรคในการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
แก่นิสิต นักศึกษา 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๑ วันที่ 
๑๓ มีนาคม  -๕๕๕)และได้รายงานผลการ
พิจารณาให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องรับทราบแล้ว 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย
ขยายวงเงินกู้ยืมให้เพียงพอกับความต้องการของ 
ผู้กู้  และควรมีนโยบายจูงใจให้ผู้กู้ เข้าเรียนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดให้มากข้ึน 
๒.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษาควรตั้ ง
หน่วยงานในการติดตามและบริหารหนี้ของ
กองทุนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนในการว่าจ้างธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
๓.  แนวทางในการด าเนินการกับผู้กู้ยืมที่ค้าง
ช าระนั้น ควรเน้นแนวทางการเจรจามากกว่าการ
ด าเนินคดี เนื่องจากผู้กู้แต่ละรายมีวงเงินกู้ไม่สูง 
ซึ่งหากด าเนินคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้  ยั งเป็นการให้ โอกาสแก่นักเรียน 
นักศึกษา ที่เพ่ิงจบการศึกษาซึ่งอาจจะยังไม่มีงานท า 
หรือไม่มีเงินที่จะช าระหนี้คืนกองทุนด้วย 
 



๓๔ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๔.  ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจให้ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระน าเงิน
มาช าระคืนกองทุนให้มากขึ้น รวมทั้งประสานงาน
กับกรมการจัดหางานและบริษัทต่าง ๆ ที่มีความ
ต้องการแรงงานและนักศึกษาฝึกงานเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้กู้ยืม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาทั่วไป
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ 
๕.  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงาน
ของกองทุนนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากต้องใช้กลไกของ
สถาบันการศึกษาในการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้กู้และท าสัญญาเงินกู้ท าให้ขาดความรอบคอบ
และเกิดการทุจริตได้ รวมถึงแนวทางในการ
ด าเนินการกับผู้กู้ยืมที่ค้างช าระ ก็ยังไม่มีนโยบาย
รองรับที่ชัดเจนเพียงพอ 
 

๑๑.  เรื่องแผนการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง รวมถึงแนวทาง
ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๒ วันที่ 
๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๕) และได้รายงานผลการ
พิจารณาให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องรับทราบแล้ว 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีบทบาที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในการก าหนดราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม
ไม่ให้ผันผวนตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่ง
ปัจจุบันกองทุนต้องจ่ายเงินชดเชยเพ่ือตรึงราคา
น้ ามันแต่ละประเภท โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มหรือ
ก๊าซแอลพีจี  (LPG)  ที่มีปริมาณการใช้สู งขึ้น 
รวมทั้งมีปัญหาการลักลอบน้ าก๊าซ LPG ไปขายยัง
ต่างประเทศและน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงควร
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
๒.  การยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน  
จะท าให้เกิดการลอยตัวราคาน้ ามัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้น 
กองทุนน้ ามันจึงมีความจ าเป็น โดยในช่วงที่ราคา
น้ ามันในตลาดโลกลดลงควรเก็บเงินเข้ากองทุน
น้ ามัน และน าเงินดังกล่าวไปชดเชยในช่วงที่ราคา
น้ ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
๓.  เห็นควรให้สนับสนุนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
ให้มากขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าให้มากข้ึนด้วย 
 



๓๕ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๔.  ปัจจุบันราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความ 
ผันผวนอย่างมาก หากรัฐบาลมีนโยบายที่สามารถ
แก้ไขการใช้ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจีให้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ และก าหนดราคาให้ใกล้เคียงกับ
ราคาในตลาดโลก จะท าให้การบริหารจัดการ
ราคาพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๕.  การหาแหล่งเงินกู้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงนั้น นอกจากกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย ในลักษณะเงินกู้ยืมหมุนเวียน
แล้ว ควรพิจารณากู้เงินจากแหล่งกู้ยืมอ่ืน ๆ เช่น 
กู้ยืมเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กองทุนประกันสังคมและกองทุนอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

๑๒.  เรื่องร้องเรียนกรณีร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณี
การอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของ
สหกรณ์บ้านมั่นคงดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลการด าเนินงานและ
แนวทางการบริหารจัดการของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๓ วันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖) และ (ครั้งที่ ๒๖ วันที่ 
๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๖) โดยเชิญผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และนายนภดล  
บุญมา (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วมประชุม และได้
รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการ 
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว 
 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. นายนภดล  บุญมา (ผู้ร้องเรียน) ได้ท าหนังสือ
เพ่ือขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากได้
ประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์บ้านมั่นคงดอนแก้ว 
เพ่ือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม 
คณะอนุกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่า ข้อร้องเรียน
ดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
ต่อไป ทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ร้องเรียน
กับสหกรณ์บ้านมั่นคงดอนแก้ว และผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นอกจากนี้ประเด็น
ข้อกล่าวหาผู้ ร้องเรียนยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่า 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้กระท า
ผิดตามข้อร้องเรียนหรือไม่ อย่างไร 
๒. การด าเนินงานของสถาบันควรค านึงถึงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย และควรตรวจสอบการด าเนิน
โครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์บ้านมั่นคงดอนแก้ว
ตามข้ันตอนของกฎหมายอย่างจริงจัง 
 ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้แจ้งให้
ส านักงานภาคเหนือตอนบนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว  
 



๓๖ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๑๓.  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานและ
ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึง
แนวทางในการบริหารจัดการและมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๔ วันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖) โดยเชิญ ผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
ประชุม และจะได้รายงานผลการพิจารณาให้
คณะกรรมาธิการรับทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ท า
หนังสือถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพ่ือ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ และรายได้
ปัจจุบันของธนาคารเพ่ือประกอบการพิจารณา
ต่อไป 

พิจำรณำเสร็จแล้ว โดยคณะอนุกรรมำธิกำรมี
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. สาเหตุที่ลูกค้าของธนาคารบางรายไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินกู้ได้ เนื่องจากมีลูกค้าประมาณ ๒๐% 
ไม่ด าเนินการตามสัญญาไม่มีการก่อสร้างงาน
ตามที่ขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งธนาคารได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วบางส่วน แต่ยังมีลูกค้าอีก
ประมาณ ๕% ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้
เนื่องจากยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
๒. ธนาคารควรตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อการประเมินหลักประกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยหากตรวจสอบพบมี
เจ้าหน้าที่ของธนาคารเกี่ยวข้องควรด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและควรแยกฝ่าย
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกับฝ่ายบริหารสินเชื่อออก
จากกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการอนุมัติสินเชื่อ
ซ้ าซ้อน 
๓. เห็นควรให้ติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานและแนวทางในการบริหารจัดการของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
กรณีลูกหนี้ ไม่ช าระหนี้ ให้กับธนาคารภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 ๒.  เรื่องค้ำงกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำร จ ำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๑.  เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรม
เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากการเสีย
โอกาสทางธุรกิจที่ เกิดจากข้อตกลงความ
ร่วมมือการให้บริการระบบข้อมูลภาพและเสียง
บนโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน ) กับบริษัท เอชพีเอ็ม อินโนมีเดีย 
จ ากัด 
 
 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎี
กยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะอนุกรรมำธิกำร
มีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้ 
๑. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท  
เอชพีเอ็ม อินโนมีเดีย จ ากัด ควรเจรจาเพ่ือหา
แนวทางในการท าธุรกิจร่วมกัน และควรยกเลิก 
MOU ระหว่างทั้ง ๒ บริษัท เพ่ือเปิดโอกาสให้
บริษัท เอชพีเอ็ม อินโนมีเดีย จ ากัด สามารถ
ด าเนินธุรกิจ IPTV กับบริษัทอ่ืนได ้
 



๓๗ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๑๐ มกราคม  ๒๕๕๕) (ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ 
มกราคม  ๒๕๕๕)  (ครั้ งที่  ๙  วันที่  ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕) และ (ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๖ 
มีนาคม  ๒๕๕๕) โดยได้ เชิญ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
ผู้ เกี่ยวข้อง รวมถึ งผู้ แทนบริษัท เอชพีเอ็ม  
อินโนมีเดีย จ ากัด (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วมประชุม 
และได้รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการ 
ทราบแล้ว 
 
 

๒. ควรเจรจาเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณภาพและเสียง ( IPTV 
Set Top Box) ว่าจะด าเนินการคืนกล่องรับ
สัญญาณดังกล่าวหรือชดเชยราคาตามส่วนที่ควร
จะเป็นในกรณีที่ไม่สามารถคืนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 
๓. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า
แนวทางท่ีดีที่สุดที่จะสามารถชดเชยเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้ร้องเรียนได้คือให้ทั้ง ๒ บริษัท 
เจรจาในรูปแบบทวิภาคีเพ่ือหาโอกาสในการท า
ธุรกิจด้าน IPTV ร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้อยู่ระหว่าง
รอผลการ เจรจา เนื่ อ งจากทั้ ง  ๒  บริษัทยั ง 
ไม่สามารถตกลงกันได ้
๔. นางสาวอารีสุข  พิมล (ผู้ร้องเรียน) ได้ท า
หนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการ แจ้งว่าจาก
ผลการประชุมร่วมกันสรุปว่าบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) จะส่งแผนงานร่วมมือทางธุรกิจให้กับ
บริษัท เอชพีเอ็ม อินโนมีเดีย จ ากัด พิจารณา แต่
ปั จจุบันยั ง ไม่ ให้ จั ดส่ ง ให้ และยั ง ได้ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการ IPTV ร่วมกับ
บริษัทเอกชนรายอ่ืน จึงเห็นว่าทีโอทีไม่มีความ
จริงใจในการน าเสนอแผนร่วมมือทางธุรกิจกับ
บริษัท เอชพีเอ็ม อินโนมีเดีย จ ากัด จึงขอให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวต่อไป 
 

๒.  เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมและ
ความชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการร่วมทุนกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทยของร้านค้าในกลุ่ม 
“เจตเจริญสุข” 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๘ 
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖) และ (ครั้งที่ ๒๙ 
วันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖) โดยเชิ ผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และนายแซมดิน  เลิศบุศย์ 
และคณะ (ผู้ร้องเรียน) เข้าร่วมประชุม 
 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎี
กยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะอนุกรรมำธิกำร
มีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้ 
๑. เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยท า
สัญญาเช่าพ้ืนที่ดังกล่าวกับผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน 
โดยสัญญาควรมีก าหนดคราวละ ๓ ปี และควรต่อ
สัญญาไปเรื่อย ๆ จนกว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยจะต้องการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์อ่ืน 
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมควรปรับเพ่ิม 
๑๐% ของอัตราค่าเช่าครั้งสุดท้าย (ปัจจุบันอัตรา
ค่าเช่ารวม ๔,๕๕๑ บาทต่อเดือน) และเมื่อครบ
ก าหนดสัญญาแล้ว (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) อัตราค่าเช่า



๓๘ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ณ ขณะนั้น 
๒. การรถไฟแห่งประเทศไทยควรพิจารณาว่าจะ
สามารถผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ให้ผู้ ร้ อง เรียน
สามารถผ่อนช าระค่าเช่าส่วนต่างที่ ยังค้างกับ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวนรวมกว่า 
๑,๔๔๗,๖๙๒ บาท โดยแบ่ ง เป็น ๓๖ งวด  
งวดละ ๒,๘๖๙ บาทต่อเดือน โดยไม่เรียกเก็บ
ดอกเบี้ยเพ่ิมได้หรือไม่  
๓. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ร้องเรียน 
อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือหายุติเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว และจะแจ้งผลการเจรจาให้
คณะอนุกรรมาธิการรับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๓.  เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ของคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
หมู่บ้านโพนงาม หมู่บ้านไผ่ล้อม และหมู่บ้าน
ตะดอบ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผิดวัตถุประสงค์
และการจัดประชาคมของโครงการที่ไม่เป็นไป
ตามความจริง 
 
หมำยเหตุ : คณะอนุกรรมาธิการไม่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๑ วันที่ 
๒๙ มกราคม  ๒๕๕๖) (ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖) และได้รายงานผลการ
พิจารณาให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว  
 ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึง
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เพ่ือขอทราบความคืบหน้าในการ
ด าเนินการกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว 
และอยู่ ร ะหว่ า งผลการด า เ นิ นการจา ก
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎี
กยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะอนุกรรมำธิกำร
มีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้ 
๑. ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงาน
ของกองทุน ไม่ประสบผลส า เ ร็ จ เท่ าที่ ค ว ร 
เนื่องจากระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของกองทุนมี
ความหละหลวม เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 
ได้ง่าย ดังนั้นส านักงานกองทุนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนให้มากขึ้น โดยอาจจะจัดเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมประชาคม
หมู่บ้านด้วย นอกจากนี้  การด าเนินงานของ
นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ต้องลง
นามรั บรองรายงานการประชุ มประชาคม 
ก็ควรมีความรอบคอบ และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 
ให้ละเอียดมากขึ้น 
๒. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติควรเร่งรัดด าเนินการเอาผิดและด าเนินคดี
ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับประธานกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทั้ง ๓ แห่ง 
ส่วนประเด็นเรื่องการเรียกเงินกองทุนคืนจาก



๓๙ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ผู้กระท าความผิดนั้น ควรก าหนดกรอบเวลาให้
ชัดเจน เช่น ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน และเมื่อได้รับ
เงินกองทุนคืนมาแล้ว ควรจัดให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านใหม่ เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนทั้ง ๓ แห่ง สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ซึ่ง
จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
๓. คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว ให้
อนุกรรมาธิการรับทราบภายใน ๑๕ วัน เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
๔. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติควรประชาสัมพันธ์ถึงบทลงโทษที่จะ
ได้รับหากมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือขอรับ
เ งิ น ก อ ง ทุ น  ห รื อ น า เ งิ น ก อ ง ทุ น ไป ใ ช้ ผิ ด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้า
กระท าผิด 
๕. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติควรด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความเกรง
กลัวและให้การด าเนินงานของกองทุนประสบ
ความส าเร็จต่อไป 
 

 
  



๔๐ 
 

 
 

ประมวลภำพกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๑ 
 

 
 

  



๔๒ 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

สรุปผล 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาติดตามสถานการณ์ 
  



๔๓ 
 

 
 

บทที่ ๔ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 
 
 คณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
ของประชาชนและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งสิ้น
จ านวน ๑๓ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการเสร็จแล้วจ านวน ๑๑ เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาจ านวน ๒ เรื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  เรื่องท่ีคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว จ ำนวน ๑๑ เรื่อง 
เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 

๑. เรื่องสถานการณ์นโยบายโครงสร้างราคา
น้ ามันและพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครอง
ชีพของประชาชน 

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญบริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน)  เข้ าชี้แจงเรื่ อง พิจารณา
ดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒  วันพุธที่๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจ าพวก 
เอทานอลซึ่งผลิตจากพืช โดยก าหนดเป็นวาระ
แห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับน้ ามันแก๊สโซฮอลที่มีระดับ 
เอทานอลสูงขึ้นตามรูปแบบของประเทศบราซิล 
ซึ่งถือเป็นการรณรงค์ในการใช้พลังงานทดแทนให้
มากขึ้น 
๒. กรณีการใช้ NGV ควรมีการสนับสนุนในภาค
ขนส่งสาธารณะเป็นหลัก โดยเฉพาะรถบริการ
สาธารณะ (TAXI) รถขนส่งขนาดใหญ่ และรถ
ประจ าทางสาธารณะ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องมีการ
ก าหนดราคาที่สะท้อนกับความเป็นจริง เพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 
 

๒. เรื่องการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร 
และการวางแผนการขนส่งมวลชนระบบราง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
 คณะอนุกรรมาธิการได้ เชิญ  ผู้ ว่ าการ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงเรื่อง
พิจารณาดังกล่าวจ านวน ๓ ครั้ ง (ครั้ งที่  ๓  
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔  วันพุธ
ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๖ วันพุธ 
ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรประสานกับ
กลุ่มผู้ค้ารายย่อยประเภทรถเข็น และแผงเร่  ใน
กรณีท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทยห้ามผู้ค้ารายย่อย
ขายสินค้าบริเวณตลาดนัดจตุจักร ตั้งแต่วันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่
จะเกิดขึ้น 
 



๔๔ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๒. การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการ 
ในการด าเนินการกับผู้เช่าเดิมที่ไปให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง
และเก็บค่าเช่าในอัตราที่สูงเกินจริง 
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการ 
เชิงรุกในการป้องกันกรณีการบริหารจัดการที่ดิน
ในพ้ืนที่ตลาดนัดจตุจักร เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
๔. การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรก าหนดอัตรา
ค่าเช่าใหม่โดยไม่ต้องอ้างอิงอัตราที่กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้จัดเก็บค่าเช่า เพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

๓. เรื่องการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
องค์กร  และมาตรการ ในการช่ วย เหลื อ
ประชาชนจากเหตุอุทกภัย รวมถึงแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการพักช าระหนี้เกษตรกร
ของธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
 

คณะอนุกรรมาธิการได้ เชิญ  ผู้จัดการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เข้าชี้แจงเรื่องพิจารณาดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง 
(ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้า ไปมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่
อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย ที่จะด าเนินการ
พัฒนาเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ “เป็นที่น่ากิน น่าอยู่  
น่าเที่ยว น่าลงทุน” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
พ้ืนที่ของจังหวัดหนองคายให้ เป็นครัวโลกที่
ปราศจากสารพิษใด ๆ อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวถือเป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ส าคัญของประเทศ 
ดังนั้นหากธนาคารได้เข้าร่วมเป็นคณะท างานก็จะ
ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
๒. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของ
บัญชีต้นทุน หรือบัญชีครัวเรือน ซึ่ งจะท าให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการตนเองในการ
เพาะปลูก และเพ่ิมผลผลิตของตนเองได้ 
๓. ควรผ่อนปรนกฎเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
ก าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นเกษตรกรอย่างน้อย ๑ ปี 
เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสงค์ที่จะท าการเกษตร
สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกและสามารถกู้ยืมเงินมา
ลงทุนท าการเกษตรได้ 



๔๕ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๔. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรให้เป็นผู้ปลูก เป็น
เจ้าของโรงสี และเป็นผู้ขาย เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการผลิต ให้สู งขึ้ น  รวมถึ ง ได้ รั บรายได้ที่
เหมาะสมซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 

๔. เรื่องการขอยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพ่ือขอเพ่ิม
อัตราก าลังพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญปลัดกระทรวง

คมนาคม ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และตัวแทนลูกจ้างของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงเรื่องพิจารณา
ดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง(ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทยควรพัฒนาความ
ร่วมมือกับการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาการให้แก่บุคลากร หรือลูกจ้าง
เฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
๒. การรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ควรจัดสรรอัตราก าลังส าหรับ
ลูกจ้างเฉพาะงานด้วย 
๓. การรถไฟแห่งประเทศไทยควรน าหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องระยะเวลาของการท างานและศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน มาเป็นหลักในการพิจารณาเพ่ือ
สนับสนุนให้ลูกจ้างเฉพาะงานได้รับการบรรจุ 
 

๕. เรื่องการด าเนินงาน การบริหารจัดการ  
การจัดสรรงบประมาณกองทุนในพ้ืนที่ต่างๆ และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงแนวทาง 
ในการพัฒนา การให้บริการแก่ประชาชน 
ในอนาคต และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
คัดเลือกคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญเลขาธิการ

ส านั ก งานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  
เข้าชี้แจงเรื่องพิจารณาดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง 
(ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริ การด้ านสาธารณสุขกับ
ประชาชนระหว่างเมืองหลวง เมืองใหญ่ และ
ชนบท ได้แก่ จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุข 
อุปกรณ์ทา งการแพทย์  ม าตรฐ าน ในกา ร
รั ก ษ าพย า บา ล  ร ว ม ทั้ ง ง บ ปร ะม าณ ด้ า น
สาธารณสุข จึงควรมีการกระจายส่วนต่าง ๆ ลง 
ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง 
๒. ภาพรวมระบบประกันสุขภาพของแต่ละ
กองทุนมีการบริหารจัดการแตกต่างกัน ซึ่งจะต้อง
พิจารณาผลดี ผลเสียของการรวมกองทุนอย่าง
รอบด้ าน ทั้ งข้ อก าหนดทางกฎหมาย สิทธิ
ประโยชน์ อัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กลไก



๔๖ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
การไปใช้บริการที่โรงพยาบาล ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน รวมทั้งผลกระทบด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ เนื่องจากการบริหารจัดการและสิทธิ
ประโยชน์ของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน 
๓. นโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลเสนอมานั้นจะให้เกิด
เป็นรูปธรรมได้ ควรที่จะได้รับการผลักดันจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล รัฐมนตรี ผู้บริหารของ 
ทั้ง ๓ กองทุน และประชาชนทุกคน 
๔. ควรมีการรณรงค์ในการป้องกันโรคต่างๆ ที่
ร้ายแรง เช่น โรงเอดส์ โดยมีการรณรงค์อย่าง
จริงจัง และร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
และสถานศึกษา 
 

๖. เรื่อง การด าเนินงานและการบริหารจัดการ
รถโดยสารเอกชนร่วมบริการขององค์กรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้อ านวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าชี้แจงเรื่อง
พิจารณาดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๐  
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรมีมาตรการ
ในการด าเนินการกับรถเอกชนร่วมบริการที่ผิด
กฎหมายอย่างจริงจัง 
๒. แผนฟ้ืนฟูกิจการควรก าหนดให้สามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
๓. องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพควรพัฒนา
เทคโนโลยีภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพควบคู่
กับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีศักยภาพ
ในการให้บริการ 
๔. ควรส่งเสริมให้พนักงานผู้ให้บริการปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสารด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
๕. แผนฟ้ืนฟูกิจการควรก าหนดรายละเอียด
เกี่ ย วกั บแผนการบริ ห า รจั ดกา รบุ คล าก ร 
สวัสดิการของพนักงาน รวมถึงแผนด้านความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารไว้ด้วย 
๖. การบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องยนต์ควร
เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
๗. เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยในประเทศไทย  

 
คณะอนุกรรมาธิการได้ เชิญ เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา และผู้อ านวยการ
องค์การเภสัชกรรม เข้าชี้แจงเรื่องพิจารณา
ดังกล่าว จ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.  หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรมี การป้ องกัน 
ปราบปราม และมีบทลงโทษกับผู้กระท าความผิด 
อย่างจริงจัง 
๒. องค์การเภสัชกรรม และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ควรมีการประชาสัมพันธ์ ในเชิงรุก
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล 
ทั้งผลดีและผลเสียของยาแผนโบราณแต่ละชนิด 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
ผู้บริโภค 
 

๘. เรื่อง แผนการด าเนินงาน ภารกิจหน้าที่ 
และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  

 
คณะอนุ กร รมาธิ ก าร ได้ เ ชิญ หั วหน้ า

ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนเข้าชี้แจงเรื่องพิจารณาดังกล่าว
จ านวน  ๒  ครั้ ง  (ค รั้ งที่  ๒๒  วั น พุธที่  ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒๓ วันพุธที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ควรน างานวิจัยที่ ได้มีการศึกษาวิจัยแล้ว หรือ
งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งหน่ วยงานต่ างๆ ได้
ศึกษาวิจัยไว้น ามาปรับใช้กับแผนการพัฒนากองทุน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นหน่วยงานกลาง 
(จราจรกลาง) ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและบังคับใช้
กฎหมายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
๓. กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับ
มาตรฐานการจัดระบบรถรับ – ส่ง นักเรียน 
๔. กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ควรจัดสัมมนาโครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขนส่งโดยสารระหว่างประเทศ เพ่ือให้
ภาคประชาชนได้ทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรระหว่างประเทศ 
๕. กรณีการอนุมัติ เ งินงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่า ใช้จ่ ายในการสนับสนุนและส่ ง เสริมการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กั บหน่ ว ย ง าน อ่ืนๆ  พบว่ า ยั ง มี ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณในแต่ละโครงการ ที่มีบางหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณในลักษณะกระจุกตัวอยู่ ดังนั้น



๔๘ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ควรมีการอนุมัติโครงการให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น  
 

๙. เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy pass)  

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้ว่าการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงเรื่องพิจารณา
ดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๓ วันพุธที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เพ่ือไม่ให้เกิดการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
ล่าช้า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ควรจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ Data Center 
ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล (Data base) และให้มีการส่ง
ต่อข้อมูลที่มีความรวดเร็วรวมถึงปรับปรุงข้อมูล
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติให้มีสถานะ
เป็นปัจจุบันในแต่ละด่านด้วย 
๓. ป้ายแสดงผลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ  (TFI)  ควรมีการแจ้งแสดงยอดเงิน
คงเหลือของบัตรผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการทราบยอดเงินคงเหลือ 
๔. การจัดท ารูปแบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการใช้
งานข้อมูลแบบ Data warehouse ควรเป็น
แผนการด าเนินการเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อการใช้
บริการและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑๐. เรื่อง การด าเนินงานของโครงการจัดซื้อรถ
โดยสารประจ าทางเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คันแผนการ
จัด ให้มี ระบบตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและการจัดเตรียมพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
รวมถึงความพร้อมในการวางแนวท่อก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) เพ่ือรองรับสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจ า
ทางเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คัน  

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้อ านวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑ .  ก ร ณี ห า ก ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ก า ร อ นุ มั ติ
งบประมาณให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ  จ านวน 
๓,๑๘๓ คัน แต่ยังมีรถยนต์โดยสารคันเดิมเดินรถ
ให้บริการอยู่ อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรมี
การวางแผนและมีแนวทางการบริหารจัดการ 
ที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการภาระหนี้สิน 
ในการจัดซื้อรถโดยสารจ านวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท 
๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ควรท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพขอใช้ พ้ืนที่ในการติดตั้งสถานี



๔๙ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เข้าชี้แจงเรื่อง
พิจารณาดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๒๗ 
วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖) 

บริการก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ขั้นตอนการส่งมอบ
พ้ืนที่มีความชัดเจนและแน่นอน 
๓. การเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร
ประจ าทางก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๓,๑๘๓ คัน 
ด้วยงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้ านบาท และ
โครงการปรับปรุงอู่จอดรถและจัดหาพ้ืนที่ติดตั้ง
สถานีก๊าซธรรมชาติด้วยงบประมาณ ๙๖๓ ล้านบาท 
ควรแยกการเสนอเรื่องต่างหากเพ่ือขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ไม่ควรเสนอโครงการในเรื่อง
เดียวกัน เ พ่ือแสดงให้ เห็นถึงการเตรียมการ
เกี่ยวกับการจัดหาพ้ืนที่ติดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติ
ในการรองรับรถโดยสารประจ าทางก๊าซธรรมชาติ
จ านวน ๓,๑๘๓ คัน 
๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรก าหนด
คุณลักษณะและคุณภาพของระบบติดตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ไว้ในบันทึกข้อตกลง
จัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๓,๑๘๓ คัน 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบันทึกพฤติกรรมของ 
ผู้ขับรถด้วย 
๕. ให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แยกท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติส าหรับท่อก๊าซ
ธรรมชาติที่ใช้กับยานยนต์ รถโดยสารประจ าทาง
ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหากระบวนการคัดแยก
ก๊าซ ในการคัดแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใหม่ เพื่อใช้เป็น
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ควรมีแผนรองรับการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 
 

๑๑. เรื่อง การบริหารจัดการ การด าเนินงาน
และมาตรการด้านความปลอดภัยในการบริการ
ของรถร่วม บริษัท ขนส่ง จ ากัด  

 
คณะอนุกรรมาธิการได้ เชิญกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ ากัดเข้าชี้แจง
เรื่องพิจารณาดังกล่าว จ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ 
๓๑ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖) 

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวเสร็จแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามรถ
ให้มีการแจ้งเตือนในระบบทันที โดยอาจมีปุ่ม
ฉุกเฉินประกอบกับมีระบบเชื่อมต่อกับกล้องวงจร
ปิด เพ่ือให้มีการรายงานผลแจ้งเตือนพฤติกรรม
ของผู้ขับรถทัน โดยบูรณาการระบบตรวจสอบ
และติดตามรถให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับ



๕๐ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองบั งคับการต ารวจ 
ทางหลวง กองบังคับการต ารวจจราจร และ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
๒. บริษัท ขนส่ง จ ากัด ควรมีแนวทางในการ
บริหารสัญญารถร่วมบริการของบริษัท ขนส่ง 
จ ากัด ให้มีความชัดเจน รัดกุม 
๓. บริษัท ขนส่ง จ ากัด ควรมีการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมบ ารุ งรักษาอุปกรณ์ตรวจสอบและ
ติดตามรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
๔. การเสนอของบประมาณในการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและติดตามรถของ บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
ควรมีแนวทางและแผนงานการด าเนินการให้เกิด
ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
๕. บริษัท ขนส่ง จ ากัด ควรมีมาตรการในการ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๖. การสอบขอใบอนุญาตขับขี่ของผู้ โดยสาร
สาธารณะควรท าควบคู่กับการสอบเ พ่ือวัด
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ขับขี่ด้วย 
 

 
  



๕๑ 
 

 
 

 ๒.  เรื่องค้ำงกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๒ เรื่อง 
เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 

๑. เรื่ อง การบริ หารจั ดการรถตู้ โดยสาร
สาธารณะ และมาตรการตรวจจับรถตู้โดยสาร
สาธารณะ ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญ อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด ผู้บังคับการต ารวจทางหลวง และ 
ผู้บังคับการต ารวจจราจรเข้าชี้แจงเรื่องพิจารณา
ดังกล่าวจ านวน ๑ ครั้ง (ครั้งที่ ๓๒ วันพุธที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยคณะอนุกรรมาธิการมีข้อสรุปเบื้องต้น 
ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควร
ควบคุมการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะอย่าง
บูรณาการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็ว
ของคนขับรถตู้  
 ๒. กรมการขนส่งทางบกควรก าหนดมาตรการ
ในการทดสอบจริ ยธ รรมในการขั บรถของ 
ผู้ขอใบขับขี่อย่างเข้มงวด  
 ๓. ควรก าหนดให้มีการใช้ระบบควบคุม
พฤติกรรมคนขับรถ (Black Box) และระบบควบคุม
ความเร็วกับคนขับรถตู้ โดยสารสาธารณะเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ  
 ทั้งนี้  คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้เชิญ
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ควบคุมการใช้ความเร็วของรถตู้ โดยสารให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

๒. เรื่อง ติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) ของโครงการจัดซื้อรถ
โดยสารใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จ านวน ๓,๑๘๓ คัน 

 
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญ ผู้อ านวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าชี้แจงเรื่อง
พิจารณาดังกล่าวจ านวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๓๙  
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔๑ วัน
พุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

ค้ำงกำรพิจำรณำ เนื่องจำกมีพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยคณะอนุกรรมาธิการมีข้อสรุปเบื้องต้น 
ดังนี้ 
 ๑. เห็นว่าการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
ของโครงการจัดซื้ อรถโดยสารใช้ เชื้ อ เพลิ ง 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ควรแก้ไขรายละเอียด 
ในหลาย ๆ ประเด็น ได้แก่ 
  - ทางขึ้น-ลง ควรเป็นแบบลาดต่ า (Low 
Floor) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 
  - เครื่องยนต์ควรแยกเป็น ๒ เครื่องยนต์ 
คือเครื่องยนต์หลัก และเครื่องยนต์เล็กส าหรับเพ่ือ
ใช้ระบบปรับอากาศ 
  - ระบบส่งก าลั งควรเป็นระบบเกียร์
อัตโนมัติที่มีอัตราที่มีอัตราทดที่เหมาะสมตาม



๕๒ 
 

 
 

เรื่องพิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำ 
ก าลังของเครื่องยนต์และน้ าหนักรถ ทั้งรถยนต์
โดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 
  - ระบบช่วงล่างควรเป็นชนิดถุงลมทั้ง
รถยนต์โดยสารธรรมดาและปรับอากาศ 
  - ชนิดโครงสร้างหลัก (chassis) ควรเป็น
แบบถักมิใช่โครงสร้างหลักแบบบรรทุก และควร
ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมการขนส่ง 
ทางบก 
  - การก าหนดระยะความสูงระหว่างพ้ืน
รถถึงเพดานหลังคา ควรก าหนดให้เหมาะสมตาม
สภาพใช้งานจริง ไม่ควรก าหนดตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต 
  - การระบุอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ 
  - แผนการบ ารุงรักษาและค่าอะไหล่
ตลอดอายุสัญญา 
 ๒. ระบบสื่อสารและระบบอิเลคทรอนิกส์
ควรมีการติดตั้งในรถยนต์โดยสารเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ 
ทั้งนี้ควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 ๒. คณะกรรมการพิจารณาก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) ควรด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส เห็นประโยชน์ต่ประชาชนผู้ใช้บริการ
อย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ติดตาม
การจัดท า TOR ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
  



๕๓ 
 

 
 

ประมวลภำพกำรประชุมและกำรศึกษำดูงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 
  



๕๔ 
 

 
 

  



๕๕ 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
การศึกษาดูงานในประเทศ 

  



๕๖ 
 

 

บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 
 
๑.  สรุปผลการศึกษาดูงานในประเทศ 
 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งปัญหา 
และอุปสรรคของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Airport Rail Link) บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด และสถาบันการบินพลเรือน ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 
 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – 
๒๕๖๐  ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ ๖ ปี  ด้วยวงเงิน ๖๒,๕๐๓,๒๑๔ ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสารจาก ๔๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐ 
ล้านคนต่อปี  ซึ่งการด าเนินการก่อสร้างประกอบไปด้วย ๔ กลุ่มงาน ได้แก ่
 (๑)  กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร  จะมีการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสาร ด้านทิศ
ตะวันออกและก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและท่ีจอดรถด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ ๑) 
 (๒)  กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ (Satellite) ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ และจะมีการขยายลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ ๑ เพ่ือรองรับอากาศยานขนาดใหญ่  รวมไปถึงการก่อสร้างส่วนเชื่อมต่ออุโมงค์ด้านทิศใต้ และ
ระบบการขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารด้วย 
 (๓)  กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค  มีการจัดระบบไฟฟ้า  การจัดการระบบน้ าดี น้ าเสีย 
เพ่ือรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 (๔)  งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) 
 การบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยาน ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้บริการ
กับเครื่องบินของบริษัท สายการบิน จ านวน ๑๑๓ สายการบิน  ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหลุมจอด
อากาศยาน ส าหรับรองรับเที่ยวบินต่างๆ จ านวน ๑๒๐ หลุมจอดอากาศยาน โดยแบ่งเป็นหลุมจอด
อากาศยานประเภทประชิดอาคารเทียบเครื่องบิน (Contact gate) จ านวน ๕๑ หลุมจอด  และหลุมจอด
อากาศยานประเภทห่างไกลจากอาคารเทียบเครื่องบิน (Remote stand) จ านวน ๖๙ หลุมจอด 
  



๕๗ 
 

 

 มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดท า
แผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ คือ  
 -  ขั้นเตรียมการ  โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าติดตามสถานการณ์เหตุการณ์น้ าท่วม 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีหน่วยงานอันได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บริษัท สายการบิน, 
ผู้ประกอบการ, ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมพร้อมรองรับตามแผน
ฉุกเฉินท่าอากาศยาน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
 -  ขั้นประสบภัย  แบ่งเป็น ๓ ระดับ  คือ ระดับเฝ้าระวัง , ระดับเตรียมพร้อม และระดับ
เคลื่อนย้าย 
 -  ขั้นฟ้ืนฟู แบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่น้ าไม่ได้ข้ามเขื่อนดินเข้ามาในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรณีนี้จะมีการส ารวจความเสียหายภายนอกเขื่อนดิน หากปรากฏว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไม่ได้รับความเสียหาย ก็จะประสานให้บริษัทสายการบินต่าง ๆ สามารถท าการบินได้ตามปกติ แต่หาก
เป็นกรณีที่น้ าข้ามเขื่อนดินเข้ามาในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ก็จะมีการส ารวจความเสียหาย
เบื้องต้น และหาแนวทางในการแก้ไขและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 ทั้งนี้ นอกจากพ้ืนที่โดยรอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จะมีเขื่อนแกนดินเหนียวเพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมจากภายนอกแล้ว  ยังมีโรงสูบระบายน้ า จ านวน ๒ สถานี ซึ่งมีความสามารถในการสูบ
น้ า รวมทั้งหมด ๑๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (Airport Rail link) 
 บริษัท รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้เปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๔  มีการถ่ายโอนบุคลากร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๔๕๐ คน  ซึ่งมาจาก
การสรรหาโดยสถาบันศศินทร์ ซึ่งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟท. จ ากัด ได้มีแผนในการพัฒนา ทางเข้าออก
สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ มักกะสัน ดังนี้คือ 
 ๑.  ด าเนินการก่อสร้าง Directional Ramp จากถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่สถานี 
 ๒.  ปรับปรุงทางเข้า – ออก ของโครงการบริเวณถนนรัชดาภิเษก 
 ๓.  ก่อสร้าง Ramp ลงจากถนนจตุรทิศเข้าสู่สถานี 
 ๔.  ปรับปรุงทางแยกถนนนิคมมักกะสัน และถนนก าแพงเพชร ๗ 
 ๕.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดท ารั้ว และงานจัดท าป้ายจราจร 
 นอกจากนี้มีการเร่งปรับปรุงทางเชื่อม (Sky walk) ของแอร์พอร์ท เรล ลิงค์ สถานี
มักกะสัน และสถานีพญาไท  ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทรถไฟฟ้า  ร.ฟ.ท. จ ากัด  
ระยะสั้น จะปรับแผนการเดินรถ ระยะกลาง จะจัดหาประแจสับวางเพ่ิม ที่สถานีมักกะสันและสถานี
หัวหมาก ส่วนระยะยาว จะจัดซื้อรถไฟฟ้าเพ่ิมเพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารที่มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น และจะก่อสร้างส่วนต่อขยายจากสถานีมักกะสันไปยังพัทยาและระยองเป็นระยะทาง ๒๒๑ 
กิโลเมตร ส่วนโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายจาก แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีพญาไท ไปยังท่าอากาศยาน
ดอนเมืองนั้น แบ่งเป็น ๒ เฟส ได้แก่ เฟส ๑  ส่วนต่อขยาย พญาไท – บางซื่อ  เฟส ๒  บางซื่อ –  
ท่าอากาศยานดอนเมือง  ในเบื้องต้นได้มีการน าเสนอแบบการก่อสร้างโครงการเฟส ๑ พญาไท – บางซื่อ 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้จะได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อไป 
  



๕๘ 
 

 

สถาบันการบินพลเรือน 
 สถาบันการบินพลเรือน เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม ในกลุ่มสาขาขนส่งทางอากาศ 
เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของสถาบันการบินพลเรือนเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางมิได้มุ่งประกอบกิจการค้าเพ่ือแสวงหาผลก าไร  ในงวดบัญชีปี ๒๕๕๓ 
สถาบันการบินพลเรือน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๒๗.๒๕ ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๔๓.๕๕ มีภารกิจพ้ืนฐานในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
รวมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบุคลากรด้านการบินของ
ประเทศ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมี ๒ ส่วน คือ หลักสูตรภาคพ้ืนและหลักสูตรภาคอากาศ ซึ่งสถาบัน
การบินพลเรือน ได้จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีจ านวนผู้เข้าศึกษาและ
ฝึกอบรม ๑,๒๖๓ คน  
 ส าหรับโครงการส าคัญที่จะด าเนินการในอนาคต ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น และสถาบันการบินพลเรือนได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท เพ่ือขยายขอบเขตภารกิจและหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานศึกษาด้านการบินที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทในประเทศไทยมี
จ านวนน้อย จึงเป็นช่องว่างทางการตลาดที่สถาบันการบินพลเรือน สามารถเข้ามาด าเนินการได้ 
 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติภารกิจ
ให้บริการการเดินอากาศ ด้วยมาตรฐานสากล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด โดยด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามพันธะสัญญาที่มีต่อองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศและรัฐบาลไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยในการบริการ  
การเดินอากาศด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย การก ากับดูแลที่ดี และค านึงถึงการลดก๊าซคาร์บอน 
ในกิจการบิน” 
 บริการการเดินอากาศ 
  ให้บริการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยมีหลักการส าคัญ คือให้อากาศยาน
บินต่างเวลา ต่างความสูง หรือต่างทิศทางกัน รวมทั้งแจ้งข่าวสาร ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การตัดสินใจของนักบิน (Flight Information Services) และบริการเตือนภัย (Alerting Services) 
เพ่ือให้อากาศยานถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบอุบัติภัย 
 บริการการเดินอากาศแบ่งความรับผิดชอบได้ ดังนี้ 
  ๑. บริการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control Service) 
   ให้บริการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน ครอบคลุมรัศมี ๕ – ๑๐ ไมล์ทะเล
จากสนามบิน ระยะสูงโดยเฉลี่ยจากพ้ืนดินถึง ๒,๐๐๐ ฟุต รวมทั้งรับผิดชอบอากาศยานบนทางวิ่ง 
(Runway) ทางขับ (Taxiway)  
  



๕๙ 
 

 

  ๒. บริการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) 
   ให้บริการจราจรทางอากาศแก่อากาศยาน ซึ่งท าการบินขึ้น – ลง และบินผ่าน
สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
  ๒.๑  บริการจราจรทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ให้บริการแก่อากาศยานที่ปฏิบัติการบินภายใน Bangkok Terminal Control Area (BKK TMA) 
และ Bangkok Control Zone (BKK CTR)  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕๐ ไมล์ทะเลโดยรอบจากสนามบิน 
ระยะสูงจากระดับน้ าทะเลถึง ๑๖,๐๐๐ ฟุต  
   ๒.๒  บริการจราจรทางอากาศท่าอากาศยานภูมิภาค ให้บริการแก่อากาศยาน 
ในเขตสนามบินที่รับผิดชอบ มีพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเฉลี่ย ๓๐ ไมล์ทะเลจากสนามบิน ระยะสูงจาก
ระดับน้ าทะเลถึง ๑๑,๐๐๐ ฟุต 
 ๓. บริการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) 
  ให้บริการจราจรทางอากาศแก่อากาศยานทุกประเภท ซึ่งท าการบินตามเส้นทางบิน
ในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (BKK FIR-Bangkok Flight Information Region) 

  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าบรรยายแล้วได้มีข้อซักถาม ดังนี้ 
   ๑.  แนวทางการแก้ไขปัญหาพิพาทของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
   ๒.  ประสิทธิภาพและความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
   ๓.  เหตุใดบุคลากรจากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ในสถาบันการบินพลเรือนจึงมีสัดส่วนน้อยลงในปัจจุบัน 

  ผู้แทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจงดังนี้ 
   ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ในพ้ืนที่แนวเส้นเสียง NEF ๓๐ – ๔๐ รวมทั้งให้ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้สามารถอยู่อาศัยใกล้
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้  

  ผู้แทนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ชี้แจงดังนี้ 
  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยเดินทาง
อากาศ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีหอบังคับวิทยุการบินที่มีความทันสมัย
อีกด้วย 

  ผู้แทนของสถาบันการบินพลเรือน ได้ชี้แจงดังนี้ 
   เดิมก าหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันการบินพลเรือนเท่านั้น ต่อมา บริษัท 
การบินไทยจ ากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมการบินจะต้อง
ใช้ทุนตนเอง ดังนั้น บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จึงมีสิทธิ์ที่จะส่งบุคลากรของตนเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมนักบินอ่ืนได้ ซึ่งในปัจจุบันมี ๓ แห่ง คือ สถาบันการบินพลเรือน 
สถาบัน Bangkok Aviation Center และวิทยาลัยการบินนานาชาติ (IAC) มหาวิทยาลัยนครพนม 
  



๖๐ 
 

 

  เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑.  บริษัท รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จ ากัด ควรด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับบัตรใช้
บริการรถไฟฟ้า แบบ Express line และ City lineให้สามารถใช้ได้ในบัตรเดียวกัน 
   ๒.  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในการให้บริการ
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ในแบบ Express line เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
   ๓.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
ควรประสานความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนสู่ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
รูปการศึกษาดูงาน  
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบริหารจัดการ 
การก าหนดนโยบายและการจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ
อุทกภัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ในวันพุธที่ ๗ 
ธันวาคม  ๒๕๕๔ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว
ของไทย ทั้งนี้การด าเนินงานของธนาคารกรุงไทยนั้น นอกจากต้องประกอบธุรกิจทางการเงิน เพ่ือเป็น
การหารายได้เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์แห่งอ่ืนแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการสนองนโยบายรัฐเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญของประเทศในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของ
กระทรวงการคลังด้วย 
 ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) นั้น 
สามารถแบ่งได้เป็น ๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านสินเชื่อ (Loan) มาตรการด้านการบริการ 
(Service) และมาตรการด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)) 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. มาตรการด้านสินเชื่อ (Loan) เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าของ
ธนาคาร ทั้งลูกค้ารายเก่า และลูกค้ารายใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การให้วงเงินสินเชื่อเพ่ิมโดยเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ การพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งการผ่อนปรนเงื่อนไขในการขอ
สินเชื่อต่าง ๆ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับบุคคลธรรมดาดังนี้ 
  (๑) มาตรการด้านสินเชื่อในระดับองค์กร จะเน้นที่การให้สินเชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือฟ้ืนฟู
กิจการ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ (Minimum Loan Rate : MLR -1% ในปีที่ 1-3, ปีที่ 4-7 
คิด MLR) และสินเชื่อเพ่ือเงินทุนหมุนเวียน (อัตราดอกเบี้ยปีแรกไม่เกิน Minimum Overdraft Rate : 
MOR -2.5%, ปีต่อไป MOR) รวมทั้งมีมาตรการพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าด้วย 
  นอกจากนี้ธนาคารได้จับคู่ธุรกิจสู้อุทกภัย โดยจัด Business Matching ระหว่าง
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย ผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งผู้รับเหมา
เพ่ือซ่อมแซมฟ้ืนฟูกิจการในราคาพิเศษ 
  (๒) มาตรการด้านสินเชื่อในระดับบุคคลธรรมดา จะเน้นที่การให้สินเชื่ออเนกประสงค์ 
และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่น การให้วงเงินสินเชื่อเพ่ิมโดยเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ รวมทั้งการพักช าระหนี้เงินต้นไม่เกิน ๖เดือน และในส่วนของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยนั้น ธนาคารจะให้สินเชื่อเพ่ิม ๑๐๐% ของจ านวนเงินที่ได้ผ่อนช าระไปแล้ว โดยเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ และปลอดช าระเงินต้น ๖ เดือน เป็นต้น 
 ๒. มาตรการด้านบริการ (Service) ยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
และโอนเงินข้ามเขตที่เครื่อง ATMและการน ารถ KTB on the Move ไปให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ประสบอุทกภัยและศูนย์พักพิงต่าง ๆ เป็นต้น 
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 ๓. มาตรการด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคเงินและ
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอุทกภัย การบริจาคเรือไฟเบอร์กลาสและแพ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน
มี ๘๒ สาขาทั่วประเทศ โดยการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะเน้นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยธนาคาร
จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและค านึงถึง
หลักศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงเป็นธนาคารที่แตกต่าง
และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติและศาสนา ปัจจุบันธนาคารมีสัดส่วนลูกค้าที่ เป็น
ชาวไทยพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ และชาวไทยมุสลิม คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
 ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการผ่านโครงการ “ยิ้มสู้ ฟ้ืนฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมี ๓ มาตรการ ดังนี้ 
 ๑. ส าหรับลูกค้ารายเดิม ที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม สามารถขอพักช าระ
หนี้ (ทั้งเงินต้นและก าไร) เป็นเวลา ๓ เดือน หลังจากนั้นเดือนที่ ๔-๖ ผ่อนช าระเฉพาะก าไร (Grace 
Period) ส่วนเดือนที่ ๗-๒๔ ผ่อนช าระปกติ ซึ่งธนาคารจะคิดอัตราก าไรต่ ากว่าสัญญาเดิม ๑% 
 ๒. ส าหรับลูกค้ารายเดิมที่ประสงค์จะขอวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติม สามารถขอสินเชื่อเพ่ือ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย รวมทั้งสินเชื่อวงเงินทุนระยะยาว สินเชื่อวงเงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือเสริมสภาพคล่องธุรกิจของลูกค้าด้วยอัตราก าไรต่ า 
 ๓. ส าหรับลูกค้ารายใหม่ที่ประสงค์จะขอวงเงินสินเชื่อ สามารถขอสินเชื่อเพ่ือก่อสร้าง
ซ่อมแซม หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยโดยปลอดช าระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดได้ ๖ เดือน ส่วนสินเชื่อ
วงเงินเอนกประสงค์ ปลอดช าระเงินต้นได้ ๓ เดือน และหลังจากนั้นผ่อนช าระปกติด้วยอัตราก าไรต่ า 
นอกจากนั้นยังมีสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องธุรกิจ เช่น สินเชื่อวงเงินทุนหมุนเวียน และเบิกถอนเงินสด 
อัตราก าไรต่ า เป็นต้น 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก 
การน าเข้า ตลอดจนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ส าหรับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นั้น ธนาคารได้ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 
  (๑) กรณี Pre Shipment Financing ซึ่งเป็นการเบิกกู้เพ่ือการเตรียมการ
ส่งออก ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับช าระหนี้หรือการต่อตั๋วเกินเทอม ตามผลกระทบที่ได้รับ 
ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ๐.๕% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ได้รับ 
  (๒) กรณี Post Shipment Financing เป็นการรับซื้อเอกสารส่งออก ซึ่ง
ธนาคารให้ความช่วยเหลือโดยการรับช าระเงินช้า (Delayed Payment) และคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราที่รับซื้อลดตั๋ว (Prime Rate) 
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 ๒. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการน าเข้า (Trust Receipt) โดยธนาคารจะขยายระยะเวลา
การกู้ตามผลกระทบที่ได้รับครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ๐.๕% ต่อปี  
 ๓. สินเชื่อระยะยาว (ส าหรับลูกค้ารายเดิม) ธนาคารจะพักช าระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ยให้สูงสุดไม่เกิน ๒ เดือน รวมทั้งพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขในการช าระ เป็นต้น 
 ๔. สินเชื่อระยะยาว (กรณีขอเงินกู้เพ่ิมเติมเพ่ือซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น) โดย
คิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 
 ๕. การผ่อนผันการช าระเงินค่าเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันการส่งออกและ
ค่าธรรมเนียมส าหรับบันทึกข้อตกลงการรับซื้อสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้เอาประกันที่อยู่ในเขตประสบภัย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนให้ได้มีที่ อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ  
การด าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมุ่งเน้นที่บทบาทส าคัญ ๒ ประการ คือ การปล่อย
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยทั้งสินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการจัดสรรเพ่ือพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยู่
อาศัย (Housing Project Development Loan หรือ Pre-Construction Financing) และสินเชื่อ
ระยะยาวแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือการปลูกสร้าง ซื้อ หรือจัดหาที่อยู่อาศัย (Home Mortgage Loan 
หรือ Post-Construction Financing) 
 ส าหรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น 
ธนาคารได้จัดโครงการเงินกู้เพ่ือลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
ปี ๒๕๕๔  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. กรณีหลักประกัน และ/หรือรายได้ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะผ่อนปรนการช าระ
หนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน และในกรณีที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารจะพิจารณาผ่อนปรน
การช าระหนี้ให้อีกไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒. กรณีได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ าท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต 
ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ ๐.๐๑% ต่อปี ตลอดระยะสัญญาที่เหลืออยู่ 
 ๓. กรณีอาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่อาศัยได้  
จะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร 
 ๔. กรณีที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพ่ือปลูกสร้างอาคารทดแทนหรือ
ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ ๒% ต่อปีใน ๕ ปีแรก หลังจากนั้น
คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร 
 ๕. กรณีกู้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คงท่ี ๔% ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี วงเงินต่อรายไม่กิน ๑ แสนบาท  
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เป็น
รัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดตั้ง การด าเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ าประกัน ร่วมลงทุน และให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นต้น 
 ส าหรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ SME BANK นั้น มีทั้งมาตรการที่
เป็นนโยบายภาครัฐ และมาตรการที่ SME BANK มีนโยบายด าเนินการเอง ดังนี้ 
 ส าหรับมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสิน สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑. สินเชื่อฟ้ืนฟู SMEsหลังภัยพิบัติปี ๒๕๕๔ (ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๐ กันยายน  
๒๕๕๔) โดยให้ลูกค้า SMEs ที่สถานประกอบประสบอุทกภัยสามารถกู้เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู
กิจการหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑ ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๖ ปี 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ๖% ต่อปี Grace Period ไม่เกิน ๒ ปี 
 ๒. มาตรการพักช าระหนี้เพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยพัก
ช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ ๓-๑๒ เดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเสียหาย 
 ๓. การเพ่ิมวงเงินฉุกเฉินเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ โดยอนุมัติวงเงินฉุกเฉินไม่เกินรายละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีลูกค้าเดิมอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี กรณีลูกค้าทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย 
MLR+0.5% ต่อปี เป็นต้น 

ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน  อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันมี ๘๖๓ สาขาทั่วประเทศ  ส า ห รั บ ม า ต ร ก า ร 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ า ๙๙ วัน โดยยอดเงินฝากทุก ๕๐,๐๐๐ บาท 
ธนาคารจะบริจาคสมทบ ๙๙ บาท และเงินฝากสลากออมสินการกุศลงวด ๒ โดยธนาคารจะสมทบ ๑% 
ของยอดเงินที่จ าหน่ายสลากเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งมีมาตรการในการพักช าระหนี้  
เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน ๖ เดือน ส าหรับลูกค้ารายย่อยที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
 ๒. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐและตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยปัจจุบันได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้วจ านวน ๙,๒๕๖.๔๗ ล้านบาท 
คิดเป็น ๙๗% ของจ านวนผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมด 
 ๓. การสนับสนุนสินเชื่อช่วยเหลือน้ าท่วมทั้งสินเชื่อรายย่อย วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
และสินเชื่อเพ่ือการเคหะวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคาร
เฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาชนบท ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญของรัฐบาล โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาแก่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากรัฐบาลเพ่ือบรรเทาความ
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เดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องมาจากภาระหนี้สินและราคาผลผลิตตกต่ า ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 
๑,๖๐๐ สาขาท่ัวประเทศ 
 ในส่วนของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. พักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่มีความเสียหายไม่เกิน ๕๐% เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้หากลูกค้ายังไม่สามารถผ่อนช าระได้ ธนาคารจะพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ 
รวมทัง้ให้สินเชื่อเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 
 ๒. กรณีลูกค้ามีความเสียหายเกิน ๕๐% ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้ 
ยกตัวอย่างเช่น การพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ ๓ ปี และหากลูกค้ายังไม่สามารถผ่อนช าระได้
ธนาคารจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ไม่เกิน ๑๐ ปี หรือในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิตธนาคารจะยกหนี้ให้ 
 ๓. มาตรการฟ้ืนฟู ธนาคารมีสินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพ และสินเชื่อฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 
เพ่ือซ่อมแซม เครื่องมือ/เครื่องใช้ทางการเกษตร รวมทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 
 ๔. มาตรการชดเชยตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคาร ธ.ก.ส. จะด าเนินการจ่ายเงิน
ชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามอัตราที่ธนาคารก าหนดคือ ข้าว ๒,๒๒๒ 
บาทต่อไร่ พืชไร่ ๓,๑๕๐ บาทต่อไร่ และพืชสวน ๕,๐๙๘ บาทต่อไร่ 
 ๕. มาตรการเยียวยาส าหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนก าหนดในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน โดยเยียวยาในอัตรา ๑,๔๓๗ บาทต่อตัน ซึ่งจากการส ารวจมีเกษตรกรที่ต้องได้รับ
การเยียวยาประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ ราย 

 เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานของธนาคารต่าง ๆ ควรมีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างแท้จริง ทั้งมาตรการในระยะสั้น 
และระยะยาว 
 ๒. การด าเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ควรมีมาตรการที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง และความเสียหายที่ประชาชนได้รับ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับมาด ารงชีวิต หรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด 
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รูปการศึกษาดูงาน  
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ กองทุนหมู่บ้านดอนปีน  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ กองทุน
หมู่บ้านดอนปีน อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ โดย
สามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

 อ าเภอสันก าแพง มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ที่ได้รับการจัดสรรเงิน ๑ ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐ กองทุน (๑ กองทุนต่อ ๑ หมู่บ้าน) มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยได้รับการเพ่ิม
ทุนระยะที่ ๑ จ านวน ๕๐ กองทุน เพ่ิมทุนระยะที่ ๒ จ านวน ๙๙ กองทุน และพัฒนายกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชนจ านวน ๓ แห่ง โดยกองทุนหมู่บ้านดอนปีนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือพัฒนายกระดับเป็นการสถาบันการเงินชุมชนต่อไป 
 ผลการด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านดอนปีน 
  กองทุนหมู่บ้านดอนปีนเกิดขึ้นจากแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน การ  
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของคนในชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความเข้มแข็ง มั่นคง 
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ทั้งนี้  กองทุนหมู่บ้านดอนปีนก่อตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม  ๒๕๔๔ โดยมี
คณะกรรมการกองทุน จ านวน ๑๕ คน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ภายในกองทุน โดยยึดหลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และประโยชน์สูงสุด
ของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) กองทุนหมู่บ้านดอนปีนมีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 
๔๙๔ คน แบ่งเป็น 

๑. สมาชิกสามัญรายบุคคล จ านวน ๓๐๘ คน 
๒. สมาชิกเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๓๒ คน 
๓. สมาชิกบานไม่รู้โรย (ผู้สูงอายุ) จ านวน ๕๐ คน 
๔. สมาชิกวิสามัญ (กลุ่ม) จ านวน ๙ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่ม 

รถอีแต๋น กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มสวัสดิการไฟฟ้า กลุ่มเครื่องเสียง กลุ่มโลงเย็น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และ
กลุ่มลอยกระทง 
  ในส่วนของผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านดอนปีนนั้น พบว่า
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจ านวน ๖ ล้านบาท โดยในปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านดอนปีน 
มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินการ ประกอบด้วย ๑) เงินจัดสรรจากรัฐบาล จ านวน ๑ ล้านบาท  
๒) เงินจัดสรรจากเงินเพ่ิมทุนของรัฐบาล จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓) เงินจัดสรรจากเงินต่อยอด
ธนาคารออมสิน สาขาสันก าแพง จ านวน ๑ ล้านบาท ๔) เงินสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุน 
จ านวน ๑,๔๗๑,๖๗๐ บาท และ ๕) เงินหุ้นของสมาชิก จ านวน ๙,๐๐๑ หุ้น จ านวน ๙๐,๐๑๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๔ ล้านบาท โดยใช้การด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกองทุน ดังนี้ 
  



๗๐ 
 

 

 ๑. กิจกรรมด้านการสร้างรายได้ ประกอบด้วย 
  (๑) การปล่อยเงินกู้ (สินเชื่อ) ประเภทต่าง ๆ แบ่งเป็น 
    - การกู้สามัญ ซึ่งเงินการปล่อยกู้ประจ าปี โดยใช้เงินที่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาล จ านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินต่อยอดจากธนาคารออมสิน จ านวน ๑ ล้านบาท โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ปัจจุบันมีผู้กู้ท้ังสิ้น ๑๗๐ ราย เป็นวงเงินรวม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    - การให้กู้เงินเพ่ือการศึกษา ส าหรับผู้ปกครองของสมาชิกกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ที่มีการออมเงินกับกองทุนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน ก าหนดให้ช าระคืนภายใน ๖ เดือน  
    - การให้กู้เงินออมเพ่ือกู้ ส าหรับสมาชิกที่มีเงินออมสัจจะพิเศษกับกองทุน โดยจะ
อนุมัติให้ไม่เกิน ๓ เท่าของเงินออม ก าหนดให้ช าระคืนภายใน ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี 
โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้กู้น าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว พิจารณาจากความจ าเป็นของสมาชิกเป็นหลัก 
  (๒) การจ าหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกร โดยคิดก าไรกระสอบละ ๒๐ บาท ก าหนดช าระ
คืนภายหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษเพ่ือลดค่าครอง
ชีพของสมาชิกกองทุน 
  (๓) การปลดหนี้ให้กับสมาชิกที่เป็นหนี้ระยะสั้นกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน 
  (๔) กู้เพ่ือแก้หนี้นอกระบบ ส าหรับสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบ
ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๒ ปี โดยก าหนดให้ช าระเงินต้นตามความสามารถของผู้กู้ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ ๗.๒๕ ต่อปี ที่ผ่านมามีผู้กู้ทั้งสิ้น ๙ ราย เป็นวงเงินรวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ส าหรับสมาชิกที่มีอาชีพท านา คิดก าไรถังละ ๒๐ บาท 
โดยในปี ๒๕๕๔ มีผู้กู้จ านวน ๖๕ ราย คิดเป็นเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๖) การให้บริการตู้น้ าหยอดเหรียญ โดยน าเงินดอกเบี้ยของกองทุนหมู่บ้านไปจัดซื้อ
เพ่ือบริการน้ าดื่มสะอาดให้กับสมาชิก ปัจจุบันมีรายได้จากการให้บริการตู้น้ าหยอดเหรียญเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ บาทต่อตู้ต่อเดือน 
  (๗) สลากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมให้กับคณะกรรมการ
กองทุนคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ก าหนดให้ช าระคืนภายใน ๒ ปี 
 ๒. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในหลายด้าน เช่น การมอบทุน 
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกกองทุนรายละ ๓๐๐ บาทต่อปี การมอบเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้กับสมาชิกกองทุนที่เสียชีวิตรายละ ๑๒,๐๐๐ บาท และให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถ
กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือใช้ในการจัดงานศพ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย การเยี่ยมไข้ครั้งละ
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท จ านวนไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อคนต่อปีรวมทั้งการมอบเงินให้ผู้สูงอายุตามโครงการ
บานไม่รู้โรย รายละ ๑๐๐-๒๐๐ บาทต่อปี และสวัสดิการส าหรับเด็กทารกเกิดรายละ ๓๐๐ บาท  
โดยกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากให้ เป็นต้น 
 ๓. กิจกรรมด้านการพัฒนา ประกอบด้วย 
  - การสร้างอาคารที่ท าการของกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  - การศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  - การเข้าร่วมอบรม/สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ 
  - การอบรมหมอหนี้อาสา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน
ของกองทุน เป็นต้น 
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 เมื่อรับฟังค าชี้แจงแล้วคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความเข็มแข็ง มั่นคง และ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
หลายแห่ง ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้ 
 ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดความรู้ 
ความสามารถที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของกองทุน อีกทั้งไม่มีความเสียสละและความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนอย่างแท้จริง ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก นอกจากนี้แล้ว 
สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนส่วนใหญ่มักน าเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากแต่น าเงิน
ดังกล่าวไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเสียง เป็นต้น หรือช าระ
คืนเงินกู้จากแหล่งต่าง ๆ ประกอบกับปัญหาเรื่องการขาดวินัยในการออมของสมาชิกกองทุน ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักท่ีท าให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหลายแห่งไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ๒. กองทุนหมู่บ้านดอนปีนควรจัดตั้งร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และ
สินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของสมาชิก เช่น สินค้าเพ่ือการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง 
โดยจัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น ได้ซื้อสินค้าในราคาถูกลง 
และได้รับเงินปันผล เป็นต้น 
 ๓. การด าเนินงานของกองทุนควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก และเน้น
เรื่องการสร้างวินัยในการออมควบคู่กับการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดหนองคาย 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงข่าย 3G ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดหนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้
ดังนี้ 
 นายเชษฐ์  พันจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโทรศัพท์ 3G ได้บรรยายถึง
โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินโครงการสร้าง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ตามกรอบวงเงินลงทุนโครงการ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท และให้
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ และ
กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นควรให้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาสากล 
โดยให้ผู้ประกวดราคาเสนอแหล่งเงินกู้ในลักษณะของ Export Credit และมอบหมายให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ยุคท่ี 3 (3G) และเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผน
ธุรกิจโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) วงเงินงบประมาณ ๑๙,๙๘๐ ล้านบาท 
เพ่ิมเติมสถานีฐานจ านวน ๔,๗๗๒ สถานี รวมสถานีฐานทั่วประเทศทั้งหมด ๕,๓๒๐ สถานี 

 สถานภาพของสถานีฐาน ทีโอที 3G ทั่วประเทศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีแผนการติดตั้งสถานีฐาน ๕,๗๒๐ สถานี ในปัจจุบันได้
ด าเนินการติดตั้งสถานีฐานแล้วจ านวน ๓,๑๐๘ สถานี และอยู่ในระหว่างด าเนินการติดตั้งสถานีฐาน 
จ านวน ๒,๒๑๒ สถานี ส าหรับสถานภาพของสถานีฐาน ทีโอที 3G ในเขตจังหวัดหนองคาย มีแผนการ
ติดตั้งสถานีฐาน ๕๗ สถานี สถานีฐานที่ได้มีการติดตั้งแล้วเสร็จและทดสอบการให้บริการจ านวน ๓๔ สถานี 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน ๒๓ สถานี ทั้งนี้ สัดส่วนแผนการติดตั้งสถานีฐานแยกตาม
นโยบายการใช้โครงข่ายร่วมในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ได้แก่ TOT site จ านวน ๓๒ สถานี และ Co-
site จ านวน ๒๕ สถานี 
 อุปกรณ์สถานีฐาน ทีโอที 3G ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ได้แก่ 
  - Main Unit 
  - Switch 
  - Power Supply 
 ซึ่งมีการส่งสัญญาณไปยังโครงข่าย 3G โดยมีศูนย์ควบคุมสถานีฐานที่จังหวัดขอนแก่น 
และมีโครงข่ายหลักอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถานีฐานบ้านสระไดร รองรับการให้บริการในความจุ 
การใช้งาน 21 MB มีอุปกรณ์แบตเตอรี่เพ่ือใช้ส ารองไฟในกรณีเกิดไฟดับ สามารถส ารองไฟได้นาน ๔ ชั่วโมง 
 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ไม่มีสัญญาณโครงข่าย 3G ปัญหานี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและพยายามเพ่ิมสถานีฐานให้มีมากขึ้น แต่ด้วยข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
งบประมาณ ซึ่งบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จะพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณล่มเนื่องจากมีผู้ใช้บริการโครงข่ายทีโอที 3G เป็นจ านวนมาก ในอนาคตมี
การพัฒนาระบบทีโอที 3G รุ่นใหม่ ให้สามารถรองรับการใช้บริการสัญญาณที่มีมากขึ้น ซึ่งระบบ
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการวิจัยศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่าง ๆ  
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 คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 
(3G) คือ ควรมีการเพ่ิมสถานีฐานในพ้ืนที่ที่ความหนาแน่นในการใช้บริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญของประเทศ และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการเช่าพ้ืนที่ของเอกชนในการสร้างสถานีฐานทีโอที 
3G ซึ่งส่งผลดีเกี่ยวกับการตรวจสอบ และดูแลบ ารุงรักษาเสาชุมสาย ทีโอที 3G 
 
รูปการศึกษาดูงาน 
 
  



๗๖ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  



๗๗ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
และรถไฟทางคู่เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีหนองคาย  
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

 นายภิญโญ  จันทร์มหา ผู้อ านวยการศูนย์วางแผนและพัฒนาโครงการฝ่ายก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานีรถไฟหนองคาย ดังนี้ 
 สถานีรถไฟหนองคาย ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
มีพ้ืนที่ในเขตสถานีรถไฟหนองคาย จ านวน ๓๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร สถานีรถไฟหนองคายเป็นสถานี
รถไฟชั้น ๑ มีจ านวนพนักงานรถไฟ ๒๔ คน สถานีรถไฟหนองคายมีขบวนรถเข้าสถานีหนองคาย
จ านวน ๔ ขบวน และออกจากสถานีหนองคายจ านวน ๔ ขบวน 

 รายได้ของสถานีรถไฟหนองคาย 
 สถานีรถไฟหนองคายมีรายได้จากการด าเนินกิจการของสถานีหนองคายในปี ๒๕๕๔ 
ประมาณ ๔๘,๔๗๑,๗๔๘ บาท แบ่งเป็นรายได้จากการเก็บค่าโดยสาร การเก็บค่าขนส่งสินค้า  
การให้เช่าที่ดินในเขตสถานีรถไฟหนองคาย และรายได้จากการเก็บค่าโดยสารการเดินรถระหว่าง
ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงรายได้อ่ืน ๆ ของสถานีรถไฟหนองคาย 
 นอกจากนี้สถานีรถไฟหนองคาย ยังมีรายได้จากโครงการ SMART STATION ซึ่งเก็บ 
ค่าเช่าจากการจ าหน่ายอาหาร การให้เช่าห้องน้ า และการให้บริการรถเข็นสัมภาระ/หีบห่อวัสดุ โดย
รายได้จากการให้เช่าดังกล่าวประมาณ ๘๔,๗๘๐ บาทต่อปี ดังนั้น รายได้ท้ังหมดจากการให้เช่าที่ดินที่
กองจัดการเดินรถเขต ๒ เป็นคู่สัญญา มีรายได้ประมาณ ๑๙๙,๔๖๘ บาทต่อปี 

 โครงการส าคัญต่าง ๆ ของสถานีรถไฟหนองคาย มีดังนี้ 
 ๑. โครงการการเปิดให้บริการเส้นทางสายประวัติศาสตร์ หนองคาย – ท่านาแล้ง 
เส้นทางสายประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชียโดยมี
ผู้สนับสนุนเงินทุนจากส านักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (NEDA) ซึ่งเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลไทยให้สร้างรางรถไฟไว้ตรงกึ่งกลางสะพาน ของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
จากนั้นจึงให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างทางรถไฟจากกึ่งกลางสะพานมิตรภาพเชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟหนองคายใหม่ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ขณะที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ก็ได้พยายามผลักดันโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟสายหนองคาย – เวียงจันทน์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จใน
รูปแบบของการให้สัมปทานแก่หน่วยงานภาคเอกชนจากประเทศไทย แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า
ในภูมิภาคเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าให้โครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายนี้ต้องหยุดชะงักลง 
 รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการ
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟจากสะพานมิตรภาพ – ท่านาแล้ง บ้านดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร 
เมื่อกันยายน ๒๕๔๓ และออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ จากนั้นได้ลงนามในสัญญารับ
การช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลไทยวงเงิน ๑๙๗ ล้านบาท ซึ่งร้อยละ ๓๐ เป็นเงินช่วยเหลือให้
เปล่า ส่วนอีกร้อยละ ๗๐ เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าเพ่ือน ามาก่อสร้างโครงการ โดยเริ่มการก่อสร้าง
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ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเดินทาง
สายหนองคาย – ท่านาแล้ง โดยเก็บอัตราค่าโดยสาร ดังนี้ 
  - รถปรับอากาศ ราคา  ๕๐ บาท 
  - รถชั้น ๒  ราคา  ๓๐ บาท 
  - รถชั้น ๓ ราคา  ๒๐ บาท 
ค่าระวางสินค้าเป็นไปตามธรรมเนียมร่วมกันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การให้บริการมีการให้บริการทุกวัน วันละ ๒ เที่ยว 
 ๒. โครงการห้องสมุดรถไฟเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีรถไฟหนองคาย โดยเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ๓. โครงการพัฒนาย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ณ สถานีรถไฟนาทา 

 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
สถานีขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ (CY) เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ พบว่าสถานีรถไฟนาทา จังหวัด
หนองคาย เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดชายแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค มีปริมาณการ
ขนส่งสินค้าผ่านชายแดน เช่น สินแร่ทองแดง (จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สู่ท่าเรือแหลมฉบัง) ข้าวมอลล์ (จากท่าเรือฝั่งอ่าวไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว) รวมทั้งรองรับการส่งออกยางพารากว่า ๒ ล้านไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ผลผลิตประมาณ ๑.๙ แสนตัน 
 ส าหรับพ้ืนที่โดยรอบจังหวัดหนองคาย มีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
TEU ต่อปี ระยะแรก (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒) รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ ๓๐,๐๐๐ TEU ต่อปี 
และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๗๗) จะเพ่ิมขึ้นเป็น ๙๐,๐๐๐ TEU ต่อปี ซึ่งใช้พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) ประมาณ ๒๐๐ ไร่ 

 โครงการระบบรถไฟความเร็วสูง 
 กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เส้นทางหนองคาย – กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงเทพฯ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย) 
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะด าเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง จ านวน ๕ เส้นทาง รวม
ระยะทาง ๓,๑๓๓ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๙๘๓,๔๗๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 
 ๑. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่   ระยะทาง ๗๔๕ กิโลเมตร 
 ๒. เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย   ระยะทาง ๖๑๕ กิโลเมตร 
 ๓. เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี   ระยะทาง ๕๗๐ กิโลเมตร 
 ๔. เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง   ระยะทาง ๒๒๑ กิโลเมตร 
 ๕. เส้นทางกรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์   ระยะทาง ๙๘๒ กิโลเมตร 
 โดยในกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จะด าเนินการใน ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางหนองคาย – กรุงเทพฯ และ
เส้นทางกรุงเทพฯ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย)  
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 โครงการรถไฟทางคู่ 
 แนวคิดการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 
 ๑. ให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลาง เนื่องจากเป็นชุมทางและจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญ
ส าหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลระหว่างเมือง และรถไฟขนส่งสินค้าที่มาจากทุกเส้นทาง 
 ๒. การพัฒนาควรเป็นเส้นทางต่อเนื่อง แทนการสร้างทางคู่เป็นช่วงๆ เนื่องจากจะท าให้
มีความสะดวกและต่อเนื่องในการเดินรถ การใช้ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 ๓. การก าหนดช่วงเส้นทางเพ่ือพัฒนาทางคู่ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความต้องการ  
ในการเดินทางเป็นหลัก และน ามาพิจารณาความจุทางที่เหลือส าหรับความต้องการเดินทางในปี
เป้าหมาย 
 ๔. แบ่งการพัฒนาเป็นส่วน ๆ ตามระยะเวลาด าเนินการของแผนแม่บท 

แผนพัฒนาทางคู่ 
ระยะที่ ช่วงเส้นทาง ระยะทาง (กม.) 

๑ ลพบุรี – นครสวรรค์ - ปากน้ าโพ ๑๑๘ 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ๑๓๒ 

 ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ๑๘๔ 
 นครปฐม – หนองปลาดุก – หัวหิน ๑๖๕ 
 ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ๑๖๖ 
 รวม ๗๖๗ 

๒ แก่งคอย – บัวใหญ่ ๒๒๐ 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ๓๐๙ 

 ขอนแก่น – หนองคาย ๑๗๒ 
 ปากน้ าโพ – ตะพานหิน ๖๙ 
 หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ๘๙ 
 ชุมพร – สุราษฎร์ธานี ๑๖๖ 
 รวม ๑,๐๒๕ 

๓ ตะพานหิน – เชียงใหม่ ๔๒๗ 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ สุราษฏร์ธานี – ปาดังเบซาร์ ๓๓๙ 

 คลองสิบเก้า – กบินทร์บุรี ๗๖ 
 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก ๒๑๔ 
 ทุ่งสง – กันตัง ๙๓ 
 กบินทร์บุรี – คลองลึก ๙๘ 
 รวม ๑,๒๔๗ 
 รวมทั้งหมด ๓,๐๓๙ 

 แผนพัฒนาทางคู่ระยะที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ เส้นทาง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการส ารวจ
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เช่น  
แนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทางประมาณ ๑๘๗ กิโลเมตร 
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ซึ่งตามแนวทางเส้นทางมีย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard: CY) ๓ จุด คือ สถานี
บ้านเกาะ สถานีชุมทาง จังหวัดนครราชสีมา และสถานีท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังค าบรรยายแล้วมีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑.  ความคืบหน้าโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสายหนองคาย – นครเวียงจันทน์ระยะ
ที่ ๒ (เส้นทางรถไฟทา่นาแล้ง – เวียงจันทน์) 
 ๒.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางจุดตัดรถไฟ 
 ๓.  แนวทางในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดหาพ้ืนที่ย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้
สินค้า (Container Yard: CY) รวมถึงความพร้อมในด้านจ านวนตู้สินค้าหรือแคร่ในการขนส่งสินค้า 
 ๔.  กรณีที่มีการประมูลแคร่ในการขนส่งสินค้าจ านวน ๓๐๐ แคร่ จ านวนดังกล่าว
เพียงพอหรือไม่ต่อการรองรับการขนส่งสินค้า 

 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวนเงิน ๑,๖๕๐ ล้านบาท ส าหรับโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟหนองคาย - 
นครเวียงจันทน์ ระยะที่ ๒ (เส้นทางท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ร้อยละ ๓๐ (จ านวนเงิน ๔๙๕ ล้านบาท) และเงินกู้ร้อยละ ๗๐ (จ านวนเงิน ๑,๑๕๕ ล้านบาท) แต่
โครงการดังกล่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขอชะลอไว้เนื่องจากจะเกิดความ
ซ้ าซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง จีน-ลาว-ไทย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจน
ของโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๒. ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งได้มีการออกแบบการปรับปรุง
จุดตัด ๔ รูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
  ๑) ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟในแนวตรง (overpass) 
   - ใช้กับถนนที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก 
   - มีมาตรฐานในการออกแบบสูง 
   - จุดตัดกับถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 
  ๒) ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U-turn Bridge)  
   - ใช้กับถนนสายรองที่มีปริมาณการจราจรน้อย 
   - มีอุปสรรคกีดขวางทั้งสองด้าน เขตทางไม่พอให้สามารถออกแบบได้มาตรฐาน
ในลักษณะทางตรงได้ 
  ๓) ท่อเหลี่ยมลอดใต้ทางรถไฟ (Box Culvert) 
   - ใช้กับถนนล าลองท่ีมีระดับต่ ากว่าทางรถไฟ 
   - ลักษณะเช่นเดียวกับท่อเหลี่ยมระบายน้ า 
   - สามารถท าหน้าที่ระบายน้ าในฤดูน้ าหลากได้ 
  ๔) ยกระดับทางรถไฟ (Elevated Railway) 
   - ใช้ส าหรับการแก้ปัญหาจุดตัดในเขตเมืองที่มีถนนสายหลักและสายรองตัดผ่าน
ในระยะใกล้ๆ กัน หรือมีโครงข่ายถนนสายหลักวางตัวขนานกับทางรถไฟค่อนข้างใกล้ 
   - มีปริมาณการจราจรของจุดตัดค่อนข้างสูง 
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 นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบให้มีรั้วกั้นตลอดเส้นทางโครงการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. ส าหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดหาพื้นที่ย่านเก็บของ และขนถ่ายตู้สินค้า 
มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีชุมทางถนนจิระไปจนถึงสถานีขอนแก่น ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๐ อ าเภอ  
ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น รวม ๑๙ สถานี เป็นย่านเก็บกองสินค้า 
๓ สถานี ระยะทางรวม ๑๘๗ กิโลเมตร 
 ส าหรับการจัดหาตู้สินค้าหรือแคร่ในการขนส่งสินค้า ได้มีการเร่งรัดจัดซื้อรถโบกี้บรรทุก
สินค้า (แคร่) รวมถึงการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการทั้งรถสินค้า
และรถโดยสาร 
 ๔. การประมูลโบกี้บรรทุกสินค้า (แคร่) จ านวน ๓๐๐ แคร่ ย่อมไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการขนส่งสินค้า 

 เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรเสนอให้ภาครัฐมีส่วนผลักดันให้มีการก่อสร้างส่วนต่อ
ขยายเส้นทางรถไฟท่านาแล้ง เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางไปสู่นครเวียงจันทน์ 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถานีรถไฟหนองคายกับภาคเอกชน ในการ
พัฒนาพ้ืนที่ของสถานีรถไฟหนองคายให้มีศูนย์การค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาย่านเก็บกองและขนส่งสินค้า 
 ๓. ควรมีการวางแผนที่ชัดเจนในการจัดซื้อตู้บรรทุกสินค้าและหัวจักรรถไฟ 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการให้บริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง (FTTX) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที เกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

 นายณัฐวุฒิ  เจตนา ต าแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายสรุปถึงการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการให้บริการระบบบรอดแบนด์ความเร็วสูง (FTTX) ว่าสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีโอทีได้ติดตั้งระบบ
ดังกล่าวในหลายพ้ืนที่ เช่น จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ เกาะสมุย เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั้ง
ในสถาบันการศึกษา ธนาคาร สถานีขนส่งมวลชน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ และประยุกต์ให้ใช้ได้กับการรักษาความปลอดภัย การศึกษา และความบันเทิง 
การค้า ธุรกิจต่าง ๆ ปัจจุบันทีโอทีได้ติดตั้งชุมสายของระบบดังกล่าวบนเกาะสมุย รวม ๒,๐๔๘ พอร์ต 
ให้บริการลูกค้า ๓๔๖ ราย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของระบบดังกล่าว เกิดจากอุปกรณ์ลูกค้าเดิม
ไม่รองรับท าให้การติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า ในส่วนเป้าหมายของทีโอทีนั้น จะขยายฐาน
ลูกค้าระบบดังกล่าวให้เพ่ิมขึ้นและขยายพ้ืนที่ให้บริการให้ครอบคลุมกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ้น 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังการบรรยายและได้มีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑. ระบบบรอดแบนด์ความเร็วสูง (FTTX) เป็นช่องทางการหารายได้ของทีโอที แต่ท าไม
ในบางพ้ืนที่บนเกาะสมุย เช่น ต าบลบ่อผุด หาดเฉวง มีการให้บริการน้อยมาก และทีโอทีมีแผนการ
ตลาดในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
 ๒. แผนการหาลูกค้าของทีโอทีเป็นอย่างไร และได้ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ
รายอื่นหรือไม่ และเป้าหมายในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จภายในกี่ปี 
 ๓. วิธีการแก้ไขปัญหาในการขยายการให้บริการระบบดังกล่าวเป็นอย่างไร ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจ านวนมาก เช่น หาดลิ้น เขื่อนรัชชประภา ท าให้
เกิดปัญหาต่อสัญญาณโทรศัพท์ จึงขอฝากให้ทีโอทีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 นายณัฐวุฒิ  เจตนา โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงดังนี้ 
 ลูกค้าท่ีใช้บริการระบบบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง (FTTX) ยังมีค่อนข้างน้อย ปัจจุบันทีโอที 
ยังไม่ได้น าการตลาดมาช่วยสนับสนุนการแข่งขันของระบบดังกล่าวมากนัก แต่ได้น าระบบเคเบิลที่มีไป
เสริมกับการให้บริการระบบดังกล่าวแทน รวมทั้งได้น าระบบการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยมา
ให้บริการด้วย 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังการชี้แจง ได้มีข้อสรุปว่า 
 คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับการให้บริการระบบดังกล่าว โดยเสริมการให้บริการเคเบิลทีวี 
(TV on demand) และขอฝากให้ทีโอทีแก้ไขปัญหาของสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมากด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมาธิการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ บรษิัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้า 
กสท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการให้บริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง (FTTX) ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ณ ส านักงานบริการลูกค้า กสท
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงาน
ได้ดังนี ้

 นายคงสันต์  สบายสุข ผู้ช่วยผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และนายเจริญ  
ทองมี ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท เกาะสมุย ได้บรรยายถึงการให้บริการของส านักงานฯ  
ในพ้ืนที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า และแผนงานในการด าเนินงานของระบบบรอดแบรนด์
ความเร็วสูง (FTTX) โดยส านักงานฯ ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ADSL และ GSHOSL) ให้กับผู้ใช้บริการ
จ านวน ๑๐๖ ราย รวมถึงการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตแบบ FTTH (Fiber to the Home)  
ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกไปสู่บ้านหรือที่พักโดยตรง และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
โทรทัศน์ IPTV การสื่อสารแบบ Video Call การประชุมทางไกล (Video Conference) และการ
รับชมภาพยนตร์ที่มีความละเอียดสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น ที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล 
โรงเรียน ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 ส าหรับแผนการด าเนินงานของระบบบรอดแบรนด์ความเร็วสูง (FTTX) นั้น ปัจจุบันได้
ส ารวจพ้ืนที่บนเกาะสมุยและออกแบบโครงสร้างระบบดังกล่าวร่วมกับส านักงานใหญ่ ให้สามารถ
รองรับกับการขยายตัวของระบบดังกล่าวไปอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ส าหรับการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว
นั้น กสท จะเช่าโครงข่ายระบบดังกล่าวจากบริษัทเอกชนโดยจะด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ทั้งนี้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการท าสัญญาเช่า
ระบบดังกล่าวจากบริษัทเอกชนต่าง ๆ  

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังการชี้แจง ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑. วิธีการด าเนินงานโดยการเช่าระบบโครงข่ายดังกล่าวจากเอกชนนั้นจะคุ้มกับการ
ลงทุนหรือไม่ และส านักงานฯ มีรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตบนเกาะสมุยเดือนละเท่าใด 
 ๒. กสท ควรวางแผนการตลาดและการลงทุนในระบบดังกล่าวเพ่ือป้องกันปัญหา 
ในอนาคต และขอทราบชื่อคู่สัญญาของ กสท ทั้งหมด รวมถึงออกแบบสัญญาเช่าดังกล่าว 
 ๓. กสท ควรจัดท าแผนการตลาดอย่างจริงจังเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในการให้บริการ
ระบบดังกล่าว 

 นายคงสันต์  สบายสุข ผู้ช่วยผู้จัดการส านักบริการลูกค้า กสท. เขตใต้ ได้ชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. กสท ให้บริการอินเตอร์เน็ต ๒ ประเภท คือ ระบบ ADSL ให้บริการลูกค้าประมาณ 
๕๐๐ ราย มีรายได้ประมาณ ๒ ล้านบาทต่อเดือน และระบบ Broad Band มีรายได้ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ส าหรับการเช่าระบบโครงข่าย FTTX จากเอกชนนั้นต้องด าเนินตาม
นโยบายจากส่วนกลาง และปัจจุบันยังไม่เคยเห็นสัญญาการเช่าดังกล่าวแต่อย่างใด 
 ๒. ส าหรับการแข่งขันในด้านการตลาดนั้นเนื่องจาก กสท มีบุคลากรจ านวนจ ากัด จึงเห็นว่า
ไม่ควรน าเรื่องของราคามาแข่งขัน และปัจจุบันก็ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันกับความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งนี้ กสท จะแข่งขันในด้านคุณภาพและรักษาลูกค้าเดิมไว้ 
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 ๓. กสท ได้เลือกการเช่าระบบดังกล่าว เพ่ือป้องกันความสับสนในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบต่างๆ โดยคู่สัญญาจะเป็นผู้ดูแลลูกค้าเอง 

 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังการชี้แจง ได้มีข้อสรุปว่า 
 คณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วงต่อการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ว่าจะไม่สามารถท า
รายได้ให้คุ้มกับการลงทุนของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX) กสท ควรเน้นการท าตลาดใน
เรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
ขอขอบคุณผู้บริหารส านักงานบริการลูกค้า กสท ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมาธิการในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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รูปศึกษาดูงาน 
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สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม (Wind 
Turbine) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๕ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าแล้วหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
บริเวณเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเกาะเต่าอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๗๕ กิโลเมตร 
เดิมมีการจ่ายไฟด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลตลอด ๒๔ ชั่วโมง การขนส่งน้ ามันดีเซลจากชายฝั่งไปสู่
เกาะมีค่าใช้จ่ายสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอีก ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของเกาะเต่าจึงมีค่าสูง
มากกว่าหน่วยละ ๑๐ บาท (ราคาบนแผ่นดินใหญ่ประมาณ ๓ บาท/หน่วย) ท าให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ต้องรับภาระการขาดทุนจากการผลิตไฟฟ้าเดือนละประมาณ ๑๐ ล้านบาท และปัจจุบันการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยบนเกาะ ซึ่งเพ่ิมขึ้น
ทุกวัน 
 ดังนั้น จึงได้ด าเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล เพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพ่ือลดภาระการขาดทุนของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย ด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสม  
ด้านการติดตั้งเครื่องวัดพลังงานลมที่บริเวณเนินเขาโฉลกบ้านเก่า ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผลพลังงานลมตลอดปี ๒๕๔๖ (ม.ค. – ธ.ค. 
๒๕๔๖) เป็นระยะเวลา ๑ ปี จากผลการวิเคราะห์พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลมพัดต่อเนื่องสม่ าเสมอ
ตลอดทั้งปี และมีศักยภาพในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ ๕.๕๓ 
เมตรต่อวินาที จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าสเปคกังหันลมส าหรับผลิตไฟฟ้าที่ 
อ าเภอเกาะเต่า ขึ้น  
 ทั้งนี้ ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลเกาะเต่า ได้กล่าวสรุปถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่ ต าบลเกาะเต่า ดังนี้ 
 ๑. พลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ ๓๐๐,๐๐๐ หน่วย/ปี แต่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงเฉลี่ย
เพียงร้อยละ ๓๕ ของพลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ตั้งแต่ติดตั้งกังหันลมในปี ๒๕๕๓ กับปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง ๑๙๔,๘๓๑.๒๒ หน่วย/ปี 
 ๒. สามารถลดการใช้น้ ามันดีเซลได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร/ปี  
 ๓. ลดปัญหาความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้า 
 ๔. เป็นสถานที่เรียนรู้ และท่องเที่ยวด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 
 ๕. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่า ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
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 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรมีมาตรการให้ผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ช่วยกัน  
แบ่งเบาภาระต้นทุนต่างๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจัดเก็บตามปริมาณการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง 
 ๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลเกาะเต่า ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปน้ าเค็มให้เป็น 
น้ าจืด และน ามาจ าหน่ายในราคาถูกเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 ๓. ควรน าค่าบริการที่เก็บเพ่ิมขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ 
หรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 
 
รูปศึกษาดูงาน 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สถาบันการบินพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมนักบินของศูนย์ฝึกการบิน และการพัฒนา
ศักยภาพการฝึกอบรมในการเป็นศูนย์กลางด้านการบินรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สถาบัน
การบินพลเรือน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

 ผู้บริหารของสถาบันการบินพลเรือนได้กล่าวบรรยายสรุปถึงผลการด าเนินงาน 
การฝึกอบรมนับบิน ดังนี้ 
 สถาบันการบินพลเรือน ได้มีการฝึกอบรมนักบินเพ่ือใช้อุตสาหกรรมการบิน โดยได้
รับรองจากองค์การบินระหว่างประเทศ สถาบันฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๐๔ โดยเป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันผลิตบุคลากร ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ให้กับ ๗๘ ประเทศ 
โดยสถาบันฯ ได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาภาคพ้ืนและกลุ่มวิชาภาคอากาศ 
ดังนี้ 
 หลักสูตรภาคพื้นระดับอนุปริญญา ๓  หลักสูตร 

๑. หลักสูตรบ ารุงรักษาอากาศยาน 
๒. หลักสูตรการบ ารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน 
๓. หลักสูตรการบ ารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน 

 หลักสูตรภาคพื้นระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
๓. หลักสูตรพิเศษ ฝึกอบรมกลุ่มปฏิบัติการการบินและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ ส าหรับ

ช่างอากาศยาน 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 

 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาคอากาศ  มีหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน 
๒. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคลเครื่องบิน 
๓. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ 
๔. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคลเฮลิคอปเตอร์ 
๕. หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
๖. หลักสูตรครูการบิน 

 ศูนย์ฝึกการบินหัวหินนอกจากจะด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรการบินแล้วยังด าเนินงาน
ในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานและมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติส าหรับนายช่างด้วย ทั้งนี้ สถาบัน 
การบินพลเรือนได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรจากต่างประเทศและมหาวิทยาลัยภายในประเทศ  
ในการฝึกอบรมบุคลากรการบิน และได้พัฒนาคู่มือการฝึกอบรมมาตรฐาน ส าหรับผู้สัมภาษณ์และ
พิจารณาระดับภาษาอังกฤษของนักบินให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันสถาบันฯ ได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีอากาศยาน 
และได้ปรับปรุงการรับสมัครนักเรียนให้สมัครฝึกอบรมทางเวปไซต์ของสถาบันฯ ได้ 



๙๔ 
 

 

 ภารกิจของสถาบันการบินพลเรือน คือการผลิตบุคลากรทางการบิน ทั้งในภาคพ้ืนและ
ภาคอากาศ โดยศูนย์ฝึกการบินหัวหินมีความพร้อมในการฝึกการบิน โดยมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์  
ครูการบิน เครื่องฝึกบินจ าลอง และได้ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมบุคลากรจากต่างประเทศ  
เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นต้น 
และการฝึกอบรมบุคลากรให้กับบริษัทการบินเอกชน ในส่วนราชการ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ 
 ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน มีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ รวม ๓๐ เครื่อง มีเครื่องฝึกบิน
จ าลองอยู่ ๘ เครื่อง มีศิษย์การบิน ๖๓ คน ปัจจุบันศูนย์ฝึกการบินหัวหินมีอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม 
มีโรงซ่อมอากาศยาน และหอพักศิษย์การบินที่ไม่เหมาะสมกับพักผ่อน โดยต้องใช้ห้องน้ ารวม และ
ปัจจุบันยังมีปัญหาในสภาพพ้ืนที่ในการฝึกอบรมนักบินที่ยังมีข้อจ ากัดในด้านอาคาร ในการฝึกอบรม
ศิษย์การบิน และได้ด าเนินการของบประมาณในการออกแบบสถานที่ศูนย์นักการบินใหม่ เพ่ือเตรียม
ความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังการชี้แจง ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑.  ค่าใช้จ่ายของนักเรียนต่อคนเป็นจ านวนเท่าใด และนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่
สถาบันฯ แห่งนี้ จะมีงานรองรับทั้งหมดหรือไม่ 
 ๒.  เมื่อดูจากงบดุลและงบก าไรขาดทุนของสถาบันฯ แล้ว รัฐบาลต้องอุดหนุนเงินให้และ
ต้องน าไปช่วยเหลือให้กับนักเรียนต่างชาติด้วยหรือไม่ และกรณีนักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัวมาเรียนต้อง
ผ่านการทดสอบในระดับสูงหรือไม่ 
 ๓.  สถาบันฯ ได้มีการเตรียมตัวด้านอุปกรณ์เครื่องบินให้สามารถฝึกอบรมการบินได้
อย่างทันสมัย อย่างไร และมีแนวทางในการเป็นศูนย์กลางทางการบินอย่างไร 
 ๔.  กรณีเสนอของบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นขอให้สถาบันฯ เสนอในลักษณะที่
ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อชีวิตจะท าให้ได้รับพิจารณางบประมาณ และขอให้พิจารณาในการ
ผลิตบุคลากรของประเทศไทยเป็นหลัก ก่อนที่จะไปผลิตบุคลากรจากต่างประเทศ 
 สถาบันการบินพลเรือนได้ชี้แจง ดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนที่บริษัทการบินเอกชนส่งมาฝึกอบรมนั้นจะกลับไปท างานกับบริษัทฯ ที่ส่ง
มาฝึกอบรม ส าหรับนักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัวก็ต้องไปสมัครกับบริษัทการบินส าหรับหลักสูตรภาคพ้ืนนั้น
มีนักเรียนที่จบจากสถาบันฯ ประมาณร้อยละ ๘๕ที่ไปท างานกับบริษัทการบินต่าง ๆ 
 ๒.  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านการบินทั่วโลก จึงต้องใช้ผู้ฝึกสอน
ในระดับสูงจากต่างประเทศมาทดสอบสภาพความพร้อมของนักเรียน โดยนักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัวมา
เรียนต้องผ่านทดสอบจากผู้ทดสอบดังกล่าวเช่นเดียวกัน ส าหรับนักเรียนต่างชาตินั้นมีมาเรียนใน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยสถาบันได้คิดค่าเล่าเรียนอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่าการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะสามารถดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาเรียนและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ และ
สถาบันฯ ได้ผลิตบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันสถาบันฯ ก าลังด าเนินจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งจะคิดค่าเล่าเรียนของ
นักเรียนจากต่างประเทศแตกต่างจากนักเรียนไทย 
 ๓.  รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ปัจจุบันสถาบันการ
ฝึกอบรมด้านการบินในประเทศไทยมีประมาณ ๓๐ แห่ง แต่มีสถาบันฯ ที่สามารถกับการเรียนการ
สอนอย่างแท้จริงอยู่ที่สถาบันการบินพลเรือน โดนได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัด
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หลักสูตรด้านการบินได้และสถาบันฯ ได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานขึ้น 
และต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการฝึกอบรม จึงขอให้คณะกรรมาธิการสนับสนุน
ให้สถาบันได้รับงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากร ปัจจุบันสถาบันมีเครื่องบินที่ทันสมัยแล้ว แต่ยังมี
ปัญหาในการได้รับเครื่องบินเป็นไปอย่างล่าช้ามาใช้ในการฝึกนักบินไม่เพียงพอต่อการฝึกนักบิน 
ส าหรับเรื่องเทคโนโลยียังมีความทันสมัย และครูการบินที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม ส าหรับเรื่อง
การตลาดนั้น มีผู้สนใจมาสมัครเรียนมาเกินอัตราที่จะรับได้อยู่แล้ว จึงไม่ได้มีการบุกการตลาดมากนัก  
 คณะกรรมาธิการได้รับฟังการชี้แจงแล้ว ได้มีข้อสรุปว่าการด าเนินงานของสถาบันการบิน
พลเรือนมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการบิน จึงขอให้สถาบันการบินพลเรือน รักษามาตรฐานของ
สถาบันในการฝึกอบรมการบินเพ่ือแข่งขันกับสถานฝึกอบรมอ่ืน และปัจจุบันพบว่าบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมในสถาบันแห่งอ่ืน จึงขอให้สถาบันการบินพลเรือนรักษา
มาตรฐานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการบินอย่างมั่นคง  
 
รูปศึกษาดูงาน 

  

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/organization/images/article/news229/n20130122121106_817.jpg
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/organization/images/article/news229/n20130122121137_826.jpg


๙๖ 
 

 

  

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/organization/images/article/news229/n20130122121205_830.jpg
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/organization/images/article/news229/n20130122121336_834.jpg
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/organization/images/article/news229/n20130122121103_820.jpg


๙๗ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การด าเนินงานและแนวทางในการ
ส่ ง เสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พ้ืนบ้ านไทย  ณ ศูนย์ศิ ลปาชีพระหว่ างประ เทศ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ ๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

 ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้บรรยายต่อ 
ที่ประชุม ดังนี้  
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านตาม
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ศ.ศ.ป. ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้มีศักยภาพทางการตลาด พร้อมทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้เกิดการขยายโอกาสและช่องทางการค้า และอ านวยความสะดวก
ในการท าธุรกรรมด้านงานศิลปหัตถกรรมให้กับสมาชิก ศ.ศ.ป. และเชื่อมโยงเครือข่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล
ผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพ่ืออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ และมีพันธกิจ
ในการยกระดับภาคประชาชนของไทยไปสู่ระดับสากล ด้วยงานศิลปหัตถกรรม ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้ 
 ๑) ยกระดับภาคประชาชนทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชนโดยการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๒) ผลักดันผ่านภาคเอกชนในการร่วมเสริมสร้างธุรกิจและพัฒนาฝีมือ เพ่ือก่อให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างการออกแบบ เทคโนโลยี และการใช้งานอย่างลงตัว 
 ๓) การร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและผลักดันผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
 ๔) สื่อสารความภูมิใจของไทยสู่โลกผ่านงานศิลปหัตถกรรม 
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประกอบอาชีพผสมผสานเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
 ๑) ด าเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจ าหน่ายศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน 
 ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
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 ๓) ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ๔) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญหา
ท้องถิ่น 
 ๕) พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การตลาด 
 ๖) ด าเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
มุ่งด าเนินงานในมิติเชิงลึก ผ่านการค้นคว้า และศึกษาแก่นแท้งานหัตถกรรมของไทย เพ่ือน ามาพัฒนา
และต่อยอดในประเด็นต่างๆ ขณะเดียวกันก็มุ่งด าเนินงานในมิติเชิงกว้างควบคู่กันไปด้วยการขยาย
ตลาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม
และประเทศต่าง ๆ พร้อมกับปรับรูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของไทยให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มและประเทศเหล่านั้น เพ่ือเป็นการสร้างความชื่นชม การยอมรับ 
และน ามาสู่รายได้ให้กับช่าง ครูช่าง ชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมของไทยต่อไป 
จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑) การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม 
 ๒) การเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม 
 ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
 ๔) การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังการบรรยายแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้ครอบคลุม 
ในหลาย ๆ พ้ืนที่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๒. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้กับ
ประชาชน เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๓. ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศและจัด
ให้มีงานแสดงสินค้าของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 ๔. ควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศและยกระดับฝีมือช่างให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
ท้องถิ่น รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยในการส่ งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ 
 
 
  



๙๙ 
 

 

รูปการศึกษาดูงาน 
  



๑๐๐ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  



๑๐๑ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบริหารจัดการ และแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

 นายนภดล  ตันวิเชียร รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงผลการด าเนินงาน และการบริหารจัดการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (Dairy Farming Promotion 
Organization of Thailand:DPO) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๔ โดยรับโอน
กิจการมาจากฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค ปัจจุบันมีส านักงานตั้งอยู่
เลขที่ ๑๖๐ ถนนมิตรภาพอ าเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพ่ือด าเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
และพัฒนาอุตสาหกรรมนม โดยรัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. วัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

(๑.๑) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(๑.๒) ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้

น้ านมและเนื้อการผลิตน้ านมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(๑.๓) ช่วยเหลือแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดจนประสานงานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรคการเลี้ยงดูสัตว์การผสมเทียมอาหารและอ่ืน ๆ 
ส าหรับโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 

(๑.๔) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(๑.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
(๑.๖) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม 

๒. วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
(๒.๑) ผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้ซึ่งน้ านมและเนื้อผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อโค

นมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อตลอดจนอาหารสัตว์น้ าเชื้อเอ็มบริโอและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การผลิตและการตลาด 

(๒.๒) ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

(๒.๓) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
  



๑๐๒ 
 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน(ข้อมูล ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
๑. ผลการด าเนินงานด้านกิจการโคนม อ.ส.ค.มีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค และศูนย์

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอยู่ในความดูแลและท าหน้าที่ในการรวบรวมน้ านมดิบกระจายอยู่ในทุกภาคของ
ประเทศท้ังภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง รวม ๓๔ แห่ง สามารถ
รวบรวมน้ านมดิบให้แก่ อ.ส.ค. ได้ ๒๘,๐๔๑.๑๗ ตันมูลค่า ๔๖๐.๕๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๔ และ ๗.๕๑ของเป้าหมายตามล าดับ 

เกษตรกร / สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม อ.ส.ค.รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรตามส านักงาน
อ.ส.ค. ภาคจากแหล่งรับซื้อน้ านมดิบที่เป็นสมาชิก อ.ส.ค. ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม, สหกรณ์
โคนมไทย-เดนมาร์คจ ากัด, ส านักผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. และรับซื้อหน้าโรงงานจาก
หน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ อ.ส.ค. โดยมีจ านวนเกษตรกร/สมาชิกส่งนมที่ส่งนมให้กับ 
อ.ส.ค. จ านวน ๔,๑๒๖ ราย 

จ านวนโคของเกษตรกร จ านวนโคทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิก  
อ.ส.ค. และศูนย์ธุรกิจโคนมเชียงใหม่ที่ไม่ใช่สมาชิก ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑๐๑,๕๔๑ ตัว 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานด้านกิจการโคนมในภาพรวม (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) 

ด้านกิจการโคนม 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

๑. การรับซื้อน้ านมดิบ 
(ตัน) 

๑๖๑,๑๕๑ ๑๖๘,๐๒๖ ๑๖๙,๕๙๘ ๑๘๐,๕๓๗ ๔๓,๖๓๗ 

๒. การจ าหน่ายน้ านม
ดิบ (ตัน 

๓๙๒ ๕๔๖ ๕๒๓ ๖๕๘ ๗๘ 

๓. การบริการสัตวแพทย์ 
(ครั้ง) 

๘๑,๙๐๒ ๖๒,๙๕๑ ๖๑,๔๑๗ ๕๖,๐๘๔ ๑๔,๖๘๑ 

๔. การบริการผสมเทียม 
(ครั้ง) 

๕๓,๓๑๔ ๖๙,๘๖๙ ๕๒,๗๓๐ ๖๑,๒๗๙ ๑๖,๙๘๕ 

๕. การจ าหน่ายอาหาร
สัตว์ (ตัน) 

๑๑,๗๘๐.๔๐ ๑๑,๗๖๗.๓๕ ๙,๑๔๗.๒๑ ๗,๕๑๖.๙๔ ๑,๔๔๕.๕๗ 

๖. การฝึกอบรม (ราย) ๖๕๖ ๖๕๙ ๔๘๓ ๕๐๙ ๑๘๒ 

๗.  การท่อง เที่ ยว เชิ ง
เกษตร (ราย) 

๒๔,๔๗๓ ๓๕,๒๕๔ ๓๕,๕๓๙ ๔๔,๗๘๐ ๒๐,๗๒๑ 



๑๐๓ 
 

 

๒. ผลการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนม โรงงานนมของ อ.ส.ค.ทั้ง ๕ โรงงาน 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด ปริมาณ ๑๖๒,๘๘๙.๐๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ซึ่งแบ่งเป็น 
การผลิตในแต่ละโรงงานดังนี้ 

 ๒.๑ โรงงานนมมวกเหล็ก มีก าลังการผลิต ๒๓๐ ตัน/วัน ผลิตได้ปริมาณ ๗๖, ๔๙๙ ตัน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 ๒.๒ โรงงานนมปราณบุรี มีก าลังการผลิต ๑๓๐ ตัน/วัน ผลิตได้ปริมาณ ๒๙, ๐๖๐ ตัน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 ๒.๓ โรงงานนมขอนแก่น มีก าลังการผลิต ๑๐๐ ตัน/วัน ผลิตได้ปริมาณ ๓๐, ๒๒๖ ตัน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑ ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 ๒.๔ โรงงานนมสุโขทัย มีก าลังการผลิต ๙๐ ตัน/วัน ผลิตได้ปริมาณ ๒๔, ๙๑๙ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒ ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

 ๒.๕ โรงงานนมเชียงใหม่ มีก าลังการผลิต ๒๐ ตัน/วัน ผลิตได้ปริมาณ ๒, ๑๘๓ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๗ ของเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์นม 

จ าแนกเป็นนมพาณิชย์ปริมาณ ๑๑๑,๓๑๖ ตัน และนมโรงเรียนปริมาณ ๕๑,๕๗๒ ตัน 
โดยนมพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ๙๖ของเป้าหมายส่วนนมโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 

ในส่วนของการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมนั้น พบว่า ในปี ๒๕๕๔ อ.ส.ค. สามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๖๔๗ ตัน มูลค่าประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
และ ๘๙ ของเป้าหมายตามล าดับ จ าแนกเป็นจ าหน่ายนมพาณิชย์ปริมาณ ๑๐๗,๒๓๑ ตัน มูลค่า 
๔,๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และ ๙๒ ของเป้าหมายตามล าดับและจ าหน่ายนมโรงเรียน
ปริมาณ ๕๕,๔๔๑ ตันมูลค่า ๑,๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒ และ ๘๓ ของเป้าหมายตามล าดับ
ทั้งนี้ สามารถสรุปปริมาณการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม จ าแนกตามปีงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ตารางสรุปปริมาณการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม(จ าแนกตามปีงบประมาณ) 

รายการ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

(ต.ค.-ธ.ค.๕๕) 

การผลิตผลิตภัณฑ์นม 
(ตัน) 

๑๕๖,๕๐๒ ๑๖๒,๓๙๖ ๑๖๒,๘๘๙ ๑๖๗,๐๑๖ ๔๓,๑๔๔ 

การจ าหน่าย ๑๕๔,๒๓๖ ๑๖๖,๑๑๙ ๑๖๒,๖๔๗ ๑๖๔,๔๖๗ ๓๗,๓๔๒ 

๓. ผลการด าเนินงานด้านการเงินจากข้อมูลในปี ๒๕๕๕ พบว่า ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีผลก าไรรวม ๒๕๔.๔๘ ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นรายได้รวม ๖,๓๕๔.๔๓ ล้านบาท และรายจ่ายรวม ๖,๐๙๙.๙๕ ล้านบาท และหาก
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเงินในแต่ละปี จะพบข้อมูลปรากฏดังตาราง ต่อไปนี้ 
  



๑๐๔ 
 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงิน จ าแนกตามปีงบประมาณ 

กิจกรรม ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

รายได้ (ล้านบาท) ๖,๕๓๘ ๖,๕๔๕ ๖,๐๐๙ ๖,๓๕๔ ๑,๔๗๓ 

รายจ่าย (ล้านบาท) ๖,๐๐๕ ๖,๐๐๙ ๕,๖๒๘ ๖,๐๙๙ ๑,๓๕๗ 

ก าไร (ขาดทุน)  
(ล้านบาท) 

๕๓๒ ๕๓๕ ๔๗๑ ๒๕๔ ๑๑๖ 

 หมายเหตุ: ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ สตง. ได้รับรองงบการเงินแล้ว, ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยปี ๒๕๕๖ เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.– ธ.ค. ๕๕ 

คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ และ
ควรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 

๒. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ควรให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การส่งเสริมกิจการ  
โคนมแห่งประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากข้ึน 

  



๑๐๕ 
 

 

รูปการศึกษาดูงาน 
 

  



๑๐๖ 
 

 

 

 

  



๑๐๗ 
 

 

  



๑๐๘ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ  
ณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ สตรีผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปี
บริบูรณ์ข้ึนไป 
 ๒. สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหรือ
จังหวัด ที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน ที่ได้ด าเนินงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความ
รับผิดชอบ เสียสละ หรือมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์แก่สังคมเกี่ยวกับการท างาน การฝึกอาชีพ  
การพัฒนา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 
 หมายเหตุ จากทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ (ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 
  มีสตรีสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จ านวนสมาชิก ๘,๙๑๓,๘๙๙ ราย 
  แยกเป็น สมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จ านวน ๘,๐๗๕,๒๘๓ ราย 
   ไม่ผ่านการตรวจสอบ จ านวน   ๖๓๗,๓๐๕ ราย 
   รอผลการตรวจสอบ จ านวน   ๒๐๑,๓๑๑ ราย 
 ประเภทองค์กร จ านวน ๑๐๕ องค์กร 

 ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ 
 ๑. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/ประเภทกลุ่มองค์กรสตรี จัดท าโครงการ แผนการใช้
จ่ายเงินและหลักฐานประกอบการน าเสนอโครงการ ยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล (คกส.ต) 
 ๒. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล (คกส.ต.) ตรวจสอบความครบถ้วน
ของหลักฐานประกอบและพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
 ๓. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.ต) น าส่งโครงการพร้อมหลักฐาน
ประกอบให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด (คกส.จ) 
 ๔. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกส.จ) พิจารณาอนุมัติโครงการ 
 ๕. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกส.จ) แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติต่อส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และแจ้งการอนุมัติโครงการพร้อมโอนเงินให้คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล (คกส.ต) และมอบอ านาจให้จัดท าสัญญากับสมาชิก 
  



๑๐๙ 
 

 

ผลการใช้จ่ายเงินกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้โอนเงินให้กับคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ๒ ครั้ง ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ จ านวนจังหวัดละ ๒๐ 
ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๔๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดละ ๕๐ – ๑๑๐ 
ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๕,๗๑๐ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนที่ได้รับไปในครั้งแรก 
 - ขนาดเล็ก ขนาดประชากรไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ คน จ านวน ๓๕ จังหวัด จังหวัดละ 
๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 - ขนาดกลาง ขนาดประชากรตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน จ านวน ๒๒ จังหวัด 
จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 
 - ขนาดใหญ่ ขนาดประชากร ๑,๐๐๐,๐๐๑ คนขึ้นไป จ านวน ๒๐ จังหวัด จังหวัดละ 
๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) 
 จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้กับสมาชิกตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจ านวน ๒๖ จังหวัด 
แยกเป็น 
 * โครงการประเภทเงินอุดหนุน ๑๐ จังหวัด ๒๙๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๖๕๒,๓๐๑ บาท 
สมาชิกสตรีที่ได้รับผลประโยชน์ จ านวน ๓๐,๓๔๘ ราย 
 * โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ๒๑ จังหวัด จ านวน ๑,๕๔๔ โครงการ เป็นเงิน 
๑๒๑,๕๑๙,๓๔๑ บาท สมาชิกสตรีที่ได้รับผลประโยชน์ จ านวน ๒๑,๘๔๗ ราย 
 โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากเงินทุนหมุนเวียน จ าแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 (๑) ด้านการเกษตร จ านวน ๗๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๔๘๐,๙๐๖ บาท เช่น โครงการ
ปลูกแตงระบบน้ าหยดปลอดสารพิษ โครงการเกษตรผสมผสานปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงเป็ดไข่ 
 (๒) ด้านอุตสาหกรรม จ านวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๓,๖๘๖,๓๐๐ บาท เช่น โครงการ
แปรรูปเปลือกมะพร้าวท าปุ๋ย โครงการท าก้อนอิฐดินดิบ 
 (๓) ด้านพาณิชย์และบริการ จ านวน ๑๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๕,๑๖๖,๓๒๑ บาท เช่น 
โครงการธนาคารขยะชุมชน โครงการร้านค้าเพ่ือการเกษตรชุมชน 
 (๔) ด้านคหกรรม จ านวน ๑๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๙,๒๙๕,๐๑๐ บาท เช่น โครงการ 
ไส้กรอกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โครงการแปรรูปและถนนอาหารกลุ่มสตรีต าบล 
 (๕) ด้านหัตถกรรม จ านวน ๔๘๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๓,๒๔๖,๐๒๙ บาท เช่น โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและล าไยสีทองอบสมุนไพร โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด 
 (๖) ด้านศิลปกรรม จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖๔๔,๗๗๕ บาท เช่น โครงการ
สิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้สัก โครงการแกะสลักรูปเหมือนหนึ่งพระพุทธรูป 
  



๑๑๐ 
 

 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีมีสมาชิกกองทุน จ านวน ๙๙,๗๖๓ คน  
มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ านวน ๑๖ คน และมีคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบลจาก ๑๑ อ าเภอ รวม ๙๒ คณะ  
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ านวน ๑๓๐ ล้านบาท 
โดยได้รับจัดสรรครั้งที่ ๑ จ านวน ๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น  
  - เงินทุนหมุนเวียน ๘๐% เป็นเงิน ๑๖ ล้านบาท 

  - เงินอุดหนุน ๒๐% เป็นเงิน ๔ ล้านบาท ได้แก่ งบพัฒนาศักยภาพสตรี 
จ านวนเงิน ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท และงบบริหารจ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีได้ด าเนินการคัดเลือก
กรรมการต าแหน่งต่าง ๆ และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีต าบล
เสร็จเรียบร้อย 
 ๒. จัดท าระเบียบข้อบังคับและแนวทางการพิจารณาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกเสนอมาแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก ่
  - ครั้งที่ ๑ จ านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท 
  - ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๕,๑๑๔,๖๐๐ บาท 
  - ครั้งที่ ๓ จ านวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๔,๖๕๖,๑๙๐ บาท 
  รวมทั้งหมด ๖๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๑,๗๙๐ บาท 

 เมื่อคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้วมีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑. การกู้ยืมเงินท าสัญญากับใคร และการเสนอโครงการของกลุ่มสมาชิกเพ่ือขอรับ
อนุมัติเงินเป็นอย่างไร 
  การท าสัญญากู้ยืมเงินผู้กู้ เงินคือผู้ เสนอโครงการจะท าสัญญากับประธาน 
คณะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล โดยสมาชิกในกลุ่มโครงการจะเป็นผู้ค้ าประกันทั้งหมด
เพ่ือเกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม 
 ๒. เหตุใดสมาชิกในกลุ่มโครงการนอกเหนือจากผู้เสนอโครงการจึงไม่เป็นผู้กู้ร่วม 
  เนื่องจากตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดแนวทางไว้โดยให้สมาชิกในกลุ่มโครงการเป็นผู้ค้ าประกัน 
 ๓. การอนุมัติเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ ซึ่งมูลค่าการลงทุนแต่ละโครงการย่อม
แตกต่างกัน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการพิจารณาอนุมัติโครงการอย่างไร 
   ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินโครงการจะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแบบ
เสนอโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการอาจขอรับเงินสนับสนุนไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีวงเงินขอรับ
สนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบลจะเป็น 
ผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานประกอบและพิจารณาเห็นชอบโครงการ และรวบรวม
โครงการต่างๆ เสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
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 ๔. กรณีที่มีการก าหนดให้ช าระเงินกู้ยืมคืนภายใน ๒ ปี ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วระยะเวลา 
ในการรับผลรายได้ในแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีการขยาย
ระยะเวลาการส่งเงินคืนหรือไม่ อย่างไร 
  การก าหนดระยะเวลาการคืนเงินที่ได้กู้ยืมไป และอัตราดอกเบี้ยรวมถึงจ านวนวงเงิน
กู้ยืม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด ซึ่งในทางปฏิบัติการช าระ
เงินคืนกองทุนผู้กู้ยืมสามารถส่งเงินคืนครั้งเดียวเมื่อครบก าหนด ๒ ปี หรือช าระเงินคืนเป็นงวด ๆ 
ภายในก าหนด ๒ ปี 
 ๕. การพิจารณาอนุมัติเงินโครงการของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดชลบุรีได้หลักการพิจารณาการอนุมัติเงินโครงการตามขนาดพ้ืนที่ของในแต่อ าเภอหรือไม่ 
อย่างไร 
  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีจะพิจารณารายละเอียดและ
ความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุนในแต่โครงการเป็นหลัก โดยไม่ได้ใช้หลักขนาดของพ้ืนที่  
แต่ละอ าเภอพิจารณา 
 ๖. ในปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้โอนเงินให้กับ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และกรณีเงินอุดหนุนและ 
งบบริหารที่ไม่ต้องส่งคืนกองทุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมีการบริหารจัดการกรณีดังกล่าว
อย่างไร 
  ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้อนุมัติเงินในแต่ละ
ปีงบประมาณคิดเป็น ๒๐% ของเงินอุดหนุนที่ลดลง และนอกจากนี้ยังมีงบบริหารที่ใช้ในการ
สนับสนุนด้านการประชุม ซึ่งเป็นเงินจากเงินอุดหนุนโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการจัดสรรเงิน
เพ่ิมเติมทุกจังหวัดเป็นจ านวนเงิน ๑,๔๕๐ ล้านบาท 
 ๗. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่การด าเนินงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบลหรือไม่ อย่างไร 
  ในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรียังไม่ได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีระดับต าบล แต่หากคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในต าบลต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น การจัดอบรมการน าสมาชิกของกองทุน
มาเข้าร่วมประชุม รวมกิจกรรมการสร้างความรู้ต่างๆ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ต าบลสามารถน าเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน
ในแต่ละต าบล 
 ๘. การบริหารจัดการดอกเบี้ยที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงินกองทุนเป็นอย่างไร 
  ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืมเงินกองทุนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดสามารถน าไปใช้ในงบบริหารได้ เพ่ือสนับสนุนในด้านสวัสดิการและการประชุมของ
คณะกรรมการ 
 ๙. เมื่อเกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้ที่มีอ านาจฟ้องร้องด าเนินคดีคือ
บุคคลใด 



๑๑๒ 
 

 

 โดยหลักคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดไม่ถือเป็นนิติบุคคล  
การฟ้องร้องด าเนินคดีเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินต้องอาศัยรับมอบอ านาจจากส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการด าเนินคดี 

 เม่ือคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรควรมีการ
พิจารณาในด้านความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และการลงทุนทาง
การเกษตร 
 ๒. รัฐควรสนับสนุนสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓. คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ข้อปฏิบัติ ผลรายได้ และติดตามการประกอบกิจการในแต่ละโครงการ 
 
รูปการศึกษาดูงาน 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงแนวทาง
ในการส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ณ องค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

ประเภทและลักษณะการประกอบกิจการ  
 องค์การสุราฯ เป็นรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของทุกอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ประกอบด้วย ๕ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
 ๑. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๙.๘ ดีกรี ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ท าความสะอาด
เครื่องประดับ เคลือบเม็ดเงิน ฯลฯ 
 ๒. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๖ ดีกรี ใช้ในภาคเภสัชกรรมและอุตสาหกรรม 
 ๓. แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๕ ดีกรี ใช้ในภาคเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาคาร 
เครื่องส าอางท าความสะอาดเครื่องมือ ฯลฯ 
 ๔. แอลกอฮอล์แปลงสภาพ ๙๕ ดีกรี ใช้ในอุตสาหกรรมน้ ายาฆ่าเชื่อ น้ าหอม และ
เครื่องส าอาง ฯลฯ 
 ๕. แอลกอฮอล์หัว-หาง ๙๐ ดีกรี ใช้เป็นตัวท าละลายในอุตสาหกรรมสี ทินเนอร์  
หมึกพิมพ์ ฯลฯ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การสุรา 
 ๑. การบริหารงานอิงระบบราชการ ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 ๒. วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ กากน้ าตาลซึ่ งเป็นสินค้าที่ทางราชการไม่ได้มี 
การควบคุมราคาไว้ เป็นผลท าให้ราคามีความผันผวนกระทบต้นทุนการผลิต 
 ๓. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ 
ประกอบกับปัญหาช่องว่างทางกฎ ระเบียบของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์การสุราโดยตรง ส่งผลให้เอกชนสามารถผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์บางชนิดได้ 
นอกจากนี้ การซื้อขายแอลกอฮอล์จากเอกชนก็มีความคล่องตัวกว่าจะจัดซื้อจากองค์การสุรา เพราะ
ไม่ถูกควบคุมโดยกฎ ระเบียบของกรมสรรพสามิต แต่หากจัดซื้อจากองค์การสุรา ผู้ซื้อจะถูกควบคุม
ตั้งแต่การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตซื้อ (ที่จ ากัดทั้งชนิด จ านวน และระยะเวลา) การท ารายงานการซื้อ 
นอกจากนี้ การใช้สินค้า และการขนสินค้าต้องมีใบอนุญาตก ากับการขนด้วยทุกครั้ง และทุกสิ้นเดือน
ต้องจัดส่งรายงานการซื้อ การใช้สินค้าต่อสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ลูกค้าตั้งอยู่ จากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้
องค์การสุราสูญเสียรายได้ และลูกค้าเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายแอลกอฮอล์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๔. นโยบายภาครัฐยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีด้านแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ๕. มีภาคเอกชนน าเข้าแอลกอฮอล์จากต่างประเทศเข้ามาจ านวนมาก 



๑๑๕ 
 

 

 ๖. การบังคับใช้ของกฎหมายไม่ด าเนินการโดยเคร่งครัด ก่อให้เกิดปัญหาการน าเข้า
แอลกอฮอล์แปลงสภาพโดยการหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงลักลอบจ าหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ภายในประเทศ เป็นต้น 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อซักถาม ดังนี้ 
 ๑. นอกจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาลแล้ว สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด และปาล์มน้ ามัน มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 
 ๒. เมทิลแอลกอฮอล์กับเอทิลแอลกอฮอล์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 ๓. ปัจจุบันปริมาณการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราเพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดหรือไม ่
 ๔. สามารถน าแอลกอฮอล์ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สโซฮอล์ได้หรือไม่ 
 ๕. ต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบกับใช้กากน้ าตาลเป็น
วัตถุดิบมีต้นทุนต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 ๖. องค์การสุราสามารถผลิตสุราได้หรือไม่ และหากผลิตได้ท าไมองค์การสุราจึงไม่ผลิต 
 ๗. ช่องทางในการจัดจ าหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุรามีช่องทางใดบ้าง รวมถึงมี
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
 ๘. ชนิดของแอลกอฮอล์ที่องค์การสุราผลิตมีอะไรบ้าง และใช้ผลิตสินค้าประเภทใด 
 ๙. นอกจากใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบแล้ว องค์การสุราฯ มีโครงการใช้วัตถุดิบอ่ืน 
ในการผลิตแอลกอฮอล์หรือไม่ 

 ผู้แทนขององค์การสุรา  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ๑. ในการผลิตแอลกอฮอล์สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ มาเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตได้ ซึ่งในอดีตองค์การสุราก็เคยน าข้าวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ แต่เนื่องจากมี
ต้นทุนสูงกว่ากากน้ าตาลและมันส าปะหลัง ท าให้ไม่คุ้นทุนจึงเลิกผลิต และหันมาผลิตแอลกอฮอล์  
โดยใช้มันส าปะหลังและกากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากมีความคุ้นทุนและมีคุณภาพสูงกว่าใช้
วัตถุดิบชนิดอื่น 
 ๒. เอทิลแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์มีความแตกต่างกัน โดย เอทิลแอลกอฮอล์
หรือเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด โดยแอลกอฮอล์ชนิดนี้ สามารถดื่มกินได้ นิยมน ามาใช้ท าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
เหล้า ไวน์ เบียร์ และท าเป็นยาส าหรับเช็ดท าความสะอาดแผล รวมถึงใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น 
  ส่วนเมทิแอลกอฮอล์หรือเมทานอล เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตร
เคมี นิยมใช้เป็นตัวท าละลายในอุตสาหกรรมการท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ ามันเคลือบเงา และยา
ลอกสี เป็นต้น โดยแอลกอฮอล์ชนิดนี้ไม่สามารถดื่มกินได้ 
 ๓. องค์การสุรามีศักยภาพในการผลิตแอลกอฮอล์ได้สูงถึง ๖ หมื่น ลิตรต่อวัน แต่ผลิต
จริงเพียงประมาณ ๔-๔.๕ หมื่นลิตรต่อวัน ตามปริมาณความต้องการของลูกค้าเท่านั้น  
 ๔. สามารถน าแอลกอฮอล์ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สโซฮอล์ได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม 
เนื่องจากแอลกอฮอล์มีต้นทุนสูงกว่ากากน้ าตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตแก๊สโซฮอล์  
โดยแอลกอฮอล์มีต้นทุนประมาณ ๓๗-๓๘ บาทต่อลิตร แต่กากน้ าตาลมีต้นทุนประมาณ ๒๔-๒๕ บาท



๑๑๖ 
 

 

ต่อลิตร นอกจากนี้เครื่องจักรขององค์การสุรามีศักยภาพสูงท าให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์มาก จึงเหมาะ
กับการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยามากกว่า 
 ๕. โดยปกติมันส าปะหลัง (มันเส้น) จะมีต้นทุนประมาณ ๖ บาทต่อกิ โลกรัม  
แต่กากน้ าตาลจะมีราคาต่ ากว่าเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความต้องการของตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วย โดยมันเส้น ๒.๕ กิโลกรัม สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ ๑ ลิตร และกากน้ าตาล ๔ กิโลกรัม 
สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ ๑ ลิตร ดังนั้น และเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตแอลกอฮอล์ ๑ ลิตร  
จะพบว่ากากน้ าตาลมีต้นทุนสูงกว่ามันส าปะหลัง 
  อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบจากปริมาณความต้องการของลูกค้าพบว่าส่วนใหญ่
ลูกค้าต้องการแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากน้ าตาลสูงถึงประมาณร้อยละ ๗๐-๘๐ ของแอลกอฮอล์ที่ผลิต
ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันส าปะหลังจะมีกลิ่น ซึ่งไม่เหมาะที่จะน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ดังนั้น การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ าตาลจึงส าคัญมาก โดยต้องรับซื้อ
กากน้ าตาลจากโรงหีบอ้อย ซึ่งต้องด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องซื้อกากน้ าตาลผ่านนายหน้า เนื่องจากโรงหีบอ้อยไม่เป็นคู่ค้ากับองค์การสุราโดยตรง 
เพราะมีขั้นตอนยุ่งยาก ส่งผลให้องค์การสุราต้องซื้อกากน้ าตาลในราคาที่สูงขึ้น ท าให้แข่งขันกับ
เอกชนยาก 
 ๖. องค์การสุราสามารถผลิตสุราได้  แต่เนื่องจากนโยบายเปิดเสรีในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส่งผลให้องค์การสุรา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ควรท าการผลิตและจ าหน่ายสุราแข่งขัน
กับภาคเอกชน ปัจจุบันองค์การสุราจึงไม่ได้ผลิตสุราจ าหน่าย แต่จะเป็นการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
แทน เนื่องจากองค์การสุราจะผูกขาดการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพียงรายเดียวของประเทศ 
  นอกจากนี้ ผู้อ านวยการองค์การสุราได้สรุปถึงสาเหตุที่องค์การสุราไม่ผลิตสุรา
จ าหน่ายเพื่อแข่งขันกับภาคเอกชน ดังนี้ 
  ๑) ไม่มีฐานลูกค้าเนื่องจากออกจากธุรกิจนี้มานาน การจะผลิตสุราและน าเข้าไป
แข่งขันกับภาคเอกชนในตลาดจึงเป็นเรื่องยาก 
  ๒) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถด าเนินการได้ 
  ๓) ความไม่ชัดเจนของนโยบายว่าจะให้องค์การสุราผลิตสุราหรือไม่ 
 ด้วยเหตุผลดั งกล่ าวองค์การสุ ราจึ ง เน้นการผลิตแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ เ พ่ือ ใช้ 
ในอุตสาหกรรมอาหารและยาเป็นหลัก โดยมีโครงการจะผลิตน้ ายาล้างมือ น้ ายาล้างแผลเพ่ือจ าหน่าย 
ในตลาด รวมถึงมีแนวคิดจะผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพ่ือใช้ในห้องแล็ปเพ่ือลดการน าเข้าแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์จากต่างประเทศด้วย 
 ๗. การสั่ งซื้อแอลกอฮอล์จากองค์การสุราลูกค้าต้องได้รับใบอนุญาตจากกรม
สรรพสามิต หรือสรรพสามิตภาคต่าง ๆ ในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ทุกประเภท โดยช่องทางในการ
จ าหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุรามี ๒ ช่องทางหลัก ได้แก่ 
  ๑) สั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแฟกซ์เอกสารใบสั่งซื้อมาที่กองจ าหน่าย
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่วงหน้า ๑ วันท าการ 
  ๒) สั่งซื้อได้ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ขององค์การสุรานั้น 
พบว่า เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เอกชนซึ่งกรมสรรพสามิตอนญาตให้ผลิต
แอลกอฮอล์ได้แต่ต้องน าออกจ าหน่ายในต่างประเทศ ลักลอบจ าหน่ายแอลกอฮอล์ในประเทศ รวมถึง
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มีเอกชนบางรายลักลอบน าเข้าแอลกอฮอล์แปลงสภาพ โดยการหลบเลี่ยงภาษีท าให้จ าหน่าย
แอลกอฮอล์ได้ในราคาถูกกว่าองค์การสุรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากองค์การสุราเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ดังนั้นการด าเนินการทั้งในส่วนของการซื้อ (วัตถุดิบ) และการจ าหน่าย (แอลกอฮอล์) จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ยอดจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ขององค์การสุราลดลงจากเดิมประมาณ ๑๒-๑๔ ล้านลิตรต่อปี เหลือประมาณ ๑๐-๑๑ 
ล้านลิตรต่อปี 
 ๘. แอลกอฮอล์ที่องค์การสุราฯ ผลิต-จ าหน่าย ปัจจุบันมีระดับดีกรี ดังนี้ 
  ๑) แอลกอฮอล์ชนิด ๙๐ ดีกรี สามารถแปลงสภาพได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดและอนุญาต 
  ๒) แอลกอฮอล์ชนิด ๙๕ ดีกรี สามารถแปลงสภาพได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดและอนุญาต 
  ๓) แอลกอฮอล์ชนิด ๙๙.๘ ดีกรี สามารถแปลงสภาพได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิต
ก าหนด และอนุญาต 
 และแอลกอฮอล์ดังกล่าวสามารถใช้ผลิตสินค้าได้ตามต้องการ เช่น 
  ๑) อุตสาหกรรมท าความสะอาด 
  ๒) อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส 
  ๓) อุตสาหกรรมการตัวท าละลาย และระเหยเร็ว 
  ๔) อุตสาหกรรมเครื่องเวชภัณฑ์ 
  ๕) อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
  ๖) อุตสาหกรรมสี 
  ๗) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง 
 ๙. องค์การสุราฯ มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์แห่งใหม่ที่อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรอที่จะน าเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวสามารถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด เช่น กากน้ าตาล มันส าปะหลัง และธัญพืชอื่น ๆ ได้ 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าชี้แจงแล้ว มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. กรมสรรพสามิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์การสุราโดยตรง 
ควรพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบ โดยเฉพาะระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การสุรามีความคล่องตัวมากข้ึน 
 ๒. ควรมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือป้องกันกรณี
เอกชนน าเข้าแอลกอฮอล์โดยการหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงกรณีการลักลอบผลิตและจ าหน่วยแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ภายในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายระบุให้องค์การสุราเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถผลิตและ  
จ าหน่วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในประเทศได้ 
 ๓. นโยบายของภาครัฐควรมีความชัดเจนว่าจะให้เอกชนผลิตและจ าหน่วยแอลกอฮอล์
ชนิดใดได้บ้าง และควรมีความชัดเจนว่าจะให้องค์การสุราผลิตสุราหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนเพ่ือจ าหน่าย  
ในตลาดแข่งขันกับภาคเอกชนได้หรือไม่ 
 ๔. องค์การสุราควรพิจารณาน าผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
แอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มากขึ้น ผ่านการวิจัยหรือน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
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 ๕. องค์การสุราควรพิจารณาหรือผลิตสินค้าในหลากหลายประเภทเพ่ือจ าหน่ายในตลาด 
เช่น ผลิตสุรา น้ ายาล้างแผล น้ ายาล้างมือ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้องค์การสุรามีผลประกอบการที่ดีข้ึน 
 
รูปศึกษาดูงาน 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  
สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง 

พันธกิจ 
 ๑. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๒. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 ๓. ฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ๔. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขององค์กรและสถาบันต่างๆ  

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก ที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีจุดมุ่งหมาย
สูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการเดินทางไปสู่ 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 
 - การตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 - ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
 - การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร 
 - ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช้ทรัพยากรของระบบบริหารสุขภาพระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ 
 การด าเนินการที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมก ากับ  
โดยผ่านคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความ
คล่องตัวในการบริหารกิจการประจ าวันในทุกด้าน บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ได้ด้วยผลงาน 
และได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหาก าไรเป็นหลัก ประชาชนผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสยัง
ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี)  
 ในระยะที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ด าเนินการมีผลงาน
ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นที่พอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ และโรงพยาบาลเองก็
พยายามที่จะพัฒนาในด้านอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่อง ใช้ในทางการแพทย์ให้ทันสมัย  
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ ให้ทุนการศึกษา
แพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาล 
พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care Unit) เพ่ิมขึ้น 
ในเขตชุมชนใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บริหารโดย “คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว” ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) ประธานกรรมการ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมิใช่ข้าราชการ 
 ๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๓ คน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 ๓) กรรมการผู้แทนชุมชน จ านวน ๓ คน สรรหาจากคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนนั้น  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ซึ่งเสนอโดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในท้องถิ่นในเขต
อ าเภอบ้านแพ้ว 
 ๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็น
ที่ประจักษ์ทางด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอ่ืน ๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ มีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน 
 ๕) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ตาม ๑) และกรรมการตาม ๓) และ ๔) รวมทั้งคุณสมบัติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่
คณะกรรมการสรรหาได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้วก าหนด ก่อนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหามีจ านวนไม่เกิน ๑๑ คนเพ่ือท าหน้าที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็นจ านวน ๒ เท่า ของกรรมการ แต่ละประเภทที่
จะมีได้ เพ่ือเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่ เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจจะได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน 

โรงพยาบาลได้จัดการบริการ แบ่งออกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ฝ่ายอายุกรรม 
 มีอายุรแพทย์ จ านวน ๖ ท่าน โดยมีผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ๑ ท่าน  
และผู้เชี่ยวชาญโรคไต ๒ ท่าน เป็นแผนกที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการมากที่สุด โรคที่พบบ่อยและมีผู้ป่วยมา
รักษามาก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น 
๒. ฝ่ายศัลยกรรมทั่วไป 
 ในเวลามีศัลยแพทย์ จ านวน ๒ ท่าน นอกเวลามีศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ และ
โรงพยาบาลข้างเคียงมาเป็นแพทย์เวร Part Time โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคศัลยกรรมช่องท้อง ผู้ป่วย
จากอุบัติเหตุทั่วไป 
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๓. ฝ่ายศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
 มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จ านวน ๒ ท่าน เริ่มพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและ
การผ่าตัดต่างๆ ปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูกและข้อ ทั้งการรักษาการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเท้า เปลี่ยนข้อสะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
๔. ฝ่ายสูติ – นรีเวชกรรม 
 มีสูติแพทย์ จ านวน ๔ ท่าน มีผู้ป่วยมาฝากครรภ์ทุกวัน ซึ่งต้องดูแลโดยสูติแพทย์ตาม
แนวทางการรักษาพยาบาลของฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม เปิดให้บริการเป็นพิเศษในวันอาทิตย์ ส าหรับ
ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ให้บริการท าคลอดโดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค ส าหรับผู้ป่วย
ทุกราย โดยไม่ต้องเสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่าคลอดพิเศษ ในโรงพยาบาลแห่งนี้ 
๕. ฝ่ายกุมารเวชกรรม 
  มีกุมารแพทย์ จ านวน ๕ ท่าน จ านวนผู้ป่วยนอกมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ เนื่องจาก
ต้องดูแลด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็กในอ าเภอบ้านแพ้วมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
๖. ฝ่ายจักษ ุ
 มีจักษุแพทย์ จ านวน ๙ ท่าน ทีมงาน และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างครบวงจร และให้บริการหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ส าหรับชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่แจ้งขอการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือ 
๗. ฝ่ายทันตกรม 
 มีทันตแพทย์ จ านวน ๘ ท่าน นอกจากนี้ยังมีทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมเป็นทีม
ให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๘.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. มีหน่วยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการทันตกรรมในโรงเรียน เพ่ือดูแล
สุขภาพด้านทันตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
๘. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 ให้การดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยซึ่งน่าสนใจ คือ หน่วยสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ทีม โดยแต่ละ
ทีมจะมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อยู่ใน
โรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแลทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ Home Base  
ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาล 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 ด้านการให้บริการ 
 ๑. จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี
  สาเหตุ 
  โรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น และสามารถให้บริการได้ครบวงจร 
  ปัญหาอุปสรรค   
  - ผู้ขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงและมีภาวะเจ็บป่วย 
  - ภาระในการดูแลผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 
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  แนวทางแก้ไข  
  - สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกับสถานพยาบาลใกล้บ้าน 
  - เน้นการดูแลแบบองค์รวม และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 
 ๒. จ านวนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  สาเหตุ 
  - มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง 
และโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 
  - ผู้ป่วยรับรู้สิทธิและเข้าถึงการบริการมากขึ้น 
  ปัญหาอุปสรรค 
  - จ านวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น มีผลต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจในการรับบริการ 
  - ภาระงานเพิม่มากข้ึนในขณะที่จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
  แนวทางแก้ไข 
  - น าเทคโนโลยีมาช่วยในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย 
  - เน้นงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  - มีหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในชุมชน 
 ด้านการเงิน 
 ๑. รายได้รวมแต่ละปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ใกล้เคียง
กับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
  สาเหตุ 
  การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางและส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
  ปัญหาอุปสรรค 
  มีปัญหาต่อสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล 
  แนวทางแก้ไข 
  ติดตามและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยังคงรักษามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 ๒. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สูงเกินกว่า
ร้อยละ ๔๐ 
  สาเหตุ 
  นโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท/วัน และเงินเดือนเจ้าหน้าที่
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ปัญหาอุปสรรค 
  งบประมาณที่ใช้ในการเพ่ิมค่าแรงและเงินเดือนเป็นภาระโดยตรงของโรงพยาบาล 
ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
  แนวทางแก้ไข 
  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และลดภาระงาน เช่น 
ระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ, ระบบเอกซเรย์ดิจิตอล 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๑. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็น
องค์การมหาชน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของความร่วมมือของคนในชุมชน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
โรงพยาบาลอ่ืน และประชาชนทั่วไปได้ทราบด้วย 
 ๒. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ควรให้ทุนการศึกษากับนักเรียนแพทย์และ
พยาบาลที่ต้องการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะบุคคลในพื้นที่เท่านั้น 
 ๓. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลเป็นของ
ตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารจอดรถส าหรับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 

รูปการศึกษาดูงาน 

 
  



๑๒๕ 
 

 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
จังหวัดปทุมธาน ี
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  
สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การด าเนินงานและ 
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๖ โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ดูงานได้ ดังนี้ 

 ผู้บริหารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้บรรยายสรุป
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานฯ ดังนี้ 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ 
ในการสร้างเสริมการวิจัยและการพัฒนาให้เกิดการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 กลุ่มโปรแกรมวิจัยมุ่งเป้าของส านักงานฯ แบ่งออกเป็นงานวิจัยมุ่งเป้าคลัสเตอร์ ในด้าน 
เกษตรและอาหาร (ข้าว ยาง มันส าปะหลัง เมล็ดพันธุ์) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและ
การแพทย์ ด้านทรัพยากรและชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  
 ศักยภาพของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 การด าเนินงานของส านักงานฯ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ และ
พบว่ามูลค่าการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคเกษตรให้ความส าคัญและมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ โดยโครงการที่รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากส านักงานฯ ในปี ๒๕๕๕ มีจ านวน ๑๑๒ แห่ง และมีหน่วยงานที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๑๒๓ แห่ง 
 ส านักงานฯ เป็นแหล่งรวมบุคลากรในด้านการวิจัยของภาครัฐ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์
เป็นแหล่งรวมนักวิจัยชั้นน าของรัฐ และเป็นแหล่งบ่มเพาะ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ส านักงานฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบตาม
มาตรฐานสากล ในการพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยระหว่างหน่วยงาน การวิจัยและการพัฒนาของ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ของประเทศ 

 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังการบรรยาย ได้มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานฯ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สู่งานภาค
เกษตรและอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ ปัจจุบันสินค้า
เกษตรหลายอย่างที่ยังไม่ได้น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ที่มีปัญหาในด้านราคาและมีเกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลืออยู่ จึงเห็นว่า หากพัฒนา
ให้ยางพาราไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมให้มากขึ้นจะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับยางพาราได้เป็น
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อย่างดี รวมถึงสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ เช่น ปาล์มน้ ามันที่สามารถส่งเสริมให้กับภาคอุตสาหกรรม  
ภาคพลังงานหรือน าไปพัฒนาให้เป็นน้ ามันไบโอดีเซลได ้
 ๒. ปัจจุบันมีหน่วยงานจากต่างประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับขยะได้ แต่ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ส านักงานฯ จึงควรมี
บทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เอกชนที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย 
 ๓. การด า เนิ นงานของส านั กงานฯ  สามารถส่ ง เสริ ม การด า เนินธุ รกิ จของ
ภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี แต่เอกชนผู้ประกอบการต่าง ๆ ยังไม่ทราบถึงผลงานวิจัยหรือ
ศักยภาพของส านักงานฯ จึงขอให้ส านักงานฯ ประชาสัมพันธ์ถึงการด าเนินการและศักยภาพของ
หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 
 ๔. ปัจจุบันส านักงานฯ มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบประจ าอยู่จังหวัดต่าง ๆ แต่
ประชาชนไม่ทราบว่าการด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างไร จึงขอให้ส านักงานฯ แจ้งผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 
 ผู้บริหารของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ชี้แจงดังนี้ 
 ๑. ส านักงานฯ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ยางพาราและปาล์มน้ ามัน แต่ เห็นว่าการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์นั้น เป็นการลงทุนให้
นักวิทยาศาสตร์ท าการวิจัย และต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัย ไม่สามารถให้เกิดผลในทันทีได้ ส าหรับ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั้น เห็นว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าลงทุน เนื่องจากงานวิจัยของ
ส านักงานฯ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่สามารถผลิตในจ านวนมาก ๆ ได้ ส าหรับการพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ ามัน นั้น ได้มีเกษตรกรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาที่
ส านักงานฯ เพ่ือขอให้พัฒนาเครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน และปัจจุบันส านักงานฯ  
ได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ ามันดังกล่าวเป็นผลส าเร็จแล้ว โดยสามารถผลิตน้ ามันไบโอดีเซลได้ปริมาณที่
มากกว่าเครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซลทั่วไป  
 ๒. ส านักงานฯ ได้ท าการวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับขยะมาอย่างต่อเนื่อง  
หากมีเอกชนสนใจสามารถประสานงานให้ส านักงานฯ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ โดย
ส านักงานฯ ยินดีที่จะให้ค าปรึกษา และร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว 
 ๓. การด าเนินงานของส านักงานฯ เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในด้าน
วิทยาศาสตร์จึงเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มีความถนัดในการประชาสัมพันธ์ ส าหรับการ
ท างานในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามแผนงานของส านักงานฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปหา
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 คณะกรรมาธิการเมื่อได้รับฟังการชี้แจงดังกล่าว ได้มีข้อสรุปว่า การด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต คณะกรรมาธิการจึงเห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานในลักษณะดังกล่ าวของ
ส านักงานฯ และเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงผลงานวิจัย ผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ได้อย่าง
ชัดเจน จึงขอให้ส านักงานฯ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ  
โดยคณะกรรมาธิการจะได้ติดตามการด าเนินงานของส านักงานฯ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม  
และสนับสนุนการท างานของส านักงานฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รูปการศึกษาดูงาน 
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สรุปผล 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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๒.  สรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และ

สาธารณรัฐอิตาล ี
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๒๗ 
มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐ อิตาลี 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของ Alta Velocidad 
Expanola (AVE) in Madrid (Madrid Station) ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง โดยคณะกรรมาธิการจะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอแนะ และปรับปรุงให้แก่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

๒. เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของบริษัท 
MECASOLAR ณ เมือง Ecija ราชอาณาจักรสเปน ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการจะได้น ามาวิเคราะห์ เสนอแนะ และปรับปรุงให้แก่
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

๓. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักร
สเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐอิตาลี 

๔. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของแต่ละประเทศด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การค้า และสังคม เป็นต้น 

๑.  สรุปผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของ Alta Velocidad 
Expanola (AVE) in Madrid (Madrid Station) ราชอาณาจักรสเปน 
 ผู้บรรยาย 
 - Mr. RAMIRO  VALDES ALVAREZ PACENCIA Electronic Engine Master in Business 
    Administration Technical & Special 
    Projects Expert 

 สถานีรถไฟ Atocha (Madrid) มีท าเลที่ตั้งอยู่กลางเมืองมาดริด โดยการก่อสร้างสถานี
รถไฟ Madrid Atocha ค านึงถึงพ้ืนที่ท าเลอยู่กลางเมืองเพ่ือให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางมายังสถานี สถานีรถไฟ Atocha (Madrid) ได้มีการวางระบบการจัดการ
ด้านการจราจรในบริเวณสถานี ท าให้การจราจรภายในสถานีมีความคล่องตัวและลดปัญหาความ
แออัดของรถยนต์ที่เข้ามายังสถานี รวมทั้งสถานีรถไฟยังจัดให้มีสถานที่จอดรถ ซึ่งสามารถรองรับ
รถยนต์ได้ถึง ๔,๐๐๐ คัน 
 สถานีรถไฟ Madrid Atocha มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานี โดยให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
ผู้โดยสารได้เดินชมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานี และมีการขยายพื้นท่ีสถานีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพ่ือรองรับจ านวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่มากขึ้น นอกจากนี้สถานีรถไฟ Atocha (Madrid) ยังมี
การจัดเตรียมห้องรับรองส าหรับผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง (AVE) ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง ซึ่งภายใน
ห้องรับรองมีบริการเครื่องดื่มไว้ส าหรับผู้โดยสารในระหว่างรอขบวนรถไฟ แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะมี
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การเตรียมการเดินทางในการมาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงตามก าหนดเวลา ซึ่งก าหนดเวลาการเดิน
รถไฟความเร็วสูงมีความเที่ยงตรง ท าให้ผู้โดยสารสามารถบริหารเวลาการเดินทางมาสถานีได้ การใช้
บริการห้องรับรองที่เตรียมไว้จึงมีผู้มาใช้บริการไม่มากนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงสร้างการด าเนินงานของรถไฟความเร็วสูง (AVE) สามารถแบ่งการบริหารจัดการ  
ได้เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกภายใต้การก ากับดูแลของการรถไฟแห่งราชอาณาจักรสเปน โดยภาครัฐจะให้
การสนับสนุนในด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน ส่วนที่สอง ภาคเอกชนจะเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการ
ด้านการก่อสร้างสถานีและระบบราง โดยมีการจัดเก็บค่าบริการในการใช้สถานีรางรถไฟของการรถไฟ
แห่งราชอาณาจักรสเปน ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของการรถไฟแห่งราชอาณาจักรสเปน ซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่สามารถระบุได้แน่นอน 
เนื่องจากรายได้จากการจัดเก็บต้องมีการเฉลี่ยกับการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟที่มีความเร็วปกติด้วย 
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 ลักษณะท่ัวไปของขบวนรถไฟ 
 ขบวนรถไฟที่เปิดให้บริการมี ๒ ประเภท คือ ขบวนรถไฟที่มีความเร็วปกติ มีระยะทาง
ทั้งหมด ๑,๕๐๐ กิโลเมตร ซึ่งรถไฟที่มีความเร็วปกติหรือรถไฟสายสั้นเซกาเนี่ย ท าหน้าที่คล้ายกับ
รถไฟใต้ดินมีการหยุดขบวนรถทุก ๆ ๑๕-๒๕ กิโลเมตร และรถไฟความเร็วสูง (AVE) มีระยะทาง 
๓,๐๐๐ กิโลเมตร การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๙๒ โดยมี
เส้นทางจากกรุงมาดริดไปยังเมืองเซวิลญ่า ต่อมาได้มีการพัฒนาเส้นทางไปยังเมืองใกล้เคียงอ่ืน ๆ  
ซึ่งเหตุผลที่มีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง (AVE) เพ่ือย่นระยะเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารที่
อาศัยในเขตเมืองใหญ่ในการเดินทางไปยังเมืองอ่ืน ๆ ที่มีระยะทางไกล และเพ่ือให้การเดินทางของผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตห่างไกลสามารถเดินทางเข้ามาท างานในเมืองหลวงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่ง
รถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้ระยะเวลาเดินทางสูงสุดไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ส าหรับระยะทางที่อยู่ห่างไกล 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ในช่วงที่ ๒ ให้ผู้โดยสารที่อยู่ในเขตปริมณฑลของเมือง
หลวงสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงมายังกรุงมาดริดในระยะเวลาไม่เกิน ๕๐ นาที ซึ่งใช้
ความเร็วสูงสุด ๒๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 ทั้งนี้ในอดีตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟกรุงมาดริดไปยังไปสถานีโกโดบา เคย
ท าสถิติใช้ความเร็วสูงสุด ๒๕๐-๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในปัจจุบันความเร็วสูงสุดของรถไฟ
ความเร็วสูงในทวีปยุโรปมีความเร็วประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหากเปรียบเทียบรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศฝรั่งเศส รถไฟความเร็วสูงของประเทศสเปน ก็จัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเร็วสูงเช่นกัน ในด้านการใช้บริการรถไฟความเร็วสูง (AVE) จะมีลักษณะคล้ายกับการ
โดยสารเครื่องบิน มีการก าหนดให้ออกตั๋วล่วงหน้า ๔๐ นาที ตลอดจนมีจุดตรวจโลหะ วัตถุต้องห้าม
ต่าง ๆ ก่อนขึ้นไปบนรถไฟความเร็วสูง (AVE) ซึ่งรถไฟความเร็วสูงแบ่งชั้นผู้โดยสารออกเป็น ๓ ระดับ 
ได้แก่ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง ส าหรับข้อดีของการใช้บริการรถไฟความเร็วสูง คือ มีความ
สะดวกสบายในการเดินทางและการเดินรถมีความตรงต่อเวลาร้อยละ ๙๙.๗ ทั้งนี้หากผู้โดยสาร 
ไม่สามารถมาขึ้นรถไฟได้ทันเวลา สามารถด าเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้ 
 
 
 
 
 
  



๑๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะเดินทางได้รับฟังค าบรรยาย แล้วมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมาธิการเห็นว่ารูปแบบของการบริการรถไฟฟ้าความเร็วสู งของ
ราชอาณาจักรสเปน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีการวางระบบการจราจรบริเวณรอบสถานี
รถไฟเป็นอย่างดี ท าให้ไม่มีความแออัดทางจราจร  
 ๒.  คณะกรรมาธิการเห็นว่าควรน าระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาใช้ในราชอาณาจักรไทย 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะให้ประชาชนในราชอาณาจักรไทยได้ อีกทั้งยังเป็น  
การลดการแออัดของประชาชนในเมืองหลวง ซึ่งประชาชนไม่จ าเป็นต้องหาที่พักอาศัยในเขตดังกล่าว  
แต่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงในการเข้ามาท างานในเมืองได้ 
 ๓.  หากมีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะท าให้ลดความยุ่งยากในการเดินทางไปสถานีต่าง ๆ 
ในประเทศได้ เนื่องจากขั้นตอนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะมีความยุ่งยากน้อยกว่าการโดยสาร
เครื่องบิน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถ
เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สะดวกมากข้ึน 
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๒. สรุปผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของ 
 บริษัท MECASOLAR ณ เมือง Ecija ราชอาณาจักรสเปน 
 ผู้บรรยาย 

Ms. Mar Sahagun  Arguello     Sales Engineer 

 บริษัท Mecasolar ถือเป็นบริษัทชั้นน าในทวีปยุโรป ในด้านการออกแบบการผลิต 
และจ าหน่ายเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดคือ ระบบการติดตามแสงอาทิตย์ของ
แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างถาวรและสกรูรากฐานโดยระบบติดตามแสงอาทิตย์เป็น
รูปแบบแนวนอนแบบแกนเดียว ซึ่งจะช่วยให้การรับแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้บริษัท 
Mecasolar มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ ๒ เมกะวัตต์  
ในพ้ืนที่เมือง Ecija ราชอาณาจักรสเปน และมีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน ๒๑ ประเทศทั่วโลกประมาณ ๔๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งในปัจจุบันราชอาณาจักรสเปนสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะท่ัวไปของเทคโนโลยีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ 
 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบแกนเดียวและระบบ ๒ แกน 
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ระบบแกนเดียวเหมาะส าหรับการใช้งานในประเทศไทย ซึ่งสามารถเพ่ิม
ผลผลิตของพลังงานได้ประมาณ ๒๐% ส่วนแผงรับแสงอาทิตย์ระบบ ๒ แกน จะมีการปรับขนาด
องศาเพ่ือรับแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การปรับขนาดองศาจะปรับตามวัน เดือน 
ปี ที่แตกต่างกันไป ในฤดูร้อนอาจเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าฤดูหนาว และฤดูร้อนอาจท า
ให้ต้องเสียพลังงานไปถึง ๑๕-๒๕% เพราะฤดูหนาวอาจรับแสงอาทิตย์ได้ดีกว่า เนื่องจากความเข้ม
ของแสงอาทิตย์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและรักษาแผงรับแสงอาทิตย์ บริษัทได้มีการวางระบบเทคโนโลยีในการป้องกันด้วย เช่น 
อุปกรณ์ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า และระบบการปรับทิศทางของแผงเพ่ือป้องกันปัญหาสภาพ



๑๓๕ 
 

 

อากาศแปรปรวน โดยเฉพาะกรณีการเกิดมรสุมทางอากาศ แผงรับแสงอาทิตย์จะมีการเคลื่อนที่ 
เพ่ือลดแรงต้านทานลมพายุที่มีความเร็วลมไม่เกิน ๑๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ใน ๑ โซน ประกอบด้วย ๙ แผง โดยมีตู้ควบคุม (Control 
Box) ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการปรับขนาดองศาของแผงรับ และตู้ควบคุมจะท าหน้าที่จ่ายพลังงาน
ไปยังตู้กักเก็บพลังงาน และส่งไปยังหม้อแปลงในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
ทั้งนี้ การควบคุมระบบดังกล่าวด าเนินการผ่านห้องควบคุมซึ่งภายในห้องจะมีระบบคอมพิวเตอร์
ประมวลผลพลังงานสะสมที่ได้รับในแต่ละแผง โดยในส่วนของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ๒ 
แกน จะมีกราฟแสดงผลพลังงานสะสมคงที่สม่ าเสมอ แต่หากเป็นแผงรับระบบแกนเดียวกราฟ
แสดงผลที่จะมีลักษณะเป็นกราฟ Parabola โดยระบบดังกล่าวจะประมวลผล และส่งข้อมูลไปยังศูนย์
ควบคุมดูแลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของราชอาณาจักรสเปน ทั้งนี้ในด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทจะมีการตรวจสอบและตั้งค่าแผงรับ
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ให้มีความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพในการท างานตลอดเวลา โดยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละ
แผงจะมีอายุการใช้งานประมาณ ๒๐-๒๕ ปี 
 นอกจากนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท Megasolar เป็น
บริษัทที่จ าหน่ายแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเอกชนรายย่อยหรือแก่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ๒ แกน จะมีขนาดเดียวเท่านั้นคือขนาด ๕๒ 
ตารางเมตร แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการจ าหน่ายในประเทศไทยจะเป็นแผงรับแบบแนวนอน
ระบบแกนเดียว การลงทุนจะมีค่า IRR เพ่ิมขึ้น ๒๐-๒๗% และการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ เมกะวัตต์ 
จะต้องใช้ระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ บริษัท Megasolar ยังเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปเข้ามาลงทุนกับบริษัทได้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะเดินทางได้รับฟังค าบรรยายแล้วมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  คณะเดินทางเห็นว่าภายในการรับแสงอาทิตย์ของแผงรับพลังงานคือเป็นเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสามารถเคลื่อนแผงรับตาม
แสงอาทิตย์  แต่ทั้ งนี้ด้วยมีการประยุกต์ตัวแผงรับพลังงานให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของ
ราชอาณาจักรไทยที่มีความแตกต่างกัน 
  ๒.  ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท Megasolar กับนักลงทุนใน
ราชอาณาจักรไทยในการวางระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกัน เพ่ือน าเอาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ได้ ซึ่งจะท าให้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในราชอาณาจักรไทยมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการน าเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ถึง 
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๕  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ดูงานดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการรถไฟฟ้าความเร็วสูง (Central Japan Railway 
Company) ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นผลที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานคณะกรรมาธิการจะได้น ามาวิเคราะห์ เสนอแนะ และปรับปรุงให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ๒. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น 
 ๓. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การค้า และสังคม เป็นต้น 
 
สรุปผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานรถไฟความเร็วสูง (Central Japan Railway 
Company) ณ JR Museum 
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ Central Japan Railway Company ได้บรรยาย
ดังนี้ 
 ชินคันเซ็นเป็นเครือข่ายของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่ม
บริษัทรถไฟประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ได้เปิดใช้โทไกโด ชินคันเซ็น ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ รถไฟประเภทนี้
สามารถวิ่งด้วยความเร็ว ๒๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นเครือข่ายของระบบรถไฟก็ได้ขยาย
ออกไปจนครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญต่าง ๆ ของประเทศตามเมืองใหญ่ ๆ ความยาวเส้นทางรวม ๒,๔๕๙ 
กิโลเมตร โดยสามารถวิ่งด้วยความเร็ว ๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้จะเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่น 
ก็สามารถวิ่งได้ตามปกติ ในรางปกติรถไฟสามารถเร่งความเร็วได้ถึง ๔๔๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่
สามารถเร่งความเร็วได้ถึง ๕๘๑ กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสถิติโลก เมื่อวิ่งด้วยรางรถไฟ
แม่เหล็ก ชินคันเซ็น หมายถึง ทางรถไฟสายใหม่หรือระบบรางรถไฟเมื่อเปรียบเทียบกับทางรถไฟสาย
เก่า ชินคันเซ็นจะมีความแตกต่างตรงที่รางรถไฟจะมีความกว้างเป็นระบบมาตรฐานและมีการขุด
อุโมงค์เข้าไปหรือสร้างสะพานข้ามเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง ท าให้เส้นทางรถไฟของชินคันเซ็นจะมีความคด
เคี้ยวน้อยกว่า ช่วยร่นระยะทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว รางรถไฟชินคันเซ็นเป็นราง
ที่มีความกว้างเป็นระบบมาตรฐาน 
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ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีเส้นทางชินคันเซ็นสายหลัก ดังนี้ 
๑. Tokaido Shinkansen  เส้นทางจากโตเกียวสู่โอซาก้า ระยะทาง ๕๑๕ กิโลเมตร 

เปิดใช้งานในปี ๑๙๖๔  เป็นสายแรกและสายยอดนิยมท่ีมีคนขึ้นเยอะที่สุดคือ ๑๕๑ ล้านคนต่อปี 
๒. Sanyo Shinkansen  เส้นทางจากโอซาก้าต่อจาก Tokaido ไปตอนใต้ของ

ประเทศ ระยะทาง ๕๕๓ km เปิดใช้งานครบในปี ๑๙๗๕ 
๓. Nagano Shinkansen  วิ่งจากใกล้ๆ โตเกียวไปยังเมืองนากาโน่  ระยะทาง ๑๑๗ 

กิโลเมตร เปิดใช้งานในปี ๑๙๙๗ สายนี้ก าลังต่อขยายไปทางตะวันตก 
๔. Joetsu Shinkansen  เชื่อมกับเส้นทาง Nagano ไปจบที่เมือง Niigata ระยะทาง 

๒๖๙ กิโลเมตร  เปิดใช้งานปี ๑๙๘๒ 
๕. Tohoku Shinkansen  เป็นเส้นที่วิ่งจากโตเกียวขึ้นทางเหนือไปที่อาโอโมริ 

ระยะทาง ๖๗๔ กิโลเมตร (ยาวที่สุด) เปิดใช้งานครั้งแรกปี ๑๙๘๒ และก่อสร้างต่อเรื่อยมาจนเสร็จ 
ในปี ๒๐๑๐ 

๖. Kyushu Shinkansen  เป็นสายที่ต่อจาก Sanyo อีกทีไปยังเกาะคิวชูด้านใต้สุด
ของ ๔ เกาะหลัก ระยะทาง ๒๕๖ km ก่อสร้างเสร็จเมือปี ๒๐๑๑ ที่ผ่านมา 
 ระบบรางส่วนใหญ่เป็นแบบรางแคบ ๑.๐๖๗ เมตร ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างเมือง
หรือในเมือง ส่วนระบบรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร มีใช้ในรถไฟความเร็วสูงท าให้ได้ Top speed  
ที่มากขึ้น รางชินคันเซ็นทั้งหมดเป็นรางยกระดับหรือกั้น ไม่มีถนนตัดผ่าน ท าความเร็วได้ ๑๖๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ชินคันเซ็นรุ่นแรก (๐ Series) สามารถวิ่งได้ถึง ๒๑๐ กิโลเมตร และได้มีการพัฒนาเป็น
รุ่นต่าง ๆดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๐ 
 

 

N๗๐๐ Series Shinkansen 
 เริ่มสร้างในปี คศ. ๒๐๐๕ และใช้งานในปี ๒๐๐๗ บนเส้นทาง Tokaido, Sanyo และ 
Kyushu ผลิตโดย Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo 
สามารถท าความเร็วสูงสุดบนรางสาย Sanyo ที่ความเร็ว ๓๐๐ km/h และ ๒๖๐-๒๗๐ km/h บน
เส้นทางอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
E๕ Series Shinkansen 
 เป็นใหม่ล่าสุด เริ่มสร้างในปี ๒๐๐๙ และวิ่งในเดือนมีนาคมปี ๒๐๑๑ ผลิตโดย Hitachi 
และ Kawasaki  รุ่นนี้สามารถ Design มาให้ท า Top speed บนรางจริงได้ถึง ๓๒๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง (ปัจจุบันยังวิ่งสูงสุดได้ ๓๐๐ กิโลเมตร) วิ่งบนสาย Tohoku  ที่นั่งจะมี ๓ ระดับ แบ่งเป็น 
Ordinary seat, Green seat และ Gran seat  ซึ่งปกติชินคันเซ็นจะไม่มี Gran seat (เป็นที่นั่งที่หรู
ที่สุด) ทั้งขบวนมีแค่ ๑๘ ที่นั่งเท่านั้น (ส่วน Green คือหรูธรรมดา เก้าอ้ีใหญ่กว่าปกติ) 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างโปสเตอร์ E๕ Series Shinkansen ชื่อเต็มคือ HAYABUSA 
 รถไฟชินคันเซ็นให้พลังงานไฟฟ้าจากสายไฟเหนือรถที่มีตลอดความยาวราง โดยใช้ไฟ
กระแสสลับ ๒๕,๐๐๐ Volt ๕๐ Hz ซึ่งรถแบบรางแคบทั่วไปจะใช้ไฟประมาณ ๑,๕๐๐ Volt DC -
๒๐,๐๐๐ Volt AC ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภท รางที่ใช้คือรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร ความเร็ว ณ 
ปัจจุบันมากกว่า ๒๕๐ km/h แต่ถ้าวัดความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มจากโตเกียวไปโอซาก้า  แวะหยุดสาม
สถานีอยู่ที่ประมาณ ๑๖๐ km/h ถ้าหยุดเฉพาะต้นทางและปลายทางบนสาย Sanyo สามารถท า
ความเร็วเฉลี่ยได้ถึง ๒๕๐ km/h 
 นอกจากเรื่องความเร็วแล้ว ชินคันเซ็นยังยอดเยี่ยมในด้านความปลอดภัยและความตรง
ต่อเวลา ซึ่งนับแต่มีชินคันเซ็นมา ผู้โดยสารรวม ๗,๐๐๐ ล้านคน ยังไม่เคยเกิดเหตุรถไฟชนกันเลย 
และยอดผู้เสียชีวิตจากการชนกันหรือตกรางเป็น ๐  อุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดของชินคันเซ็นคือการตก
รางเนื่องจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๐๐๔ ท าให้ ๘ ตู้ขบวนจาก ๑๐ หลุดออกจากรางแต่
ไม่มีผู้ เสียชีวิต ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาความปลอดภัยมากขึ้นโดยมีระบบตรวจจับ
แผ่นดินไหวที่รุนแรงและหยุดรถโดยอัตโนมัติ 



๑๔๑ 
 

 

 ส าหรับความตรงต่อเวลา ก็มีสถิติที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูลการวิ่งของชินคันเซ็น 
๑๖๐,๐๐๐ เที่ยว เก็บข้อมูลในปี ๒๐๐๓ พบว่าโดยเฉลี่ยชินคันเซ็นจะมีความคลาดเคลื่อนจาก
ตารางเวลาไม่เกิน ๖ วินาที  สถิตินี้รวมข้อมูลการล่าช้าจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่าง ๆ ไว้ ซึ่งข้อมูลที่
เก็บในปี ๒๐๐๓ นี้ก็พัฒนาจากการเก็บข้อมูลในปี ๑๙๙๗ ที่มีความล่าช้าเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๘ วินาที 
 การที่ โ คร งการชินคัน เซ็นปรากฏออกมาเป็ นรู ปร่ า ง ได้ เ กิดจากนาย  Hideo 
Shima วิศวกรใหญ่ และนาย Shinji Sogo ประธานคนแรกของ JNR ในช่วงแรกของการเสนอ
โครงการรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็นนั้นมีเสียงต่อต้านพอสมควรถึงเรื่องอนาคตของการขนส่งว่า
จะเข้าสู่ยุคขนส่งทางอากาศและรถไฟจะตกยุคไป  แต่นาย Shinji Sogo ได้ยืนกรานในแนวคิดรถไฟ
ความเร็วสูงนั้นและสามารถผลักดันจนเป็นที่ส าเร็จ ซึ่งท าให้ญี่ปุ่นนับเป็นชาติแรกที่มีการสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงแบบใหม่นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ Series Shinkansen ชินคันเซ็นรุ่นแรกสุด 
 
 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติโครงการในปี ๑๙๕๘ ส าหรับการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง 
ในสาย Tokaido Shinkansen ที่เชื่อมระหว่างโตเกียวและโอซาก้า ระยะทาง ๕๑๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็น
คนละเส้นกับ Tokaido Main Line เดิม แต่จะขนานกันไป โดยเป็นการวางระบบรางใหม่ทั้งระบบ
เป็นรางคู่ขนาดมาตรฐานหรือ ๑.๔๓๕ เมตร พร้อมทั้งยกระดับเส้นทางใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๒ 
 

 

เส้นทาง Tokaido Shinkansen เป็นเส้นสีส้มทึบ  
 ค.ศ. ๑๙๖๔  รถรุ่นแรกที่น ามาวิ่งคือ Shinkansen ๐ Series มีความเร็วในการใช้งาน
จริงสูงสุดอยู่ที่ ๒๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถรุ่นนี้ถูกใช้เรื่อยมาถึงในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ทางรถไฟ
ความเร็วสูงประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้โดยสารถึง ๑๐๐ ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง ๓ ปี และ
มีผู้โดยสารรวม ๑,๐๐๐ ล้านคนในปี ๑๙๗๖  จึงนับเป็นยุคทองของการรถไฟญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ Series Shinkansen ในพิพิธภัณฑ์ 
 
 จากความส าเร็จดังกล่าวท าให้มีการต่อขยายทางรถไฟสาย Sanyo Shinkansen จาก 
โอซาก้าไปยังฮิโรชิม่าและฟุกุโอกะ ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ นอกจากการวางเส้นทางชินคันเซ็น
แล้วในช่วงนั้นรัฐบาลยังมีผลักดันให้ก่อสร้างรางเพ่ิมเติมส าหรับทางรถไฟอีกส่วนใหญ่ที่ยังเป็นรางเดี่ยว 
แต่แผนการขยายและก่อสร้างทางรถไฟเพ่ิมเติมนั้นหยุดชะงักลง   
 ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗  รัฐสภาญี่ปุ่นมีมติให้แปรรูปการรถไฟอีกครั้งไปเป็นของเอกชนโดย
แตกเป็นบริษัท ๖ ย่อยตามภูมิภาคเช่น JR-Central, JR-West, JR-East ฯลฯ โดยเรียกรวม ๆ กัน
ว่า Japan Railways Group หรือ JR Group  การแปรรูปเป็นเอกชนนี่เองท าให้แต่ละบริษัทมีอิสระ
ในการด าเนินการมากขึ้นและที่ส าคัญคือเกิดการแข่งขันระหว่างองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงเริ่มจาก
การลดจ านวนคนงาน และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น จนท าให้ในปลายปี ๑๙๘๗ มีผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น 
๓.๒% จากปี ๑๙๘๖ ผู้คนก็หันกลับมาสนใจการเดินทางด้วยรถไฟอีกครั้ง นอกจาก JR Group จะ
ประกอบไปด้วยบริษัทเดินรถตามภูมิภาคแล้วยังประกอบไปด้วยอีกสามบริษัทย่อยคือ  JR 
Freight ดูแลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ซึ่งก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ ๖ บริษัทแรก และอีกสองอย่าง
คือ Railway Technical Research Institute (RTRI) และ JR Information Systems ซึ่ง RTRI  
นับเป็นส่วนส าคัญอย่างมากกับการพัฒนารถไฟในญี่ปุ่นในช่วงหลัง เนื่องจากเป็นองค์กรที่ด าเนินการ
วิจัยและพัฒนาทุกสิ่งที่เกี่ยวกับรถไฟ ตั้งแต่การพัฒนาความปลอดภัยไปจนถึงการออกแบบรถไฟ
ความเร็วสูงในอนาคต เช่น Maglev และรถไฟที่สามารถใช้ได้ทั้งรางแคบและรางมาตรฐาน 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรถไฟเปลี่ยนขนาดรางได้ Gauge Change Train รุ่น GCT๐๑-๒๐๑ 
ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาสามารถว่ิงได้บนราง ๑,๐๖๗ mm ถึง ๑,๔๓๕ mm 

คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าบรรยายแล้วมีข้อสรุปและข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมาธิการเห็นว่าราชอาณาจักรไทย ควรมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน  
โดยการมีรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความรวดเร็ว สะดวก ตรงเวลาและ
มีความปลอดภัยสูง เพราะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะมีรั้วกั้นโดยรอบและรางต้องได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา รวมถึงมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัย เพ่ือให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด หากประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภาพเหมือนประเทศญี่ปุ่น จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง ลดความ
หนาแน่นของจ านวนประชากรที่กระจุกตัวตามชุมชนเมืองต่าง ๆ โดยต้องพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่
ยุทธศาสตร์ของการขนส่งในภูมิภาค 
 หากมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้น จะมีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมเข้าด้วยกันและมีการเดินทาง
ระหว่างเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเป็นจ านวนมาก เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมส าหรับเชื่อมเมืองใหญ่เข้าด้วยกัน ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
 ๒.  การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงแล้ว ต้องมีสถานีไฟฟ้าย่อยเพ่ือน าส่งกระแสไฟฟ้าตามพ้ืนที่บริการและเส้นทาง
ต่าง ๆ ของสถานีรถไฟความเร็วสูง โดยใช้สถานีและเส้นทางดังกล่าวเพ่ิมศักยภาพด้านพาณิชย์และ
ด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่ง
จะท าให้ต้นทุนของการใช้บริการรถไฟความเร็วสูงมีราคาถูกลง จะท าให้ประชาชนหันมาใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะจ านวนมาก 
 ๓.  การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนควรน าเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและความปลอดภัย
มาใช้ในราชอาณาจักรไทย นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
โดยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน 



๑๔๔ 
 

 

 

ภาพศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐  



๑๔๕ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฮังการี 
และสาธารณรัฐเช็ก 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ระหว่างวันอังคารที่ ๔ ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐ
ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแถบทวีป
ยุโรปตะวันออก อันจะน ามาซึ่งการสนับสนุนแนวทางการก าหนดนโยบายของรัฐบาล เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

๒. เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

๓. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก 

๔. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมทั่วไปของประเทศต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การค้า และสังคม เป็นต้น 
 นางสาวสุปราณี  ป้องปัด  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กล่าวบรรยายสรุปถึงภาพรวมการด าเนินงานของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแฟรงก์เฟิร์ต โดยสรุปได้ดังนี้ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแฟรงก์เฟิร์ต รับผิดชอบและปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐออสเตรีย ราชรัฐลิกเตนสไตน์ สาธารณรัฐ
โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐฮังการี โรมาเนีย สาธารณรัฐมอลโดวา สาธารณรัฐสโลวัก 
สาธารณรัฐแอลเบเนีย เซอร์เบีย และมอนเตรเนโกร สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์โซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย 
 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๕ กลุ่มตลาด ดังนี้ 
 ๑. ตลาดเยอรมัน มีผู้จัดการตลาดประจ าอยู่ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี
 ๒. ตลาดสวิส มีผู้แทนการตลาดประจ าอยู่ที่กรุงเบอร์น สมาพันธรัฐสวิส 
 ๓. ตลาดออสเตรีย โครเอเชีย สโลวาเกีย และสโลเวเนีย มีผู้แทนการตลาดประจ าที่อยู่
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔. ตลาดยุโรปตะวันออก ๑ (เช็ก โปแลนด์ และฮังการี) มีผู้แทนการตลาดประจ าอยู่ที่
กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
 ๕. ตลาดยุโรปตะวันออก ๒ (โรมาเนีย เซอร์เบีย และบัลกาเรีย) มีผู้แทนการตลาด
ประจ าอยู่ที่กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย  
  



๑๔๖ 
 

 

 จ านวนนักท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๔ จ าแนกตามกลุ่มตลาด ได้ดังนี้ 
  ตลาดเยอรมัน   ๖๑๙,๑๓๓  คน 
  ตลาดสวิส   ๑๗๐,๐๔๔  คน 
  ตลาดออสเตรีย     ๘๙,๒๔๒  คน 
  สโลวาเกีย     ๑๐,๑๘๖  คน 
  ตลาดยุโรปตะวันออก ๑ 
  เชก      ๒๙,๑๒๖  คน 
  ฮังการี      ๑๗,๐๔๒  คน 
  โปแลนด์      ๔๐,๘๖๐  คน 
  ตลาดยุโรปตะวันออก ๒ 
  บัลกาเรีย       ๔,๘๙๓  คน 
  โรมาเนีย       ๙,๘๕๐  คน 

 จ านวนนักท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๕ (มกราคม-ตุลาคม) 
  ตลาดเยอรมัน   ๕๒๕,๖๒๙  คน อัตราการเติบโตร้อยละ ๖.๙๒ 
  ตลาดสวิส   ๑๔๔,๙๓๑  คน อัตราการเติบโตร้อยละ ๑๐.๔๔ 
  ตลาดออสเตรีย     ๗๔,๕๒๗  คน อัตราการเติบโตร้อยละ ๔.๗๒ 
  ตลาดยุโรปตะวันออก  ๒๐๖,๖๒๓  คน อัตราการเติบโตร้อยละ ๘.๙๙ 
 *ข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลสถิติด้านท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

 เป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๖ 
  ตลาดเยอรมัน   ๖๕๘,๕๐๐  คน  อัตราการเติบโตร้อยละ ๕ 
  ตลาดสวิส   ๒๐๓,๐๐๐  คน  อัตราการเติบโตร้อยละ ๕ 
  ตลาดออสเตรีย     ๙๗,๐๐๐  คน  อัตราการเติบโตร้อยละ ๕ 
  ตลาดยุโรปตะวันออก  ๒๕๐,๐๐๐  คน  อัตราการเติบโตร้อยละ ๙ 

๑. สรุปข้อมูลการท่องเที่ยวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประชากร: ๘๑.๗ ล้านคน (ปี ๒๕๕๔) 
 ศาสนา: คริสต์ 
 ภาษา: เยอรมัน 
 สกุลเงิน: ยูโร (euro)/ยูโร เท่ากับ ๓๙.๗๗ บาท  
   (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕) 
 การตรวจลงตรา: นักท่องเที่ยวเยอรมันได้รับการยกเว้น 
   การตรวจลงตรา ๓๐ วัน 
 GDP Growth: ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๓.๑, คาดการณ์ปี ๒๕๕๕  
   ร้อยละ ๐.๙ (โดย IMF ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕) 
 จ านวนนักท่องเที่ยวขาออก: ๘๕.๗ ล้านคน (ปี ๒๕๕๔ โดย Euromonitor) 

  



๑๔๗ 
 

 

สรุปปัจจัยท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 
โอกาส 

 - นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเสริมประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต และ
ต้องการสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แตกต่าง และยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น 
 - นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็น wellness และ high-level 
entertainment (art, music, talks) มากขึ้น 
 - นักท่องเที่ยวใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ iPhone, iPad ในการเข้าถึงข้อมูลทาง 
Internet มากขึ้น 
 - ผลจากการฟื้นคืนทางเศรษฐกิจ ท าให้อัตราการว่างงานในเยอรมันมีแนวโน้มลดลง 

 อุปสรรค 
 - ตลาดเยอรมันเข้าสู่ภาวะถดถอย สินค้าที่บริษัทน าเที่ยวเสนอขายส่วนใหญ่จะเป็นหาด
ทราย ชายทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสนใจน้อยลง 
 - ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย/ปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
 - นักท่องเที่ยวหันไปนิยมเดินทางท่องเที่ยวในเยอรมัน/ยุโรปตะวันออกมากข้ึน 
 - การขึ้นภาษีสนามบินของประเทศเยอรมันและค่าพลังที่พุ่งสูงขึ้น (European Union 
Emission Trading System : EUETS) 
 - ภัยธรรมชาติ/ภัยก่อการร้าย 
 - ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย/ปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ นักท่องเที่ยวเริ่มหันไปเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรปมากขึ้น โดยเฉพาะใน
เยอรมัน/กลุ่มประเทศ East Europe 

๒. สรุปข้อมูลการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐออสเตรีย 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประชากร: ๘.๓๖ ล้านคน (ปี ๒๕๕๓) 
 ศาสนา: คริสต์ 
 ภาษา: เยอรมัน 
 สกุลเงิน: ยูโร (euro)/๑ ยูโร เท่ากับ ๓๙.๘๘ บาท  
  (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕) 
 การตรวจลงตรา: นักท่องเที่ยวออสเตรียได้รับการยกเว้น 
  การตรวจลงตรา ๓๐ วัน 
 GDP Growth: ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๒.๗, คาดการณ์ปี ๒๕๕๕  
  ร้อยละ ๐.๙ (โดย IMF ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕)  
 จ านวนนักท่องเที่ยวขาออกโดยรวม: ๑๗.๙ ล้านคน (ข้อมูลจาก OESTAT) 

  



๑๔๘ 
 

 

สรุปปัจจัยท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 
 โอกาส 
 - ฤดูหนาวในภูมิภาคยุโรปผลักดันให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตร้อน 
 - นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายในอัตราที่สูง 
 - เศรษฐกิจของประเทศออสเตรียยังคงมีความแข็งแกร่ง เอ้ือต่อการน าเสนอขายสินค้า
ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
 - บริษัทน าเที่ยวยังมีการเสนอขายมี Package ประเทศไทยและให้ความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อ
การน าเสนอขายประเทศไทย 
 - กลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปเริ่มมีบทบาทส าคัญในการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจาก
ใกล้เกษียณท าให้มีเวลาและมีก าลังซื้อค่อนข้างมาก 

 อุปสรรค 
 - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 - ค่าเงินยูโรอ่อนค่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป 
 - ภาพลักษณ์ด้านลบของการเมืองในประเทศไทย/ความวิตกเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
 - คู่แข่งขันในตลาดมีจ านวนมากและมีศักยภาพแข็งแกร่งในแง่ของงบประมาณด้าน IMC/IT 
อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแถบคาริบเบียนดูไบ/U.A.E. เป็นต้น 
 - กระแสความนิยมแหล่งท่องเที่ยวน าสมัย (Fashionable) เริ่มเป็นที่นิยม 
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางยาวนานเกินไป 

๓. สรุปข้อมูลการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเช็ก 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประชากร :  ๑๐.๗๔ คน (ปี ๒๕๕๓) 
 ศาสนา : ร้อยละ ๓๙.๘ ไม่มีศาสนา,  
   ร้อยละ ๓๙.๒ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์,  
   ร้อยละ ๖ ศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกส์ 
 ภาษา :  Czech, Slovak, Other 
 สกุลเงิน : Koruny (CZK)/ ๑ Koruny เท่ากับ ๑.๕๓ บาท  
   (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕) 
 การตรวจลงตรา : นักท่องเที่ยวเช็กได้รับการยกเว้น 
   การตรวจลงตรา ๑๕ วัน 
 GDP Growth :  ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๒.๗,คาดการณ์ปี ๒๕๕๕  
   ร้อยละ ๑.๗ (โดย IMF ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕)  
   จ านวนนักท่องเที่ยวขาออกโดยรวม : ปี ๒๕๕๔  
   ๗.๕ ล้านคน (โดย Euromonitor) 
  



๑๔๙ 
 

 

สรุปปัจจัยท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 
โอกาส 

 - ความต้องการเดินทางออกนอกประเทศมีมากข้ึน 
 - จ านวน Charter Flights ที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 - เกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น เช่น กลุ่มกอล์ฟ, DINK,Baby Boomer, 
Diving และ Honey mooner 
 - อัตราการติดตั้ง Broadband Internet ในครัวเรือนมีเพ่ิมขึ้น ประชาชนสนใจที่จะซื้อ – ขาย
สินค้าผ่าน Internet มากขึ้น (E-commerce) กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานมีการใช้ Smartphone เช่น 
iPhone มากยิ่งขึ้น 
 อุปสรรค 
 - ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กที่ยังเปราะบาง เนื่องจากเพ่ิงเปิด
ประเทศ 
 - ระยะเวลาพ านัก/การใช้จ่ายลดน้อยลง 
 - ความไม่สงบทางการเมืองของไทย 
 - การแข่งขันท่ีรุนแรงในแหล่งท่องเที่ยวภายในภูมิภาค เช่น เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย 
 - โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศที่แปรปรวน 
 - ไม่มีเที่ยวบินตรงรองรับนักท่องเที่ยว 

๔. สรุปข้อมูลการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐฮังการี 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประชากร:  ๑๐.๐๒ ล้านคน (๒๕๕๔) 
 ศาสนา :  ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ๖๗.๕%,  
   คาลวินิสต์ ๒๐%, ลูเธอแรนต์ ๕% 
 ภาษา : ภาษาฮังการี 
 สกุลเงิน :  โฟรินต์ (Forint) (HUF) 
 การตรวจลงตรา : นักท่องเที่ยวฮังการีได้รับการยกเว้น 
   การตรวจลงตรา ๑๕ วัน 
 GDP Growth :  ปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑.๗, คาดการณ์ปี ๒๕๕๕  
   ร้อยละ -๑ (โดย IMF ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕)  
   จ านวนนักท่องเที่ยวขาออกโดยรวม ๕.๙ ล้านคน  
   (ปี ๒๕๕๔ : โดย Euromonitor) 
สรุปปัจจัยท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย 
 โอกาส 
 - ความต้องการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้น 
 - จ านวน Charter Flights ที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
 - ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยว E-co Friendly/local experiences 
 - ความคุ้มค่าเงินของไทย (Value for money) 
 - นักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ ๖๐ ใช้ Internet เพ่ือการท่องเที่ยว 
 - การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Euro Zone ในปี ๒๕๕๖ 



๑๕๐ 
 

 

 อุปสรรค 
 - ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 
 - ความไม่สงบทางการเมืองของไทย/ปัญหาการก่อการร้าย 
 - โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
 - ไม่มีเที่ยวบินตรงรองรับและ Capacity ที่ได้รับมีจ านวนน้อย 
 - สายการบินมาเลฟ (Malev) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของฮังการี ประกาศยุติการ
ให้บริการเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา หลังจากที่ให้บริการมายาวนาน
อย่างต่อเนื่องถึง ๖๖ ปี เนื่องจากประสบภาวะล้มละลายและไม่สามารถจัดหาเงินทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม
ส าหรับด าเนินธุรกิจต่อไปได ้
 - ผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลิกเดินทางท่องเที่ยว
ในภูมิภาคหรือแหล่งท่องเที่ยวระยะกลางแทนการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง Far east เนื่องจาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีแนวโน้มที่จะลดระยะเวลาในการพ านักให้สั้นลง 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าบรรยายแล้ว มีข้อสรุปแลข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแฟรงก์เฟริต์ควรประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบินจากต่างประเทศมายังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศให้มากข้ึน 
 ๒.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึน 
 ๓.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทย โดยการสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ด้วย
เอกลักษณ์ “ความเป็นไทย” เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 
 ๔.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ เปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพ่ือขยายโอกาสทางการตลาด และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดเริ่มต้น (Entry) และจุดส่งท้าย (Exit) ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

ภาพในการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานแฟรงก์เฟิร์ต ณ นครมิวนิค 

  



๑๕๒ 
 

 

 

 

  



๑๕๓ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในด้านการบริหารจัดการของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ ถึงวันอังคารที่ 
๓๐ เมษายน  ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานดังนี้ 
 ๑. เพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการการตรวจเงินแผ่นดินของศาลบัญชี (Cour des 
Comptes) การตรวจสอบเงินแผ่นดิน รวมถึงงบประมาณการคลัง ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบด้านการใช้
จ่ายเงินของภาครัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ดังนั้นผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
คณะกรรมาธิการจะได้น ามาวิเคราะห์ เสนอแนะ และปรับปรุงให้แก่องค์การด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
ของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ๒. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส  
 ๓. ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า และสังคม เป็นต้น  

สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ศาลบัญชี (Cour des Comptes) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 อ านาจหน้าที่ 
 ในปัจจุบัน การตรวจเงินแผ่นดินของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นระบบศาล โดยแบ่งออกเป็น 
ศาลบัญชีท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ  และมีศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เป็นองค์การส าคัญที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เก่ียวกับความผิดทางวินัยและงบประมาณ   
 การตรวจสอบเงินแผ่นดินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะเริ่มที่การตรวจสอบบัญชีของผู้ท า
บัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ
ภาครัฐ  ส่วนการด าเนินการของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นไปในลักษณะของการรับ
ช่วงต่อจากการใช้อ านาจของศาลบัญชีหรือศาลบัญชีภูมิภาค และมีการด าเนินการร่วมกับศาลทั้งสอง
นี้อย่างใกล้ชิด ภาพโดยรวมของวินัยทางงบประมาณและการคลังของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงต้อง
ท าการศึกษาเก่ียวกับศาลบัญชีและศาลบัญชีภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรหลักในเรื่องนี้ประกอบด้วยเช่นกัน 
 ๑)  ศาลบัญชี 
 ศาลบัญชีมีอ านาจหน้าที่หลักในการตรวจสอบบัญชีที่ผู้ท าบัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐได้จัดท าขึ้นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการบัญชีสาธารณะหรือไม่ ( le jugement des 
comptes) ตลอดจนตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่าหรือไม่ (le contrôle de la gestion) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลบัญชีนั้น ศาลมี
อ านาจกว้างขวางอย่างมาก ซึ่งจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
 บทกฎหมายที่ก าหนดเรื่องเกี่ยวกับศาลบัญชีเป็นไปตามรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๑๙๖๗  และรัฐกฤษฎีกาฯ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๑๙๘๕ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา 
และได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลัง ( le Code des Juridictions 
Financières) ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๑๙๙๔ เป็นต้นมา ในส่วนนี้ การอ้างอิงบทกฎหมายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง จะเป็นการอ้างอิงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลังโดยตรง 
  



๑๕๔ 
 

 

 (๑) โครงสร้างของศาล 
  การจัดองค์กรในการด าเนินการในด้านต่างๆ ของศาลบัญชี อาจแบ่งออกได้เป็นสอง 
ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนงานบริหารจัดการ  และส่วนงานพิจารณาวินิจฉัย 
  - ส่วนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการประจ าซึ่ง
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการด าเนินการทั่วไปของศาล ( les fonctionnaires ou les agents 
administratifs) โดยมีเลขาธิการศาลหนึ่งคน (un secrétaire général) ซึ่งท าหน้าที่ในการรับรอง
การส่งค าวินิจฉัยของศาลบัญชีและรับรองการแจ้งค าวินิจฉัยของศาลไปยังผู้ท าบัญชีของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง  และรองเลขาธิการ (des secrétaires généraux adjoints) ซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ของศาล  ทั้งนี้ เลขาธิการและรองเลขาธิการศาลบัญชีจะต้องมีสถานะเป็น
ตุลาการ (les magistrats) และอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของประธานศาลล าดับที่หนึ่ง 
  อนึ่ง การแต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้กระท าโดยการตรารัฐกฤษฎีกาตาม
ค าเสนอของประธานศาลล าดับที่หนึ่ง  
  - ส่วนงานพิจารณาวินิจฉัย  การจัดองค์การในส่วนงานพิจารณาวินิจฉัยของศาล
บัญชีแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ ได้แก่ (๑) องค์การที่ปฏิบัติงานด้านการให้ความเห็นหรือค าปรึกษา  
(les formations consultatives) ซึ่งแบ่งออกเป็นองค์การย่อย ๆ ภายในศาลที่ท าหน้าที่ในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายในของศาล การจัดท าแผนการด าเนินการ
ตรวจสอบบัญชีและการติดตามผล  การจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาล  
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลังซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติที่ ๒๐๐๖-๗๖๙ 
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๐๐๖  ยังได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับสูงของศาล
บัญชีขึ้น (un conseil supérieur de la Cour des comptes) ซึ่งท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 
แก่ประธานศาลล าดับที่หนึ่งในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  โครงสร้างองค์การ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของศาลบัญชี การแก้ไขบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับตุลาการและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของตุลาการ  ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในเรื่องสถานะและ 
การเลื่อนขั้นของตุลาการในศาลบัญชี และ (๒) องค์การที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาวินิจฉัย  
(les formations délibérantes) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบและการท าค าวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ 
ที่อยู่ในขอบอ านาจของศาลบัญชี   
  โดยที่ศาลบัญชีมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบบัญชีของผู้ท าบัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ 
 (๒) อ านาจหน้าที่และเขตอ านาจของศาล 
  ศาลบัญชีมีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย
ศาลทางการคลัง ทั้งนี้ อาจแบ่งอ านาจหน้าที่ของศาลบัญชีออกได้เป็น ๓ ประการส าคัญ ซึ่งจะท าให้
เห็นถึงเขตอ านาจอันกว้างขวางของศาลบัญชีไปในคราวเดียวกัน คือ  
 ๑. การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ผู้ท าบัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
จัดท าขึ้น 
  ๒. การตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ 
  ๓. การให้ความช่วยเหลือแก่รัฐสภาและรัฐบาลในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ 



๑๕๕ 
 

 

 อนึ่ง นอกจากอ านาจหน้าที่ ๓ ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศาลบัญชียังมีอ านาจหน้าที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรับรองความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงของบัญชีของหน่วยงาน
ของรัฐทั้งหลาย (la certification de la régulation, de la sincérité et de la fidélité des 
comptes de l’Etat) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ใหม่ที่ก าหนดขึ้นโดยรัฐก าหนดที่ ๒๐๐๑-๖๙๒ ลงวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๐๐๑ ว่าด้วยกฎหมายเก่ียวกับการงบประมาณ  
 (๓) ขั้นตอนโดยรวมของการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  หากไม่พิจารณาความซับซ้อนของการด าเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะในบางกรณี
แล้ว กระบวนพิจารณาของศาลบัญชีอาจพอสรุปเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

  - หน่วยงานของรัฐที่รับตรวจเป็นหน่วยงานที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการ
ตรวจสอบประจ าปีของศาลบัญชี ตามท่ีประธานศาลล าดับที่หนึ่งประกาศก าหนด 
  - ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวน (หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ) ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมได้เพ่ิมเติมจาก
การตรวจสอบ ณ สถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับการตรวจสอบ 
  - ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวน (หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ) จัดท ารายงาน
การตรวจสอบและเสนอต่อศาลโดยผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการประจ าศาล โดยจะต้องระบุข้อสังเกต
ของตนเสนอต่อศาลด้วยว่าเห็นควรให้พิจารณาวินิจฉัยในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร 
  - หัวหน้าพนักงานอัยการประจ าศาลจัดท าสรุปส านวนการตรวจสอบเสนอต่อศาล  
  - ข้าราชการตุลาการระดับสูงท าหน้าที่ตรวจพิจารณารายงานการตรวจสอบของ 
ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวน (หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ) และท าความเห็นใหม่เสนอต่อศาล 
(ซึ่งอาจจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับรายงานของตุลาการผู้รับผิดชอบส านวนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวหรือไม่ก็ได้) 
  - ศาลในแผนกที่รับผิดชอบอาจท าการซักถามพยานบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - ศาลในแผนกที่รับผิดชอบท าการพิจารณาวินิจฉัยและออกค าวินิจฉัยชั่วคราว 
  - ศาลแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด (ค าวินิจฉัย การ
แจ้งเรื่องต่าง ๆ) โดยในส่วนของผู้ท าบัญชีนั้น เมื่อได้รับแจ้ง ค าวินิจฉัยชั่วคราวว่ากระท าความผิดและ
ถูกลงโทษ ศาลก็จะแจ้งให้ผู้ท าบัญชีนั้นท าค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อศาล 
  - ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวนพิจารณาค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น
ส่งกลับมาตามที่ศาลมีค าสั่ง และเสนอความเห็นต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยต่ อไป 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ศาลได้เปิดโอกาสให้ผู้ท าบัญชีสามารถเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในศาลได้  
(les audiences publiques) 
  - เมื่อศาลได้ท าการพิจารณาวินิจฉัยค าชี้แจงของผู้ท าบัญชี ประกอบกับพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ศาลจะท าค าสั่งหรือค าวินิจฉัยในชั้นสุดท้าย  
  - ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยลงโทษผู้ท าบัญชีให้รับผิดชอบชดใช้เงินคืนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือให้ต้องโทษปรับอันเกิดจาการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของผู้ท าบัญชีแล้ว ศาลบัญชีอาจส่ง
เรื่องการกระท าอันมิชอบดังกล่าวไปยังศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังเพ่ือด าเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของศาลนั้นต่อไป ทั้งนี้ โดยผ่านหัวหน้าพนักงานอัยการประจ าศาลบัญชี ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอัยการประจ าศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังอยู่ด้วย 
  



๑๕๖ 
 

 

 ๒) ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
  ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังจัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๑๙๔๘ ซึ่งต่อมาบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่ง
ได้มีการน าเอาบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง มาบัญญัติเข้าไว้ 
ในบรรพสามแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลัง  
  ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบด้วยประธานศาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่   
โดยประธานศาลล าดับที่หนึ่งของศาลบัญชี และตุลาการของศาลบัญชีและศาลปกครองสูงสุด และ 
ท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยลงโทษปรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้อ านาจการตรวจสอบของศาลบัญชี
และศาลบัญชีภูมิภาค ซึ่งกระท าการอันมิชอบในทางการคลังและทางงบประมาณ ศาลวินัยทาง
งบประมาณและการคลังจึงเปรียบเสมือนองค์กรที่รับช่วงต่อในการใช้อ านาจของศาลบัญชี 
  ความจ าเป็นในการจัดตั้งศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังเกิดจากหลักการ
พ้ืนฐานของระบบการบัญชีสาธารณะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ หลักการแบ่งแยกความรับผิด
ระหว่างผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่าย (les ordonnateurs) และผู้ท าบัญชี (les comptables) กล่าวคือ 
การกระท าความผิดของผู้ท าบัญชีจะอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลบัญชีซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
ในการตรวจสอบบัญชีที่ผู้ท าบัญชีของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้จัดท าขึ้นว่ามีความถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ แต่ศาลบัญชีไม่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยการกระท าของผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายแต่อย่างใด 
ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ในกรณีมีการสั่งจ่ายเงินที่ไม่ ถูกต้อง
คราวหนึ่ง ผู้ท าบัญชีอาจได้รับโทษตามค าวินิจฉัยของศาลบัญชี ซึ่งเป็นความรับผิดส่วนตัวและความ
รับผิดทางการเงิน  ในขณะที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายไม่มีความรับผิดใดๆ เลย สภาวการณ์เช่นนี้ย่อม
ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความส านึกในความรับผิดชอบในการกระท าของตน ( le sentiment 
d’irresponsabilité) ทั้งนี้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องรับโทษทางอาญาหรือโทษทางวินัย แต่การ
ต้องรับโทษทางอาญาจะต้องฟังได้ว่าการกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดทางอาญาที่มีกฎหมาย
ก าหนดบทลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา (des actes délictueux ou criminels) ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วต้องปรากฏเจตนาในการกระท าความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางวินัยนั้น เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับอ านาจการบังคับบัญชา ซึ่งโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาพร้อมที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของตน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการจัดตั้งศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๑๙๔๘ เพ่ือท าหน้าที่ในการลงโทษการ
กระท าความผิดบางประการของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันท าให้รัฐหรือ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับความเสียหาย จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ได้มีการด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๑๙๙๕ และได้น าเอา
บทบัญญัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังมาบัญญัติไว้ในบรรพสาม  
แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลัง นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าวในครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕  
  (๑) โครงสร้างของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง อาจแบ่ง
ประเด็นพิจารณาออกได้เป็น ๓ ประการย่อย ดังนี้  
  



๑๕๗ 
 

 

   ๑.  คณะตุลาการศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   ๒.  ส านักงานศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   ๓.  ฝ่ายธุรการศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
  (๒) ลักษณะของความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตลอดจนบทก าหนดโทษ เป็นไปตาม
บทบัญญัติหมวดสามของบรรพสามแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยศาลทางการคลัง ความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลังอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทส าคัญ ได้แก่  
   ๑. ความผิดในการด าเนินการเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และการจัดการ
ทรัพย์สิน เช่น ความผิดในการด าเนินการเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และการจัดการทรัพย์สิน  หรือ 
การก่อค่าใช้จ่าย (l’imputation des dépenses) และวงเงินงบประมาณอันจ ากัด (la limitation 
de crédits) โดยผูกพันรายจ่ายหรือก่อค่าใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้อง เพ่ือปกปิดการใช้เงินเกินวงเงิน
งบประมาณ หรือกระท าการผูกพันรายจ่ายโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทน
เพ่ือการนั้น 
   ๒. ความผิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อ่ืน ได้แก่การกระท าความผิดที่ไม่ใช่เรื่อง 
การด าเนินการเก่ียวกับรายรับ รายจ่าย หรือการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่การกระท าความผิดในเรื่อง 
กฎเกณฑ์ทางภาษีอากร การให้ผลประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 
  (๓) การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังมีขั้นตอนการด าเนินการ  
ที่ค่อนข้างซับซ้อนและยืดเยื้อ อันเป็นผลให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีแต่ละคดีนานพอสมควร  
อย่างไรก็ตาม การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินคดีเกี่ยวกับความ
รับผิดทางวินัย หรือความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ อาจแบ่งขั้นตอน
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
   ๑) ชั้นก่อนการพิจารณาคดีในศาล 
  แม้ว่าตามกฎหมายแล้ว มีบุคคลหลายประเภทที่อาจน าคดีเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คดีส่วนใหญ่มักจะมาจากการใช้
อ านาจของศาลบัญชี 
 เมื่อประธานศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังได้รับค าฟ้องจากหัวหน้า
พนักงานอัยการแล้ว ประธานศาลจะท าการแต่งตั้งตุลาการผู้รับผิดชอบส านวน  ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวม
ข้อเท็จจริงแห่งคดีและสรุปส านวนคดีเสนอต่อศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังต่อไป ใน
ขณะเดียวกันหัวหน้าพนักงานอัยการจะท าการแจ้งการด าเนินคดีไปยังบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิด เมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้ว ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวนจะท าการสรุป
ส านวนแห่งคดีและส่งไปยังหัวหน้าพนักงานอัยการ ซึ่งมีอ านาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีได้ หากเห็นว่า
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้วไม่มีเหตุอันควรที่จะด าเนินคดี  ในทางตรงกันข้าม หากเห็นว่ามีเหตุอันควร
ที่จะด าเนินคดี หัวหน้าพนักงานอัยการจะส่งส านวนคดีต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด หรือรัฐมนตรี
ผู้มีอ านาจก ากับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นจากรัฐมนตรีดังกล่าวเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดนั้น  



๑๕๘ 
 

 

เมื่อได้รับความเห็นของรัฐมนตรีทั้งหลาย หรือเม่ือพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้รัฐมนตรี
ท าความเห็นแล้ว ให้มีการส่งส านวนคดีต่อไปยังหัวหน้าพนักงานอัยการ ซึ่งมีอ านาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้อง
ได้พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการสั่งไม่ฟ้องนั้น  หรือส่งส านวนคดีต่อไปยังศาลวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง โดยต้องแสดงผลสรุปแห่งคดีและเหตุผลประกอบการสั่งฟ้อง พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง
แห่งคดี ฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  ทั้งนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส านวนคดีดังกล่าว  

ในกรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีต่อศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
ให้ด าเนินการแจ้งบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเพ่ือรับทราบ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถขอรับ
ส านวนคดีทั้งหมด พร้อมทั้งผลสรุปแห่งคดีของหัวหน้าพนักงานอัยการได้ที่ส านักงานเลขานุการของ
ศาล ภายในสิบห้าวัน 

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่ได้รับส านวนคดี บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาจ
ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา (un mémoire écrit en défense) และส่งไปยัง
หัวหน้าพนักงานอัยการ 
 ๒) ชั้นพิจารณาคดีในศาล 
 เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดให้บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดท า
บันทึกแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลัง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการด าเนินการที่ก าหนดโดยประธานศาล
ตามท่ีหัวหน้าพนักงานอัยการเสนอ 

ตุลาการผู้รับผิดชอบส านวนจะสรุปรายงานส านวนคดีเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้มีการเชิญบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมาชี้แจง  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอาจชี้แจงด้วย
ตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือทนายความของบุคคลนั้นก็ได้  หัวหน้าพนักงานอัยการหรือพนักงาน
อัยการจะท าการเสนอผลสรุปแห่งคดี  ต่อจากนั้นศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังอาจซักถาม
บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหรือตัวแทนของบุคคลนั้นก็ได้ ซึ่งจะต้องให้การเป็นล าดับ
สุดท้าย 

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังให้
กระท าโดยเปิดเผยแก่สาธารณชน แต่อย่างไรก็ตาม ประธานศาลอาจพิจารณาให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาเป็นการลับก็ได้ (à huis clos)  ทั้งนี้ ในกรณีตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๓๕ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ และกรณีที่การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นการเปิดเผยแก่
สาธารณชนนั้นจะส่งผลกระทบต่อความลับที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย   

การที่บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่มาปรากฏตัวต่อศาลตาม
หมายเรียกของศาลไม่มีผลต่อการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล อย่างไรก็ตาม ประธานศาล
อาจอนุญาตให้บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหรือพยานไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อศาลตามค าขอ
ได้ในกรณีดังกล่าว ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังกล่าวด้วย 

ตุลาการแต่ละองค์คณะจะสามารถประชุมเพ่ือพิจารณาคดีได้ก็ต่อเมื่อมี 
ตุลาการมาประชุมอย่างน้อย ๔ คน โดยในจ านวนนี้ จะต้องมีตุลาการศาลปกครองสูงสุดหนึ่งคน และ 
ตุลาการประจ าศาลบัญชีอีกหนึ่งคน  

การลงมติของศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังให้เป็นไปตามเสียงข้าง
มากของตุลาการของแต่ละองค์คณะ (la majorité des voix) ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 



๑๕๙ 
 

 

ประธานศาลมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (la voix prépondérante)  ค าวินิจฉัยของ
ศาลวินัยทางงบประมาณและการคลังก็จะต้องแสดงเหตุผลประกอบค าวินิจฉัยไว้อย่างเพียงพอ 
 
 คณะกรรมาธิการได้รับการบรรยายแล้ว มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กฎหมายต้องออกแบบให้การตรวจเงินแผ่นดินกระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือเจตนารมณ์ที่จะให้การตรวจสอบ
ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างจากองค์กรอิสระอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  คือแยกอ านาจในการ
ตรวจสอบออกจากอ านาจในการพิจารณาผลการตรวจ เพ่ือถ่วงดุลและคานอ านาจซึ่งกันและกัน เป็น
การป้องกันการลุแก่อ านาจ (Abuse of Power) 

๒. ค าว่า “การตรวจเงินแผ่นดิน” มีความหมายเฉพาะเจาะจงในทางเทคนิคของวิชาชีพ 
การร่างกฎหมายจะต้องมีความเข้าใจเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินอย่างถ่องแท้  เพราะการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีทั้งเรื่องของการก าหนดนโยบายการก าหนดมาตรฐาน/มาตรการ กระบวนการตรวจสอบ 
การรายงานผลการตรวจสอบ การพิจารณาผลการตรวจสอบ และการแจ้งผลการพิจารณา ดังนั้น
กฎหมายที่จะออกต้องชัดเจนว่าฝ่ายใด จะรับผิดชอบด้านใด 

๓. คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีครบทั้ งด้านการเงิน 
การบัญชีนิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การปกครอง เพ่ือการถี่ถ้วนในการพิจารณาผล
การตรวจและที่ส าคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียวเพื่อตัดลดทอนอ านาจ 

๔. ความรับผิดชอบต่อการตรวจเงินแผ่นดินครอบคลุมกว้างขวางทั้งการตรวจสอบด้าน
การเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบประเมินผล (Performance Audit) การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี (Compliance Audit) การตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้ (Revenue Audit) และเมื่อพบกรณีผิดปกติก็ด าเนินการตรวจสอบสืบสวน 
(Investigate Audit) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องมีความรู้ความสามารถสูง และ
รอบรู้ด้านหลักๆ เช่น การเงิน การบัญชี และกฎหมาย 

๕. เพ่ือเหตุผลแห่งความยุติธรรม ผลการตรวจสอบที่ก ากับดูแลโดยผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน แล้วน าผลการตรวจสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หากเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดข้อตรวจพบนั้น ก็น าสู่ศาลวินัยบัญชี งบประมาณ การเงินและการคลัง โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานตรวจนั้นท าหน้าที่เป็นอัยการทนายแผ่นดิน น าสู่การพิจารณาของตุลาการศาลบัญชีฯ 

๖. เรื่องวินัยทางบัญชี งบประมาณ การเงินและการคลังเป็นเรื่องเฉพาะ ผู้พิจารณา
จะต้องมีความช านาญพิเศษ และประสบการณ์โดยตรง หากให้องค์กรอ่ืนที่ไม่มีความช านาญและ
ประสบการณ์มาท าหน้าที่พิจารณาอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดปัญหาในการพิจารณาคดี 
ต้องเรียนรู้ในหลักของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการบัญชี การงบประมาณ การเงิน การคลัง 
ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ชัดเจน 

๗. ศาลช านาญการพิเศษจะเปิดโอกาสให้คู่ความมีโอกาสน าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ 
ในคด ีและค าพิพากษาของศาลจะต้องแสดงเหตุผลที่ประกอบเสมอ 

๘. การน าเรื่องขึ้นสู่ศาลช านาญการเฉพาะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพราะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การกระท าผิดวินัยทางบัญชี  
งบประมาณ การเงินและการคลังและตุลาการศาลเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด ซึ่งจะเป็นการแยกและคาน



๑๖๐ 
 

 

อ านาจซึ่งกันและกัน หากคู่คดีไม่พอใจในผลการวินิจฉัยสามารถน าอุทธรณ์ต่อศาลวินัยทางบัญชี  
งบประมาณ การเงินและการคลังสูงสุดต่อไปได ้

๙. ค าพิพากษาของศาลช านาญการพิเศษ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าการกระท าเกี่ยวกับการบัญชี  การงบประมาณ การเงิน
และการคลังในลักษณะใดบ้างที่เป็นความผิด ซึ่งจะเป็นการป้องกันการกระท าผิดในลักษณะเดียวกัน
ได้อีก คล้ายกับค าวินิจฉัยของศาลภาษีอากรหรือศาลแรงงาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
  



๑๖๑ 
 

 

 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในด้านการด าเนินงาน และ 
การบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ระหว่างวันเสาร์
ที่ ๒๑ ถึงวันจันทร์ที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการศึกษาดูงานดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการผลิตและการ
จ่ายไฟ รวมถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ดาย่าเบย์ (Daya Bay Nuclear Power Station) 

๒. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานด้านการผลิตและจัดหาพลังงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาพลังงานของ
ประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป  

๓. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๔. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั่วไปของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าดาย่าเบย์ ได้กล่าวบรรยายสรุปถึงภาพรวม
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยสรุปได้ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาย่าเบย์ (Daya Bay Nuclear Power Station) ตั้งอยู่มณฑล
กวางตุ้ง ประเทศจีน (Longgang District, Shenzhen, Guangdong) เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิง
พาณิชย์แห่งแรกของจีน เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้ก าลังการผลิตไฟฟ้า
กว่า ๑,๙๖๘ เมกกะวัตต์ จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จ านวน ๒ เครื่อง (แต่ละเครื่องให้ก าลังผลิต
ไฟฟ้า ๙๘๔ เมกกะวัตต์) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่า ๗๐% ได้ส่งให้เกาะฮ่องกง ส่วนที่เหลืออีก ๓๐ 
ส่งให้ชาวจีนในมณฑลกวางตง 
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาย่าเบย์เป็นพ้ืนที่ที่ทางรัฐบาลจีนได้ท าการศึกษามาเป็น
อย่างดีว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์ที่สร้างจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กหนากว่า ๑ เมตร ประกอบกับการออกแบบด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยกว่า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ท าให้ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็
จะสามารถป้องกันการรั่วไหลของรังสีได้เป็นอย่างดี 



๑๖๒ 
 

 

ภาพแผนที่แสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ดาย่าเบย์ 
 

 การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาย่าเบย์สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องกันได้นานกว่า 
๑๘ – ๓๐ เดือน ท าให้ไฟฟ้าที่จ่ายให้ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
เนื่องจากการเดินเครื่องไม่ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การผลิตไฟฟ้าของโรงงาน
นิวเคลียร์จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบๆ 
 นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังการรั่วไหลของรังสี ทางโรงไฟฟ้าได้ก าหนดให้มีการตรวจวัด
ระดับความเข้มของรังสีทั้งภายในและรอบๆ โรงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยภายในโรงงานไฟฟ้า และมีระบบฝึกฝนบุคลากรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 

ภาพอาคารส านักงานและบริเวณภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาย่าเบย์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 

ภาพโกดังส าหรับเก็บกากกัมมันตรังสีที่ได้รับการโบกปูนทับเรียบร้อยแล้ว 



๑๖๔ 
 

 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังค าบรรยายแล้ว มีข้อสรุปแลข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมาธิการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการลดการพ่ึงพาพลังงานหลัก โดยเฉพาะ 
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงมากที่สุด และจะมีให้ใช้ได้อีกประมาณ ๑๕-๒๐ ปี และหันไปใช้
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ทดแทน เช่น พลังงานลม พลังน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ 
เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบายและหน่วย
ปฏิบัติที่มีหน้าที่ในการผลิตและจัดการพลังงานของประเทศต้องมีแผนด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ๒.  การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมทั้งควรท าความเข้าใจถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่าง เร่งด่วน ควบคู่กับการ
รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดควบคู่ไปด้วย 
 ๓.  พลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด 
กระบวนการท างานไม่มีการสันดาปหรือเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยัง
คุ้มค่ากับการลงทุน และผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าพลังงานประเภทอ่ืน จึงควรมีการศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 ๔.  ควรให้การศึกษาและความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย
จากพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการวิจัย
พัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานด้านการจัดสัมมนา 
  



๑๖๕ 
 

 

บทที่ ๖ 
 

ผลการด าเนินงานด้านการจดัสัมมนา 
 
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งได้มีบทบัญญัติรับรองเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางกรอบให้รัฐต้องมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมไปถึงการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของรัฐบาลมีความรอบคอบ
และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการ
บริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย 

 ด้วยความส าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าว คณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร จึงได้ 
จัดสัมมนาขึ้นเพ่ือเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นจนถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ทั่วประเทศมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ ได้รับการคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสามารถแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและประสาน 
การท างานร่วมกับคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
  



๑๖๖ 
 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม  
๒๕๕๖) ได้มีการจัดสัมมนาทั้งสิ้น ๓๔ ครั้ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. สัมมนาเรื่อง “บทบาทหน้าที่คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กับการสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน” 
จ านวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วัน
ศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 ๒. สัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน กับบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทย” 
จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 ๓. สัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน กับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่คนรุ่นใหม่” จ านวน ๑ ครั้ง 
ดังนี้ 
  - ณ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๕ 

 ๔. สัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน กับอ านาจหน้าที่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สาธารณชน” จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ โรงแรมลองบีชชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ – 
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๕ 

 ๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)” จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
  - ณ อาคารศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา 
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ ากัด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 



๑๖๗ 
 

 

 ๖. สัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน กับบทบาทในการสร้างเสริมการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาไทย” 
จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 ๗. สัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน กับบทบาทการพัฒนาชุมชนและประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้
กระบวนการนิติบัญญัติ” จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์
ธานี จ ากัด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๖ 

 ๘. สัมมนาเรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังสังคม ภายใต้
กระบวนการนิติบัญญัติ” จ านวน ๑๑ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอุบลรัตนราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์
ธานี จ ากัด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดหนองคาย วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดพิจิตร วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ นครราชสีมา วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๖ 
  - ณ วันศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
  - ณ จังหวัดล าพูน วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 ๙. สัมมนาเรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับภาคพลเมืองและการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่คนรุ่นใหม่” จ านวน ๔ ครั้ง 
  - ณ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
  - ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
  - ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ 
  - ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน วันจันทร์ที่ ๒ 
ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
  



๑๖๘ 
 

 

 ๑๐. สัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปลูกฝัง
ประชาธิปไตยให้กับประชาชน” จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  - ณ หอประชุมเทศบาลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ณ ศุกร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
  - ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
  



๑๖๙ 
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รายช่ือหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 

------------------------------ 

รายช่ือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ านวน ๔ องค์กร ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 ส่วนที่ ๒ องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ จ านวน ๓ องค์กร ประกอบด้วย 
  ๑. องค์กรอัยการ 
  ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รายช่ือรัฐวิสาหกิจแยกตามหน่วยงานที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๑. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
  ๒. โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 กระทรวงกลาโหม 
  ๑. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  
  ๒. องค์การแบตเตอรี่  
  ๓. องค์การฟอกหนัง  
  ๔. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 กระทรวงการคลัง 
  ๑. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
  ๒. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  ๓. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  
  ๔. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
  ๕. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด  
  ๖. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
  ๗. ธนาคารออมสิน  
  ๘. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  ๙. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  ๑๐. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
  ๑๑. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
  ๑๒. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
  ๑๓.  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน  
  ๑๔.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
  ๑๕.  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
  ๑๖.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  



ข 

 

 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ๑. การกีฬาแห่งประเทศไทย  
   ๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ๑. การเคหะแห่งชาติ  
   ๒. ส านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ๑. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
   ๒. องค์การสวนยาง  
   ๓. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  
   ๔. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
   ๕. องค์การสะพานปลา  
 กระทรวงคมนาคม 
   ๑. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
   ๒. การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
   ๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย  
   ๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
   ๕. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
   ๖. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด 
   ๗. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
   ๘. บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
   ๙. สถาบันการบินพลเรือน  
  ๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
  ๑๑. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑. องค์การจัดการน้ าเสีย  
   ๒. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
   ๓. องค์การสวนสัตว์  
   ๔. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
   ๒. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
   ๓. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 กระทรวงพลังงาน 
   ๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
   ๒. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
   ๓. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
  



ค 

 

 

 กระทรวงพาณิชย์ 
   ๑. องค์การคลังสินค้า  
 กระทรวงมหาดไทย 
   ๑. การไฟฟ้านครหลวง  
   ๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
   ๓. การประปานครหลวง  
   ๔. การประปาส่วนภูมิภาค 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สวทช.  
   ๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 กระทรวงสาธารณสุข 
   ๑. องค์การเภสัชกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๑. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รายช่ือองค์การมหาชน 
   ๑. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
   ๒. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
   ๓. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
   ๔. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
   ๕. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
   ๖. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
   ๗. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  
   ๘. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
   ๙. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  
  ๑๐. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) มีหน่วยงานย่อย ๗ แห่ง  
  ๑๑. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.  
  ๑๒. ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ, สอร.  
  ๑๓. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, สพร.  
  ๑๔. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, สคบ.  
  ๑๕. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)  
  ๑๖. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ, สมพช.  
  ๑๗. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย, ศลชท.  
  ๑๘. สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, สวร.  
  ๑๙. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
  ๒๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  
  ๒๑. ส านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
  ๒๒. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  ๒๓. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)  



ง 

 

 

  ๒๔. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ๒๕. ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
  ๒๖. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  ๒๗. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  ๒๘. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
  ๒๙. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (HRDI)  
  ๓๐. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)  
  ๓๑. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)  
  ๓๒. ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๓๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
  ๓๔. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
  ๓๕. ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๓๖. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓๗. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓๘. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
  ๓๙. หอภาพยนตร์ 
  ๔๐. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
  ๔๑. สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน 
  ๔๒. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
  ๔๓. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
  ๔๔. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 
รายช่ือกองทุน 

๑. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
๒. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
๓. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
๔. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไทย 
๕. กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๖. กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
๗. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
๘. กองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย  
๙. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไทย 

๑๐. กองทุนประกันสังคม 
๑๑. กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
๑๒. กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า 
๑๓. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๑๔. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 
๑๕. กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกไว้กับรายได้ในอนาคต 



จ 

 

 

๑๖. กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
๑๗. กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะฯ 
๑๘. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
๑๙. กองทุนคุ้มครองเด็ก 
๒๐. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ 
๒๑. กองทุนผู้สูงอายุ 
๒๒. กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๒๓. กองทุนยุติธรรม 
๒๔. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๒๕. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
๒๖. กองทุนส่งเสริมในโรงเรียนในระบบ 
๒๗. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๒๘. กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
๒๙. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
๓๐. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
 การแข่งขันของประเทศ 
๓๑. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
๓๒. กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
๓๓. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
๓๔. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๓๕. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
๓๖. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๓๗. กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
๓๘. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
๓๙. กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
๔๐. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
๔๑. กองทุนกีฬามวย 
๔๒. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
๔๓. กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว 
๔๔. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๔๕. กองทุนตั้งตัวได้ 
๔๖. กองทุนการออมแห่งชาติ 
๔๗. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
๔๘. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
๔๙. กองทุนรวมวายุภักษ์ 
๕๐. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 



 

รายช่ือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
------------------------------ 

 
๑. นายประสิทธิผล  ยูวะเวส ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
  กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
  องค์การมหาชน และกองทุน 
๒. นายภูวน  อุ่นจันทร์ วิทยากรช านาญการ 
๓. นางธิดารัตน์  อุ่นจันทร์ วิทยากรช านาญการ 
๔. นางสาววารุณี  แสนภักดี วิทยากรปฏิบัติการ 
๕. นายสกนธ์  พรหมบุญตา นิติกรปฏิบัติการ 
๖. นายอลงกต  หมั่นมานะ นิติกรปฏิบัติการ 
๗. นายกวีพัฒน์  พิจารณ์ นิติกรปฏิบัติการ 
๘. นางสาวกรวรรณ  แจ่มมาโนช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๙. นางสาวธนันวลัญชน์  พึ่งพักตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๐. นางสาวชุติมา  สีสุวรรณ ์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลช านาญงาน 
๑๑. นางรวีวรรณ  อุปนันท์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 

 
 




